
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ../๒๕๕๐ 

สภารางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชัน้ ๗ อาคารรัฐสภา ๓ 

----------------    

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

 

  (นายอัครวทิย  สุมาวงศ  ทําหนาทีเ่ปนประธานที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ทานกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ขอเปดประชุมครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม มีอะไรไหมครับฝายเลขานุการ ไมมี

นะครับ เชิญครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมคิดวามีอันหนึ่งซึง่คณะกรรมาธิการควรจะไดทราบ ก็คอืวา

ตารางการทาํงานของกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ เดีย๋วผมจะขออนุญาตซีร็อกซแจกให เพราะงาน

บางอยางจะตองทาํคูขนานไป บางอยางตองทาํทนัท ี

  ประธาน  :   อันนัน้ไวเปนเรือ่งอื่นก็ได โอ.เค. ครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ มีบนัทกึการประชุมคราวทีแ่ลว หนา ๑  

เปนเรื่องชื่อ  หนา ๒  หนา ๓  หนา ๔  หนา ๕  หนา ๖  ถาไมมทีานผูใดมีความเหน็เปนอยางอื่น ถือวา 

ที่ประชุมรับรองรายงาน   

  ระเบียบวาระที่ ๓  พิจารณารายงานความคืบหนาของอนุกรรมาธกิาร ๓ คณะ เพื่อจัดทํา

บทสรุปเสนอสภารางรัฐธรรมนูญ อันนี้ผมอยากจะขามไปที่อนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญเสยีกอน 

เพราะวาเราจะไดเรงสงไปทีส่ภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกราง หนงัสือความจริงอยางที่เคยเรียน

แลววาเราเปนกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ เราก็ควรจะทาํอะไรตออะไรไปถึงประธานสภา 

รางรัฐธรรมนญู แตวาตัวจริงเราสัมพันธใกลชิดมากกับกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และเขามเีร่ืองจะตอง

เรงดวน ฉะนั้นในการทําหนงัสือแจงเรื่องตาง ๆ ของเราไป เราจะกราบเรียนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ในขณะเดียวกนัก็จะแจงไปทีอ่งคกร ไดสงสาํเนาใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูแลว อยากจะขอดู

เร่ืองการตรวจรางรัฐธรรมนญูที่อนุกรรมาธิการไดทําไป ดูวากรรมาธิการเหน็อยางไรแลวก็จะไดพิจารณา

ตอไปวา เราจะไดมีหนงัสือแจงประธานสภารางรัฐธรรมนญูและกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญตอไปครับ  

ขอเชิญทานประธานคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   จีรภา ๑/๒ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เรียนทานประธานครับ คณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ

ไดประชุมกันหลังจากที่ไดรับรางมาจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแลวนะครับ ก็ประชุมกันแลว 

แลวก็ไดทําบนัทกึ ทําตารางแสดงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ มทีั้งหมด  

๔๒ หนาดวยกัน ซึ่งเขาใจวาทานกรรมาธกิารไดรับแจกหมดแลว ทนีี้จะเรียนถามประธานวาเราจะพิจารณา

ไปทีละหนาเลยดีไหมครับ  

  ประธาน  :  ครับ ดีครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เอาทีละหนานะครับ ขอเร่ิมมาตรา ๓ คณะอนุกรรมาธกิาร  

ก็บอกวา เพื่อใหถูกตองตามหลักภาษาไทย อยางเชน อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยโดย

พระมหากษัตริยผูทรงเปนพระประมุข แลวก็วรรคสอง เติมคําวา และศาล เขาไป เพือ่ใหถอยคํามนัสมบูรณ 

อันนีก้็เพื่อใหถกูตองตามหลกัภาษาไทย  

     มาตรา ๔ มีขอสังเกตวา กอนถงึคําวา ระบอบประชาธปิไตย นัน้ ในรางรัฐธรรมนูญนี ้

บางคําก็มีคําวา ในระบอบประชาธิปไตย บางทีก็ไมมีคาํวา ใน นะครับ ก็เสนอใหกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญไปดูวาควรจะเขยีนใหมันสอดคลองกันนะครับ  

     สวนมาตรา ๓๐  

  ประธาน  :   ขอโทษครับ ขอขัดนิดหนึง่ ไมมีปญหาในเรือ่งมาตรา ๔ แตวาอยาใหเขาบอก

กรรมาธิการตรวจเขามาตรวจกรรมาธิการตรวจรางอีกทนีะครับ ในขอสังเกตของมาตรา ๔ นั้นขอใหตัด 

มาตรา ๖ ออก เพราะวาไมมีคําวา ใน ในมาตรา ๖  เอามาตรา ๖ ออกนะครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คอือยางนี้ครับ เขียนรวมบอกบางมาตราม ี บางมาตราไมมี   

  ประธาน  :  ในมาตรา ๖ มนัจะไมมีขอความนี้ครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ไมมีขอความนีน้ะครับ ทานตัดมาตรา ๖ ออกนะครับ  

  ประธาน  :   ชวยตรวจดูดวยวามีไหม ผมดูผมวาไมม ี

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ครับ สวนมาตรา ๓๐ ก็อยากใหที่ประชุมไดพิจารณา เพราะวา

เสนอใหเพิ่ม คําวา สภาพทางจิต ไป แตวาผมไดทราบวามีคนแปรญัตติมา ตรงนี้ละครับ เขาใชคําวา  

เพศสภาพ ซึ่งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ยงังงอยูวา คาํวา เพศสภาพ มนัแปลวาอะไร  

  ประธาน  :   สภาพทางจิต รูสึกเขาเติมเขามาแลวนะครับ แตวา เพศสภาพ มนัอยูที ่

วรรคสอง 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ตกลง สภาพทางจิต เราเอาตามนี้ไหมครับ  

  ประธาน  :  กค็งไมเปนปญหานะครับ แตกําลังนึกอยูในใจวา เราตรวจนี่เรามหีนาที ่

อะไรบางนะครับ เรามีหนาที่เพิม่เติมหรือวาเรามีหนาทีต่รวจอะไร ผมไมแนใจนะครบั ตรงนี้เราจะทําเปน 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   จีรภา ๑/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ขอสังเกตดีไหมวาแทนที่จะเปนอยางนี้ เราขอสังเกตวา เห็นวานาจะเพิม่ มีขอสังเกตวาหากเพิ่ม  

สภาพทางจิต มันจะครบถวนมากขึ้น              

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือประเด็นทีท่านประธานได

หารือที่ประชุม ที่ประชุมทุกคนบอกวาเห็นดวยวากรรมาธิการวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ ก็คงมหีนาที ่

ตรวจไมใหมันหลน โดยเฉพาะรวมทั้งคาํผดิ แตวาในทํานองเดียวกนั ในเนื้อหาที่ไมครบถวนหรือมนัควรจะ

เปนอยางไร ทางเราก็คงจะมขีอเสนอแนะหรือขอสังเกตได คราวนี้ประเด็นที่ใสไวนี่มนัก็รวมมาทั้งที่มัน

ผิดพลาดที่ควรจะตองทาํ กบัที่ขอเสนอแนะเปนขอสังเกตไป มันอยูใน Paper เดียวกัน ผมวา ณ ถึงเวลานี ้

มันเวลาจาํกัดทุกอยางครับ มาอยูใน Paper เดียวกนัเขาคงไมถือสาอะไรครับ เขาก็เอาไปดูวาอะไรควรแก  

ควรปรับ ไมวาจะเปนเรื่องผดิพลาดหรือเร่ืองขอสังเกต ทานประธานคงจะอนุโลมไดครับ ถาไปปรับ Paper 

อีกคงจะไมสะดวกครับ  

  ประธาน  :  เชญิครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมก็คิดวาการปรับมันคงไมยาก เนื่องจากวาคอมพวิเตอร 

มันสามารถจะแกไขตรง File ไดนะครับ อันนี้มันจะเปนหลักฐานบันทึกไวตลอดไปเลย เพราะฉะนัน้ 

ผมก็คิดวา ประการแรก ตองคํานึงถึงวาสถานะของเราเปนอะไรนะครับ สถานะของเราตามกรอบอาํนาจ 

ที่ใหไว มนัมีแคไหนอยางไรไหม ถาหากเราเขียนภาษาใหถูกโดยคํานงึถงึสถานะของเรา เชน บางอนัเปน

ขอสังเกต บางอันเปนขอเสนอแนะ อยางนีผ้มวามนัจะดีกวา 

  ประธาน  :   เอาอยางนี้ไดไหมครับ ไมไดวาอะไรเลย ใชอันนี ้แตวาเพื่อใหครอบคลุม

ประเด็นนี้แกใหเปนวา มีขอสังเกตวา วรรคสามควรเพิม่นะครับ มีขอสังเกตวาในวรรคสามนัน้ควรเพิ่ม  

สภาพทางจิต ดวยเพื่อใหครอบคลุมประเด็นมากขึ้น ไมใช ทกุประเด็น  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธานนิดหนึ่งครับ ทานลองดูในมาตรา ๔ เมื่อสักครูนี้ 

ทานบอกใหตัดมาตรา ๖ ออก ทานเหน็ไหมครับ จะมีคําวา ขอสังเกต ก็เปนเพยีงเปนตัวอยางวาเจาหนาที ่

ไปปรับ มาตรา ๔ ตรงเหตุผลเขียนวา ขอสังเกต  

  ประธาน  :   กน็ี่ตรงนี ้

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ใช 

  ประธาน  :   ผมถึงบอกวาตรงนีก้ระทาํเชนเดียวกนั คือแทนที่จะเปนวาเราเสนอตรวจแลว

เปนอยางนี้ อันนี้เปนเรื่องของขอสังเกตเทานั้นวาขอสังเกต คําวา ขอสังเกต ตรงนี้ ควรเพิ่มเติมขอความวา  

สภาพทางจิต ในวรรคสาม เพื่อใหครอบคลุมมากขึน้ ไมตอง ทกุประเด็น  ทุกประเด็น เอาออก เพือ่ให

ครอบคลุมมากขึ้น เชิญครับ ทานวัชรา 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   จีรภา ๑/๔ 
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  นายวัชรา  หงสประภัสร  :  ทานครับ ถาเปนขอสังเกตมาตรา ๓ ก็นาจะมีขอสังเกตใน 

เร่ืองนี้ครับวา อํานาจอธิปไตยแบงเปน ๓ คือ นิติบัญญัติ 

  ประธาน  :   พอเถอะตรงนี ้ผมวาพอแลว มนัพูดกนัในโนนแลวครับ ผมวาตรงนี้พอแลว

เชิญครับทานวรพจนครับ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ไมทราบวาจะออกความเห็นไดไหมครับ  

  ประธาน  :  วนันี้เราตองเรงหนอย ไมอยางนัน้เดี๋ยวก็ไมเสร็จครับ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตรา ๓ ที่ทานเสนอใหเพิ่มคําวา โดย ความจริงมันจะทาํให

ประโยคยาวขึน้ ความหนกัแนนมนัหายไป 

  ประธาน  :   คอืตรงนี้ในความเหน็สวนตัวผม ผมวาไมตองเติม แตผมก็ไมคัดคานทีจ่ะ 

เสนอไป แลวผมก็เชื่อวากรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไมแก  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมอยากใหความเห็นอยางนี ้ประโยคนี้มนัอานวาอยางนี้  

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย จบ พระมหากษตัริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนัน้ทางรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ประโยคที ่๒  มนัแบงเปน ๒ ประโยคครับ  

ถาเติม โดย เขาไปมันกลายเปนประโยคเดยีว อานแลวกไ็มมีน้ําหนัก  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตนะครับ ทานประธานอนุกรรมาธิการ ในนามที่วา

เปนรองประธานอนุกรรมาธกิารนะครับ ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในประเด็นนีถ้าหากวาทานจะไปเขียนอีก

หนึง่วรรคนีน่ะครับ มันก็จะทาํใหเห็นวาขอความมนัม ี๒ อยาง แตวาสิง่ที่มนัอยูในวรรคเดียวกันแลว 

เติมคําวา โดย เพราะวาอํานาจอธิปไตยของหลายประเทศมันอาจจะแตกตางกนัไป บางประเทศกเ็ปนเรื่อง

ที่มีประธานาธบิดี บางประเทศก็มพีระมหากษัตริย ของเรานี่เปนประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษตัริย 

เปนประมุข ถงึใชคําวา โดย มันเปนการอธิบายวาประชาธิปไตยมนัมหีลายอยาง อันนีก้็แบบไทยก็เปน

แบบอยางหนึง่ คือโดยมพีระมหากษัตริยเปนประมุข มนัก็มีความหมายนะทานวรพจน ไมใชวาเตมิแลวก ็

มันเกะกะฟุมเฟอยโดยไมมสีาระนะครับ เพียงแตวาที่ประชุมแหงนี้จะเห็นวาเติมแลวดีหรือไมดีเทานัน้  

  ประธาน  :   เชิญครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาเพือ่ใหมันไปเร็วยิ่งขึ้นนะครับ 

ประเด็นไหนซึง่มนัไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงสาระเนื้อหาของแตละมาตรา ผมวาเราอาจจะทําเปน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะไป ซึง่อยางทีท่านประธานวากรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอาจจะไมเอาตามที่เรา

วาก็ได แตเราก็ทําขอสังเกตไปใหเขาดูแลวกัน ถาเผื่อเขาติดใจเขาก็เรียกทานประธานไปชี้แจงเองแหละครับ  

  ประธาน  :  เดีย๋วเอาอยางนีด้ีกวา มีทานวรพจนทานก็ตงิมาตรา ๓ ฉะนั้นผมวาเรื่องนี ้

มันเปนเร่ืองทีก่รรมาธิการจะเสนอ ฉะนัน้คงจะตองดูกนัวาเราเห็นควรเสนอมาตรา ๓ อยางนี้ไหม  



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   จีรภา ๑/๕ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ตองอภิปราย  

  ประธาน  :   คงอาจจะตองไมยาวนานนักนะ เพราะถามาอภิปรายกนัหมดก็ไมตองทํา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ใช   

  ประธาน  :   ฉะนัน้กรรมาธกิารสวนใหญเหน็ไหมครับวาจะเสนอไปมาตรา ๓ ตามนี ้ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมเหน็ดวยครบั  

  ประธาน  :   ใครเห็นดวยครับ  

  (กรรมาธิการยกมือเปนสวนใหญ) 

  ประธาน  :  เอาอยางนี้ดกีวา ใครไมเห็นดวยครับ  

  (กรรมาธิการยกมือเปนสวนนอย) 

  ประธาน  :  โอ.เค. ก็ถือวาผานไป  มาตรา ๔ คงไมมีปญหา ผานไปตามนี้นะครับ  

โดยเปนขอสังเกตตัดมาตรา ๖  มาตรา ๓๐ ก็ทาํอยางที่วา ขอสังเกตอยางที่เรียนเมื่อสักครูนี้นะครบั  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  มาตรา ๓๕ เร่ืองการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อันนี้ไมทราบ 

เราจะเสนอไปดวยหรือเปลา อันนี้ไมมีการอภิปรายในกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ แลวเราก็แกไขแลว 

โดยจะเอาวรรคสองของมาตรา ๓๕ ไปอยูที่อ่ืนแลวก็จะไมบัญญัติในกรณีที่การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

แลวจะตองไปขออนุญาต มีเฉพาะกรณีที่วาไปเปดเผยแลวทาํใหเขากระทบตอเกียรติยศชื่อเสียงอะไรนี่ครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตอภิปรายในเหตุผลนะครับ ของอนุกรรมาธกิารที่เรา

ตองตัดขอความตรงนี้ออก ก็เนื่องจากวา  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ควรจะเสนอหรอืไม ดีกวาไหมครับ  

  ประธาน  :  ไมควรเสนอ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เพราะเหตุผลอยางไรครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือกอนจะเสนอหรือไม ถาใหอธบิายนิดเดียวนะครับ มนัก็

สามารถที่จะยกมือวาเสนอหรือไม นิดเดียวครับ คือกรณีขอมูลสวนบุคคลที่เปนประโยชนสาธารณะไมตอง 

ขออนุญาต แนนอนทาํไดเลยนะครับ แตวาขอมูลสวนบคุคลที่ไมเปนประโยชนสาธารณะ ถาเกิดไดรับ

อนุญาตก็จะเปดเผยได ตรงนี้ที่เขารางมา โดยไมไดรับอนุญาต ก็คือเปาหมายของเดิม เขาตองการวา 

ถึงแมขอมูลสวนบุคคลนัน้จะไมเปนประโยชนก็สามารถเปดเผยได ถาหากไดรับอนญุาตจากเจาของขอมูล  

ก็เลยมีประเดน็ใหกรรมาธิการของเราตองพิจารณาวา ตรงนี้ถาขอมูลสวนบุคคลแลวจะเปดเผยไมได 

โดยสิ้นเชงิ เวนแตกรณีเปนประโยชนสาธารณะ เอาอยางนั้นไหม   

  นายวีระพล  คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมวาถามาตรา ๓๕ คงไวตาม 

รูปแบบเดิมดีกวา เหตุผลเพราะวากรณีที ่อันนี้ไปเจอมาดวยตัวเองนะครับ ตอนนี้รองศาลปกครองอยูที ่



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   จีรภา ๑/๖ 
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จังหวัดสงขลา นักศกึษาคนหนึง่เขาจะขอเกี่ยวกับเร่ืองจบ ไมจบ นี่เลาใหฟงกําลงัเกดิเรื่องอยูตอนนี้  

เขาเรียนปริญญาโทอยู แลวเขาตองการขอมูลจากคนอื่น เพื่อน ๆ ไมให เขาไมสามารถจะไปขอฟองกับ 

ศาลปกครองได ไปฟองอาจารย ซึง่ผมก็อยูในเหตุการณนี้ดวย แตพอคนหนึ่งใหปบนี่เขาสามารถฟอง 

ศาลปกครองไดทันที ผมเหน็ควรวา คงไว ดีกวาครับ เพราะวาปญหามนัจะยาวเลย ถาสมมุตวิาในระยะ 

ยาว ๆ ที่ยังคงไว ที่จะมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองศาลปกครองจะทํางานหนกัเปนอยางมาก บางคนไมให ไมให 

ก็ตองไปตีความวาในเมื่อตัวเองไมใหขอมูลนี่จะทําใหเกิดประเด็นกับผูอ่ืน หรือไมเกิดประเด็นกับผูอ่ืนนี ่

นะครับ เปนความเสยีหายหรือไมเสียหาย ผมวาคงไวเหมือนเดิมดีกวาครับขอนี้  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ขออธิบายนดิหนึง่นะครับ  

  ประธาน  :   เชิญครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คอือันนี้มาตรา ๓๕ วรรคสอง ผมก็ไดอภิปรายในที่ประชุม

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เขาใจวาอันนี้จะไปเก็บความมาจาก พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ 

๒๕๔๒ ซึง่ขอมูลที่อยูในมือของราชการแลวนีน่ะครับ ถาเจาของไมอนุญาตมนัก็เปดเผยไมได แตกรณีนี ้

ถาหากทําเพื่อประโยชนสาธารณะแลว มนัก็คงจะคนละกรณีกับขอมูลที่อยูในมือของราชการ อันนีส้มมุติวา

ขอมูลหาที่ไหนก็ได เชน หนงัสือพิมพจะลงขาวใครสักคน นาย ก จบจากธรรมศาสตร คําวา จบจาก

ธรรมศาสตร อันนี้คือขอมูลสวนบุคคลแลว ซึง่จะตองไปขออนุญาตเขา แตถาอยูในมือราชการแลวกฎหมาย

มันมีอยูแลวครับ กฎหมายมเีฉพาะอยูแลวครับ  

 

                                                                                                                       - ๒/๑ 
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แตกรณีนี้ถาหากทาํเพื่อประโยชนสาธารณะแลวมันก็คงจะคนละกรณีกับขอมูลที่อยูในมือของราชการ  

อันนี้สมมุติวาขอมูลหาที่ไหนก็ได เชน หนงัสือพิมพจะลงขาวใครสักคน นาย ก จบจากธรรมศาสตร คําวา  

จบจากธรรมศาสตร อันนี้ก็คอืขอมูลสวนบคุคลแลว ซึ่งจะตองไปขออนญุาตเขา แตถาอยูในมือราชการแลว 

กฎหมายมีอยูแลวครับ กฎหมายมเีฉพาะอยูแลวครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมขออนุญาตทานประธานกับทานประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการ พีม่านจิหนอยนะครับวา ในความเห็นของผมนิดหนึง่นะครับวา ขอมูลสวนบุคคลซึ่ง

ไมใชเปนประโยชนกบัสาธารณะ ถาไมไดบญัญัติไวในรัฐธรรมนูญ เปนขอเท็จจริงวาเจาของเขาอนญุาต 

มันก็เปดเผยไดอยูแลว เพราะฉะนัน้เมื่อมนัตองเปดเผยไดอยูแลว การมาบัญญัติไวโดยมีขอความตรงนี้มนัก็

ไมไดเกิดประโยชนอะไร ในเมื่อขอเท็จจริงวาขอมูลบุคคลนั้นเขาอนุญาต มนัก็ไมเปนความผิด ผมกําลังมอง

วาถาเปนอยางที่ผมวา การที่ไปมีขอความที่เราขีดฆาออก มนัก็ไมไดกอประโยชนอะไร ทั้งที่ประชุม 

อนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมไมไดเปนคนเสนอตรงนัน้ ผมดูเจตนารมณก็เลยคิดวาเอาออก

เสียดีกวา  

  ประธาน  :  เชญิทานวรพจนครับ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :   ทานประธานครับ ความเหน็ผมคืออยางนี้ ถาไปขีดฆาตัดออก 

อยางนี้ ตอไปนักขาวจะไปทาํสกูปขาวชีวิตของใครก็ทําไมได 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ก็ตองไปขออนญุาตเขากอน 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ขออนุญาตกท็ําไมได เพราะขีดฆาหมวดนี้ออกไปแลว ขออนุญาต 

ก็เปดเผยไมได ดังนัน้ผมจงึคิดวาควรจะคงไวตามเดิม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   ไมครับ ผมกําลังมองวา ในสิ่งทีถ่าเกิดวาเปนเรื่องของสภาพ 

ตัวบุคคลนะครับ เมื่อไดรับอนุญาตของตัวบุคคลแลว การไปเปดเผยไมมีความผิดอะไรเลย บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญเขาเขียนเพื่อวาในสิ่งที่ทาํไมไดและทําใหได อยางเชนวา ถงึแมบุคคลจะไมอนุญาต แตถา 

เพื่อประโยชนสาธารณะใหทําได แตถาเปนกรณีสวนบุคคลซึ่งไมกระทบสังคม กรณทีี่ไดรับอนุญาตของเขา 

ไมจําเปนตองเขียนไวเลย เปนเรื่องสทิธิบุคคลอยูแลว ถาอยางนัน้ถาเราเอาสทิธิของสวนบุคคลในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาเขียนไวอีกเยอะแยะเลย ผมวาเอาตรงนีน้ะพี ่แตวาสุดแลวแตที่ประชุม 

คือผมไปอยูในชุดคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ผมก็ตองเอามาเปนสื่อ  

  ประธาน  :  ทีป่ระชุมเหน็อยางไรครับ เหน็ควรคงไว เราไมมีขอสังเกต หรือจะมีขอสังเกต 

เชนนี้  ไมมีขอสังเกตคือของเดิมนะครับ ใครเห็นวาไมมีขอสังเกตครับ 

  (มีคณะกรรมาธิการยกมือเปนสวนมาก)  
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ประธาน  :  ใครเห็นวามีขอสังเกตครับ  

  (มีคณะกรรมาธิการยกมือเปนสวนนอย) 

  ประธาน :  โอ.เค. ถาอยางนัน้ก็เอาออกนะครับ   

  มาตรา ๓๗ กม็ีอยางเดียว ตัดคําวา บริบรูณ หรือไม เพือ่ใหสอดคลองกับสิทธิและเสรีภาพ 

ในมาตราอืน่ ซึ่งอันนี้มาจากของเดิม บริบูรณ อันนี ้ก็แลวแตที่ประชุมเหน็อยางไรครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   คืออยางนี้ครับ นิดหนึง่อาจารย คือทกุแหงคําวา เสรีภาพ 

ไมมีบริบูรณเลย แตมาโผลตรงมาตรา ๓๗ วา ในเรื่องการนับถือศาสนา บริบูรณ ผมเลยกราบเรียนวา  

เสรีภาพนับถือในศาสนาเฉย ๆ กับเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนามันแตกตางกันอยางไร แยกใหออก 

ไดไหม บริบูรณมันมากกวาเสรีภาพเฉย ๆ อยางไร ถามนัแยกไมออกก็ควรจะใหเหมือน ๆ กันทุกแหงใน 

รัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :  เชญิทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  คํานี้เปนคาํสืบเนือ่งมาในหลายฉบับนะครับ เพราะวาสทิธิในการ

นับถือศาสนาเราไมตองการใหใครเขาไปแตะตองเขาไดเลย จึงใชคาํวา เสรีภาพบริบูรณ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :   แลวถาเกิดไมบริบูรณนี่แตะไดไหม 

  นายวรพจน  วงศสงา  :   คือย้ําใหมันมีศกัดิ์เหนือข้ึนไปหนอยวาอันนี้เปนเสรีภาพบริบรูณ 

ไมพึงไปแตะตอง 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมกําลังมองวาคาํพูดที่วา รัฐธรรมนูญหลายฉบับมันม ี

อยูแลว บางครั้งที่มีอยูแลวฉบับแรกมันเกนิไป ก็เหมือนอยางที่เราบอกวา ถอยคาํไมเหมือนกนัในแตละ 

มาตรา แลวมนัก็เกินไปตอเนื่องมาจนกลายเปนวา อยาเพิง่แตะมันเลย มนัของเกา แตถาเกิดพีช่ี้แจง 

คําวา บริบูรณ ไมไดวาเสรีภาพเฉย ๆ มนัตางกนัอยางไร ผมคิดวาเอาไวกฟ็ุมเฟอย พีอ่ยาลืมวาคําวา 

เสรีภาพเฉย ๆ วนันี้ผมนับถอืศาสนาพทุธ พรุงนี้ผมเปลี่ยนเปนศาสนาคริสต หรือเปลี่ยนเปนศาสนาอิสลาม

ก็ได แตวาอยูในกรอบของกฎหมาย บริบูรณ มีอะไรเพิ่มข้ึนมาก็ไมมีเลยนะครับ แตวาที่จะคงไวเพราะอาง

เหตุวาของเดมิมีอยูแลวไมแตะ มันไมใชเปนเหตุผลที่ถกูตองนะครับ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ขอเสริมอีกนิดหนึง่ คําวา บริบูรณ ในทีน่ี้คือเสรีภาพของบุคคลนั้น 

จะนับถือศาสนาใด จะเปลีย่นแปลงไปนบัถือศาสนาใด หรือไมนับถอืศาสนา ไมมใีครบังคับเขาได นี่คือ 

คําวา บริบูรณ ครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แลวถาไมม ีบริบูรณ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาไมมี บริบรูณ อาจจะบงัคับก็ได  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มีอะไรบังคับไดบาง ก็ไมมีอยูดี 
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  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมเคยอภิปรายเรื่องนี้คร้ังหนึง่แลววา ในบรรดา 

เสรีภาพทัง้หลาย สิทธิเสรีภาพโดยทั่ว ๆ ไปอาจจะถกูจํากดัได แตที่เติมคําวา บริบูรณ คือไมตองการใหไป 

จํากัด อันนี้คือเจตนานะครับ  พอดีผมไมไดมีโอกาสอภปิรายในสวนนีใ้นอนุกรรมาธกิาร ผมเหน็วาควรจะ 

คงแบบเดิมเอาไว คือแบบ บริบูรณ คือหมายถงึวาเขาไมตองการใหไปจํากัด ถาเปนเสรีภาพจาํกดัได 

  ประธาน  :  ทานวิจิตรครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  : กราบเรียนทานประธานครับ ผมเหน็ดวยในการที่จะคงไวตาม 

รางคือ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ เหตุผลก็เพราะวา นอกจากจะเปนการเพิม่น้าํหนกัในเรื่องการใชสิทธ ิ

เสรีภาพแลว ยังเปนกลยทุธในการที่จะใหยอมรับเกี่ยวกบัการบัญญัติพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

ดวย เพราะวาอาจจะเปนขออางหรือเปนเหตุผลที่จะไปชี้แจงเขาไดนะครับ 

   นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ในฐานะที่ผมเปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

ตรวจรางรัฐธรรมนูญก็ขอใหเหตุผลอยางนีน้ะครับวา ที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอตัดก็เนื่องมาจากวา คาํใน 

มาตรา ๓๗ ทัง้หมดถาอานตลอดทุกคําแลวมีคําวา บริบูรณ อยูมันขดักัน ทานไปดูบรรทัดสุดทาย ๒ – ๓ 

บรรทัดบอกวา เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมือง อันนี้ไมบริบูรณแลวถาหากวาไปนับถือศาสนาอะไรที่

เปนปฏิปกษ แลวก็ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แบบนีไ้มบริบูรณแลว  

นั่นเหตุผลประการหนึ่ง  

  อีกประการหนึง่ ขณะนี้ก็มีคนมาเรียกรองใหเติมคําวา บริบูรณ ไปในมาตราอื่น ๆ อีกเยอะ

เลยที่ใหเสรีภาพไว ทั้ง ๆ ที่มนัไมใชความจริง ความจริงนัน้ก็คือเสรีภาพที่มีขอบเขตทั้งนั้นละครับ ในการ 

นับถือศาสนาก็เปนเสรีภาพที่มีขอบเขต ถงึไดเสนอไวนะครับ  

  ประธาน  :  ผมวามเีหตุผลทั้ง ๒ ฝายนะครับ ฉะนัน้คงจะตองถามกนั เชิญทาน 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมมีขอเสนอแนะกรณีมาตรา ๓๗ คือ 

กรณีในการทีว่าบุคคลยอมมีเสรีภาพบริบรูณหรือไมบริบูรณไมเปนไรนะครับ เราควรจะใสในการนับถือ 

ศาสนาหรือไม ขอที่ ๑ นะครบั  

กรณีตอไปนะครับ ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินยิมในทางศาสนา และยอมม ี

สรีภาพในการปฏิบัติ ผมเนนคําวา ปฏิบัติ นะครับ ตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม 

ความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอโทษนะครับ ขออนุญาตอานมาตรา ๓๗ แปบเดียวนะครับ คือมีคําวา 

การปฏิบัติ ในตรงนี้เรามีคาํวา ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ แตเราตกไปคําหนึง่คําวา ศาสนกิจ  ศาสนกจิ 

เราจะใชในกรณีที่พีน่องมุสลิมเขาไปทําละหมาดในมัสยิด หรือแมกระทั่งการปฏิบตัิตัวปกติอยูเขาเรียกวา 

ศาสนกิจ ผมใครกราบรบกวนขออนุญาต ๒ กรณีก็คือวา ในการนับถอื เราควรจะในคําวา นับ หรือไม แลว 
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เพิ่มคําวา ศาสนกิจ ลงไปหลัง ศาสนบัญญัติ เพื่อความชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเพือ่ความเปนหนึ่งเดียวของ 

ชนในชาติในกรณีความมัน่คงของ ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต ขออนุญาตครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธานเดี๋ยวเติมนิดหนึ่งครับ ขอบคณุทานประธาน 

มานิจนะครับที่ชี้ประโยชนของเรื่องเสรีภาพบริบูรณ ไมบริบูรณ วาของเราในมาตรานี้ก็ถกูจัดโดยตรงอยูแลว 

แลวทานคงจาํขาวในหนงัสือพิมพไดทีว่า มหีญิงแถว ๆ ราชบุรีเชื่อมั่นในลัทธิของตน ฆาลูก ฆาอะไรตออะไร 

เพื่อลัทธิของตน อันนีก้็คือเสรีภาพในการนบัถือลัทธิของตนถูกจาํกัดวาทาํไมไดเพราะขัดตอความสงบ

เรียบรอย มนัถูกจํากัด เมื่อถูกจํากัดมันกไ็มบริบูรณครับ  

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต :  จริง ๆ ในวรรคแรกมี ๒ สวน สวนหนึ่งเรื่องของในทาง

ความคิด กบัอีกสวนหนึ่งคือเสรีภาพในทางปฏิบัติ ในทางความคิดเขาบริบูรณ คือเราไมสามารถไปบังคับ 

ในทางความคดิได สวนในทางปฏิบัติอาจจะถูกจาํกัดได เพราะทานนบัถือและทานทําใหคนอืน่เดอืดรอน 

นะครับตรงนี ้อันนี้คําที่เขาใชนี่เขาถงึใช เสรีภาพบริบูรณ อันแรก  อีกอันใชคําวา เสรีภาพธรรมดา อันนี ้

ผมคิดวาที่ตาํราพยายามจะอธิบายกันคืออธิบายอยางนี ้วามันมีสิทธเิสรีภาพบางอยาง รัฐธรรมนญูจะไป

จํากัดเขาไมได เพราะเปนเรื่องในความคดิ เราจะเขาไปแทรกตรงนี้ไมได แตแทรกไดในสวนที่เปนการปฏิบัต ิ

เทานัน้ วาทานเชื่อแลวทานออกมาอยางไร ตรงนั้นจะถกูควบคุมได 

  ประธาน  :  ผมวาเราก็คงจะหนีไมพนวาจะตองเอากันอยางไร  

ประเด็นแรกจะเอาเรื่อง บริบูรณ กอน บริบูรณ เราจะเสนอใหตัดไหม หรือวาจะปลอยให 

เปนไปตามรางเดิม ใครเหน็ควรคงไวครับ 

  (มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนมาก) 

  ประธาน  :  ใครเห็นควรตัดออกครับ  

  (มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนนอย) 

  ประธาน  :   โอ.เค. ถาอยางนั้นก็คงนะครับ ไมพูดถงึเรื่องนี ้ มาอีกอนัจะมีการเพิ่มเติม 

อะไรไหมครับ นับถืออะไรตออะไรจะเพิ่มไหม หรือวามาตรานี้ปลอยไปไดตามนี้ ศาสนกิจจะรวมอยูใน 

ศาสนบัญญัตหิรือยัง เชิญครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :   ทานประธานครับ นับถือ กับ ถอื นี่ตางกนั นบัถือคือ โอ.เค. 

ผมเหน็ดวยผมนับถือเคารพคุณ แต ถือ นีผ่มเขาไปถือครอง เขาไปเขารีต เขาไปเปนศาสนิกของศาสนานัน้ 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  ผมขออธิบายคําวา นับถือ นิดหนึง่นะครับ นับถอื ในพจนานกุรม 

หมายถงึเชื่อถอืยึดมั่น แตคําวา นับถือ ตัวคําวา ถือศาสนา เปนตวัยอยของคําวา นบัถือ และเขียนไวเลยวา 

ถือญาติกัน ถอืเอา ถือเปนพวก ถือโทษ นับถือ เชน ถอืศาสนา มนัเปนตัวยอยครับคําวา ถือศาสนา  
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ในพจนานุกรม ตรงนี้ผมไปเอามาจากพจนานุกรม แลวพยายามนัง่ดูวาจะขัดกับที่เขายกรางหรือไม เพราะ

โดยศักยภาพของฝายยกรางรัฐธรรมนูญเราตองใหเกยีรติเขาอยางมาก เพราะวาเขาเปนคนนัง่ทําอยาง 

ตอเนื่อง เรามาตรวจเขาคือเหมือนกับมา Comment เขาวาผิดหรือถูก แตวาจริง ๆ แลวผมเห็นวามนัตกหลน 

ไป แลวก็มนัเปนภาษางาย ๆ ที่ผมเคยเรียนถามพีม่านิจวา ชาวบานที่เราไปขึ้นเวทีเขาบอกวา เอาภาษาที ่

อานงาย เขาใจงายไดหรือไม แลวมีเกือบทุกเวทนีะครับ ก็เลยถามวาจะใชคําวา นบัถือ ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะ

เปนภาษาพูดได  

และอีกสวนหนึ่งกรณีของ ศาสนกจิ เราจะไดใหรูวาพีน่อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

๔ อําเภอตอนลางของจงัหวดัสงขลารูวาคาํวา ศาสนากจิ ของคุณบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยนะ ไมใชไมมี 

คุณมาอางวาเพื่อเปนการแบงแยกดินแดนหรือเพื่อตองการสิทธิเสรีภาพทางดานการปกครองอยางไร 

ก็แลวแต เราบอกรัฐธรรมนญูไทยบัญญัติไวชัดเจนมีคาํวา ศาสนกิจ ซึง่เรื่องนี้ผมไปหาขอมูลกับพีน่อง  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมาแลวสวนหนึง่ในพืน้ที่สีแดงดวย เขาเหน็ดวยอยางมากเลยครับ ขออนญุาต

กราบเรียน 

  ประธาน  :  เชญิครับทานประวิทย 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน   :  ทานประธานครับ ของผมนดิเดียว ถือ กับ นับถือ คนละ 

ความหมายครับ ถือ เปนคํากริยา นับถือ ก็เปนเรื่องของทางจิตใจที่ลึกกวา ถือนี่ถือขาวถือของ ถืออะไร 

ถือศาสนา ก็ผิวเผิน นับถือ เปนคํากริยาทีบ่งบอกถงึความลึกซึ้งครับ เพราะฉะนัน้ผมเหน็ดวยวาควรจะ

เพิ่มเติมคําวา นับ  

  ประธาน  :   คงมี ๒ ประเด็นครับ วาจะเพิม่ หรือไมเพิ่ม ตองทีละอนันะครับ จะเสนอเพิ่ม 

จะเปลี่ยนแปลงคําวา ถือ เปน นับถือ หรือไม แลวอีกทจีะเพิ่ม ศาสนกิจ หรือไม เอาอยางนัน้ดีกวา ใครเหน็

วาควรเปลีย่นคําวา ถือ เปน นับถือ  

  (มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนมาก) 

  ประธาน :  โอ.เค. ครับ ในเรือ่งนับถือเราก็เสนอไปนะครบั   ในเรื่องของจะเพิ่ม ศาสนกิจ 

หลังจากคําวา ศาสนบัญญตัิ หรือไม 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขออภิปรายนดิไดไหมครับ 

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  คือผมเห็นวาไมควรเพิ่ม ศาสนกิจ เพราะเหตุวามันจะเปนการ

ซ้ําซอนกับ ศาสนบัญญัติ หรือไมก็ ปฏิบัติพิธีกรรม 

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                          หทยักาญจน ๒/๖ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ทานรูอยูแลววาแปลวาอะไร ผมคิดวาคงจะตอง จะเพิ่ม ไมเพิ่ม ใครเห็นวา 

ควรเพิ่ม   

  (มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนนอย) 

  ประธาน  :  ใครเห็นวาไมควรเพิ่ม 

(มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนมาก) 

  ประธาน  :  กอ็ยางนัน้ก็แลวกันนะครับ ตกลงเหตุผลอยางนี้นะครับ เราคงบอกวา เหน็ควร

ปรับปรุงคําวา ถือ เปน นับถอื เหตุผลครับ 

 

                                                                                                                                           - ๓/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                จีรภา ๓/๑ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เหตุผลเพื่อใหมีความมั่นคงหนกัแนน แลวก็อางพจนานกุรม 

  ประธาน  :  ไม เขาตองเรงแลว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เพื่อใหถกูตองตามหลกัภาษาไทย 

  ประธาน  :  เพื่อใหถูกตองตามหลักภาษาไทย สวนเขาจะไปเอา ไมเอา อีกเรื่องหนึง่ 

เพราะวาเดก็ ๆ แกไมไดนะครับ บริบูรณ เอาออกนะครับ บริบูรณ ไมแกแลว ผานไปมาตรา ๔๐ ครับ 

     มาตรา ๔๐ นีม้ีการเสนอใหตัดคําวา สิทธ ิออก ๕ คํา ซึง่ผมขอเพิ่มเติม ผมวาไมใชแค  

สิทธิ มัน สิทธใิด ในขอ ๒ สิทธิพืน้ฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลกัประกัน 

ข้ันพืน้ฐานเรื่องสิทธิใน มันนาจะเปน เร่ืองการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเทจ็จริง 

ฉะนัน้ไมใชแกแค สิทธิ ขอเอา สิทธิใน ออก 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เอา ใน ออกดวย  

  ประธาน  :  ขอใหเหตผุลวา เติมคําวา ควร ควรตัดถอยคาํวา แลวก็เหมอืนพูด  

สิทธิใน ออก จาํนวน ๕ แหง เนื่องจากเปนถอยคําฟุมเฟอย ก็มาตอที่เร่ืองบุคคลยอมมีไหมใน (๓) ทานเหน็

เปนอยางไรครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ในเมื่อ (๒) มันขึ้นตนดวย สิทธ ิเลย สิทธินัน้ 

สิทธนิี้ เพราะฉะนัน้คําวา บคุคลยอม  

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ เรากใ็สไปนะครับ แทนที่จะไปตดั ใสคําวา ควร หนอย  

ควรตัด ใหนิ่มลงมาหนอย  

  ตอไปอีกหนาหนึง่ที่บอกวา ยอม เติมคําวา ยอม เอาไหมครับ เอานะ ใสคําวา ควร หนอย 

ใน (๖) ใชคาํวา คนพิการ กค็งจะเสนอไปเชนนี ้เพราะมนัใชตางที่กนัหลายอนั ผมขอเติม 

นิดหนึ่งวามาตราที่อางมันขาดตกบกพรองไปมาตราหนึง่ มนัจะมีมาตรา ๑๔๘ ดวย มาตรา ๗๙ (๑) ใชคํา

วา ผูพิการ หลงัจากนัน้ก ็และมาตรา คําวา และมาตรา ๗๙ (๑)  เอาคาํวา และ ออกกอน 

นะครับ เพราะเราจะมาอาง และมาตรา ๑๔๘ ใชคําวา ผูพิการ ซึ่ง ไมตอง เหน็วา ซึง่ควรใชถอยคาํ 

ใหเหมือนกนั เอาคําวา ควรวา ออก มาตรา ๔๐ เราผานไดนะครับ  

     ไปมาตรา ๔๔ เติมคําวา ภาวะ หนา การทาํงาน อันนี้เปนอยางไรครับ จําเปนไหม  

  นายเสริมเกียรติ  วรดษิฐ  :  คืออยางนี้ครับ ขออนุญาตครับ ที่เขาใหเติมเพราะวาตรงขาง

หลังมนัม ีพนภาวะการทาํงาน ขางหนากต็องเปน ภาวะ ใหมนัสอดคลองกันครับ  

  ประธาน  :  เชิญครับทานประวิทย 

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ               จีรภา ๓/๒ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ผมคิดวาประโยคขางหนาไมควรเติม เพราะวาบอกวา ระหวาง

การทาํงาน และเมื่อพนภาวะการทํางาน ภาวะ ๒ ภาวะ มันซ้าํ เปนที่เขาใจ คือมันเฟอ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือถาเกิดทานจะตัดดวยคําวา เฟอ ทานตองตัดคําหลงั จะไป

ตัดคําหนาไมได แตวาผมกาํลังจะบอกวาคนเราม ี๒ สภาวะ ที่เราทํา คอืภาวะตอนทาํงานกับภาวะตอนพน

จากการทาํงาน มนัก็ควรจะมีความหมายเหมือนกัน ถาทานตัดทานจะไปตัดคําหนาไมได เติมดีกวา 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ก็ไมเปนไร แตสภาวะหมายถึงสภาพ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ภาวะ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  สภาวะ สภาพ คําเดียวกนั เมื่ออยูในสภาพการทํางาน พน

สภาพการทํางาน ทนีี้เราใส ภาวะการทาํงาน ก็ได ผมวาไดทั้ง ๒ อยาง 

  ประธาน  :   เชิญทานวัชรา 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมอยากจะใหเปดพจนานกุรมนะครับ ภาวะผมวา 

มันเปนภาษาพูดมากกวา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ทานวัชรา ผมเหน็ดวยกับทานวาเปดนะครับ แตวาที่

ผมใสเพราะวาผมไมไดเปด เพียงแตวาในรางเดิมมนัมีคาํวา ภาวะ ขางหลงั ผมตองการใหสอดคลอง แตวา

ถาทานวัชราจะดูถึง จะอยางไร จะเปลี่ยนอยางไร มนักต็องใหสอดคลองทัง้ ๒ ที ่ 

  ประธาน  :   เมื่อพนการทํางานมนัคงพูดไมได ใชถอยคาํอยางนี้ไมได  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  นาจะเปนสภาพ 

  ประธาน  :   ลอย ๆ วา พนการทํางาน มันพูดไมได  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตนะครับ ถาเราไปเทียบกับกฎหมายอืน่  

ดูเร่ืองคําวา ประมาท ในกฎหมายอาญา บุคคลซึ่งอยูในภาวะและวิสัยในพฤติการณเชนนัน้ เขาจะไม

เรียกวาสภาพภาวะ ภาวะคอืในขณะนัน้ ในสภาวะอยางนั้น ผมวามนันาจะไปได  

  ประธาน  :   ผมวาเราเสนอไปได เขาเอา ไมเอา อีกเรื่องหนึง่ ฉะนัน้ตรงนี้ผมวาปลอยไป

เถอะ เติมไดวาเพราะมนัมีเหตุผล อยาลืมใสคําวา ควร ไปหนอยทกุที ่ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เปนที่รูกนั 

  ประธาน  :   เปนที่รูกนันะ ทกุที่เลย ถาจะแกเขาบอกวา ควร ทัง้นัน้ สวนเขาจะควรไมควร 

อีกเรื่องหนึ่ง  

  ในมาตรา ๔๗  มาตรา ๔๗ ผมอานดูแลว เหตุผลก็ถกูทีว่ามันผิดที่ผิดทาง  

แตอยากจะเสนอเปลี่ยนวธิีการเสนอวาแทนที่จะไปเปนวรรคสี่ของมาตรา ๔๖ ทานมานิจคงจําได 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ               จีรภา ๓/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่เราพูดกันในกรรมาธิการยกรางเมื่อสองวัน ผมเองผมเปนคนเสนอวามันไมใชทั้งมาตรา ๔๖ และมาตรา 

๔๗ ทัง้ ๒ เร่ืองในวรรคทายของมาตรา ๔๗ มันจะเปนเรื่องทั้งมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ บางสวนเปนเรื่อง

ของมาตรา ๔๖  บางสวนเปนเรื่องของมาตรา ๔๗ เพราะวามาตรา ๔๖ นั้นเปนเรื่องของหนงัสือพมิพ สวน

มาตรา ๔๗ เปนเรื่องของวิทยุกระจายเสียง วทิยโุทรทัศน โทรคมนาคม ฉะนั้นไมวาจะอยูที่ปลายมาตรา ๔๗ 

หรือปลายมาตรา ๔๖ มันผดิที่ทัง้ ๒ ที ่ก็ไดเสนอวาควรจะแยกเปนอีกมาตราหนึง่ อันนี้ของเราจะเสนอไป

อยางเกาหรือจะเปล่ียนวิธเีสนอก็สุดแลวแต  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็เสนออยางทีท่านประธานวาก็ไดวามนัไมควรจะอยูตรงนี ้

  ประธาน  :   ไปบัญญัติไวเปนมาตราตางหาก 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เห็นดวยที่จะตองมีขอความอยางนี้ ซึง่ถาทานกรรมาธิการจะ

พลิกดูมาตรา ๒๕๖ (๔) ก็พดูเรื่องอยางนี้เหมือนกัน แตอันนัน้เฉพาะ สส. และ สว. (๔) ไมเปนหุนสวนหรือผู

ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดาํเนนิกิจการเกี่ยวกบัการสื่อสารมวลชน หรือเขาเปนคูสัญญากับหาง

หุนสวนหรือบริษัทดังกลาว อันนี้ในที่ประชุมกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดพูดถงึวา ทายของมาตรา 

๔๗ ก็ดี (๔) ของมาตรา ๒๕๖ ก็ด ีก็คงจะตองไปปรับใหม 

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้เราขอเปนขอสังเกตไดไหมครับวา กรณีตามวรรคหา 

เปนอยางนี้ จงึเห็นควรใหนํา แกเปน จงึควรนํา ให ออก ไปบัญญัติเปนมาตราตางหาก คงจะตอง 

เรงหนอยเพราะวาเดีย๋วเรายงัมีเร่ืองของขอมูลขาวสารเตม็เลย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานใชคําวาเปนมาตราตางหากหรือวาเปนอีกมาตราหนึ่ง 

  ประธาน  :  ได เปนอกีมาตราหนึ่งก็ได  

  มาตรา ๕๙ กสุ็ดแลวแตจะเห็นควรเสนอไปอยางนี้ไหมครับ เพื่อใหสอดคลองกับ 

มาตรา ๕๕ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ใหสอดคลองกฎหมายปกครอง  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับขออนุญาต ตองใหอธิบายคําวา องคกรอื่น

ของรัฐ ที่จะตัดออก เพราะมันไปซ้ํากับอะไร องคกรอ่ืนของรัฐหมายถงึองคกรมหาชน 

หรือเปลา ซึ่งไมเขาอยูในองคกรอ่ืน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตนะครับ ในอนุกรรมาธิการเหน็วา คาํวา หนวยงาน

ของรัฐ ในกฎหมายปกครอง มนัครอบคลุมถึงองคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนติิบุคคลอยูแลว ดังนัน้ก็ไมจาํเปนตอง

บัญญัติตรงนี้ใหซ้ําซอนครับ  

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ               จีรภา ๓/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ผมขอใหความเห็นเพิ่มเตมิ คือมันเคยมปีญหา

เร่ืองมหาวทิยาลัยนอกระบบวาเปนหนวยงานของรัฐหรือไม แลวก็ไดมีการตีความวาเปนหนวยงานของรัฐ 

เพราะฉะนัน้กไ็มมีหนวยงานอื่นอีก เหมือนธนาคารแหงประเทศไทยเหมือนกนั 

  ประธาน  :  จะเสนอไปแคนีไ้หมครับ เชิญครับ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ใหความเหน็อยางนี้ เขียนวา องคกรอ่ืนของรัฐ เผื่อวามนัมี

อะไรเกิดขึ้นมนักะทัดรัดดี ของเดิมนะครับ ทนีี้เขามาอธบิายของทานวาเหตุผลที่ตัดออก ผมวาถาตัดออก

เกิดมีอะไรขึ้น กลับเขียนไวเดิมมันจะดกีวา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดษิฐ  :  คือตอนที่เขียนไวเดิมทานตองดูกอนวา คําวา องคกรอ่ืนของ

รัฐที่เปนนิติบคุคล มันอยูในความหมายของหนวยงานของรัฐหรือยัง ถามันอยูในความหมาย 

อยูแลวมันไมตองมาเผื่อเหนียวแลว เพราะมันอยูแลว 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผมเคยเขียนไวตัง้แตวันแรกกลบัไป

อานดู ผมตั้งประเด็นไววา กรณีความหมายที่เราตัดออกถือวาดีไหม ผมก็วาดี มีไวกด็ี แตเราตั้งประเด็นครับ

วา หนวยงานของรัฐที่ไมมีเปนนิติบุคคลตามขอเท็จจริงมีหรือไม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ครับทานวีระพล คําวา หนวยงานของรัฐ  

มันมทีั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล แตมันกนิความหมายวาหนวยงานของรัฐทัง้หมดเลย 

เพราะฉะนัน้แลวผมถงึบอกวาเมื่อมันครอบคลุมทั้งที่เปนและไมเปน มันดีกวาและมันคลุมอยูแลว ทานก็ไม

ตองเอาปลีกยอยมาใสเพิ่มอีก  

  นายวีระพล  คงมั่น  :  คืออยางนี้นะครับ มนัมีการทาํงานทางกลาวเชงิลึกซึ่งไมไดพิสูจน

ตัวตนเปนที่ชดัเจน ตรงนี้ครับมันถือวาเปนหนวยงานของรัฐหรือไม ฝายขาวกรองเชงิลึก 

ไมมีตัวตนชัดเจน  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือคําวา หนวยงาน มันตองหมายความวารูตัวบุคคลหรอืวา

เปนหนวยที่จะไปดําเนนิการได  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ใหขอมูลคุณวีระพลเรื่องหนวยงานของรัฐทีไ่มเปน 

นิติบุคคล เชื่อไหมวาขณะนีห้นวยราชการมีหนวยหนึ่งชือ่ สํานกังานจดัการทรัพยสินของชนชาตศิัตรูตั้งแต

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะนีย้ังไมเลิก มีการจัดงบประมาณให ผมก็ไปถาม ผมไปทาํขาว  

ถามวาอนันี้ตัง้ไวทาํไม แลวจัดงบประมาณใหใคร เขาบอกวามีเจาหนาที่ดูแลสวนยางของฝรั่ง 

ซึ่งยึดไวสมยัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ยังมีอยู นี่ไมเปนนิติบคุคล 

  ประธาน  :   ผมวาจะเสนอไปไหม แลวก็เขาดู ขอแกคํานิดเดียวตรงขอสังเกต ก็ถือวา

ครอบคลุมหมดแลว ก็ครอบคลุมแลว กพ็อ ถือวา ไมตอง และ หมด ก็ไมตอง 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                จีรภา ๓/๕ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  มาตรา ๖๕ ไมมีอะไร เปนขอสังเกตในเรื่องคําวา ศิลปะ วามนัตางกนั คงจะผาน 

ไปได เพียงแตตัดคําวา เหน็ ออก จึงควรบัญญัติใหเหมือนกนั  

  มาตรา ๖๖ ก็เปนแตวรรคสาม ก็เชนเดียวกนั เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๕๕  

แลวก็อาจจะตองซ้ําอีกที ทีท่ัง้คําวา หนวยราชการ หนวยงาน ก็ครอบคลุมแลวอะไรนี่ อีกครั้งหนึ่ง  

  มาตรา ๖๘ คงไมเปนปญหาเรื่องขอสังเกต สวนขอสังเกตในหนาตอไปนั้นผมคิดวาไม

จําเปนตองมีในเรื่องผูพิพากษาสวนใหญ มันไมใชเกีย่วของ ขอใหตัดออก ฉะนั้นคําวา ขอสังเกต ๑ คงไม

ตอง ความจรงิผมวาไมควรจะไปใหเหตุผลอันนีก้ระมังครับ ไมควรใหศาลมีบทบาท ถาขอสังเกตนาจะไม

ควรจะมีบทบญัญัติทํานองนี้มากกวา มันคงไมมุงไปทีเ่ร่ืองศาล แตมุงไปวา 

มาตรา ๖๘ วรรคสอง ไมควรจะมีบทบัญญตัิเชนนี้ไวมากกวา ทานมานจิชวยคิดถอยคําหนอยในเรือ่ง

ขอสังเกต เจาหนาที่จะแกขอสังเกตนะครับ คือตัดนะตดั แตขอสังเกตไมใชขอสังเกตนี้  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ขณะนี้เราก็ทราบ 

  ประธาน  :   เราทราบอยูแลววาเขาตัดหมดแลว 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เขาตัดแลว เพราะฉะนัน้ก็เขียนไปวา ไมควรจะมีบทบัญญัตเิชนนี้

ไว แคนั้นสัน้ ๆ  

  ประธาน  :   กเ็ขียน ไมควรจะมีบทบัญญัตเิชนนี้ ไมควรจะมีบทบัญญัตทิี่บัญญัติไวใน

มาตรา ๖๘ วรรคสอง จบ  

  มาตรา ๗๗ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๖ คืออะไร  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มีเร่ือง (๑) ทีว่าคําวา ของประเทศ 

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้กเ็ขียนใหชัดดีกวา ความจริงอนันี้เราใชกระดาษมาตัง้เยอะแยะ

โดยไมเกี่ยวเลย มนัอยูที่ (๑) อันเดียว ในเรือ่งนี้จะเอาอยางไร หรือวาจะทําอยางนี ้ทัง้ ๆ ที่มนัไมเกีย่ว พูด

งาย ๆ ส่ิงที่เกีย่วคือ (๑) อันเดียว ผมกําลงัดูวาขอความที่เราใชกระดาษ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เอาออกไปครับ 

  ประธาน  :   มนัจําเปนตองไปพิมพใหเสียกระดาษไหม พอนึกออกไหมเจาหนาที ่บางทีขาง

หลังก็จะมีอีก ฉะนัน้อันนี้เรานาจะแกมาตรา ๗๗ (๑) แลวจบ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไดครับ ใหประหยัดหนอย 

 

  - ๔/๑ 

   

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                         หทัยกาญจน ๔/๑ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธาน ขออนุญาต ถาเผื่อกลัวเขาจะไมรูก็ใส ฯลฯ วาม ี

อีกบรรทัดหนึง่ 

  ประธาน  :  ก็ใส ฯลฯ แสดงวามันมีตอไป ไมอยางนัน้เราก็ไปเสียกระดาษ แลวแก 

ประโยชนของประเทศชาต ิเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๖ ควรแกไขเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๖ 

  มาตรา ๗๙  กย็าวเหยยีดเลย แตความจริงเอาเหมือนกนั คือ (๓ ) ฉะนั้นมาตรา ๗๙ 

คุณก็เอา  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี ้แลวก็ ฯลฯ 

แลวก็มา (๓) แลวเราเขียนของเราแลวก็ไป (๓)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ  คราวนี้มาสู

ประเด็นวาจะใสไหม ทานอนุกรรมาธกิารเชิญครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กแ็ลวแตทานกรรมาธิการจะมคีวามเห็นอยางไร แตฝาย 

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญก็มีความเหน็วา ควรจะเพิ่มไปอยางนี้ ก็สุดแลวแตที่ประชุม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมไมไดเปนคนเสนอ แตเปนตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการ 

คือเขาเหน็วาจิตสํานึกที่ถกูตองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมพอ ตองมีคําวา ความรับผิดชอบ ดวยถงึจะด ี

  ประธาน  :  เหน็ดวย ก็ขอขอสังเกตวา เหน็ควรเพิ่มเติม 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เสนอแนะดีไหมครับ 

  ประธาน  :  เปนขอสังเกตครบั ควรเพิ่มเติม ความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ  

ไวในอนุมาตรานี้ดวย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เพื่อใหครบถวน 

  ประธาน  :  ไม คุณจะอางวาคนไทยยังขาดจิตสํานึกก็ตอบไมได จะเอาเหตุผลไวดวย 

หรือเปลา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  Wording ที่ใหไวก็แสดงเหตุผลอยูแลววาคนควรจะตองมีความ 

รับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ 

  ประธาน  :  กห็มายความวาขอสังเกต ควรเพิ่มเติมถอยคําวา ความรับผิดชอบตอสังคม

และสาธารณะ ไวดวย  พอเขาใจนะครับฝายเลขานุการ ถาอยางนั้นของเดิมตัดทิง้ไปหมด ใสคําวา 

ขอสังเกต  

  มาตรา ๘๓ กย็าวเหยยีดอีก แตความจริงเราใชอันเดียว (๘) ทําวิธีการเดียวกนันะครับ 

เหตุผลก็คงจะใชไดอยูแลว เพื่อใหสอดคลองกับ (๗) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ซึ่งอยูในมาตราเดียวกนั 

  มาตรา ๘๖ ก็เชนเดียวกนัอยูที่ (๗) เปนการเพิ่ม (๗) หมายความวาอยางไรครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ครับ เปนความเห็นจากดอกเตอรวรรณชัยทีบ่อกวา 

ในสวนนีท้ี่เขาอยูมือกฤษฎีกาวา มนัเปนเรื่องที่บัญญัติไวครบถวนทุกอยางตัง้แต มาตรา ๘๖ (๑) มา  



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                         หทัยกาญจน ๔/๒ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 
นโยบายเกี่ยวกับอันนี้ แตนโยบายสาํคัญอันหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองสงเสริมใหประชาชนมสีวนริเร่ิมใน

กระบวนการยตุิธรรมและการใชสิทธิทางศาล  ไมมีบอกไวเลย ก็ควรจะมีตรงนี้ใหครบเสีย เปนเรื่องที ่

นักกฎหมายมอืกฤษฎีกาเหน็วาหลนตรงเรื่องนี้ไป เติมใหครบเทานัน้เอง อันนี้ก็สุดแลวแตที่ประชุมนะครับ 

เพราะวาจริง ๆ แลวในเนื้อหามีในสวนอืน่ มีในหมวดอืน่ แตวาไมไดมารวมอยูในตรงนี้ให คลาย ๆ ทํานองวา 

มีตรงอื่นอยูแลว แตวาตรงนี้เปนหวัใจทีว่าบทบาทอะไรบาง ก็ควรจะเติมตรงนี้ ถาทีป่ระชุมเหน็วาอันนี ้

ไมตองมาใสเพราะมีในรายละเอียดตรงอืน่ก็แลวแตครับ 

  ประธาน  :  นาจะไมจําเปนกระมังทานมานิจ มนัรวมอยูที่ไหนอีก  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  มนันาจะมีอยูทีอ่ื่น แตไมใชคํานี้โดยตรงหรอกครับ  

  ประธาน  :  วาจะใสหรือ คอืมีสวนริเร่ิมในการใชสิทธทิางศาล มนัประหลาดนะ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ครับทานประธาน ในบทบัญญัติมาตรา ๘๖ เปน

เร่ืองนโยบายของรัฐ นโยบายในวรรคหนึ่งก็เร่ือง พัฒนาเศรษฐกิจ วรรคสอง เร่ืองการเมืองสังคมอะไรพวกนี ้

จะไลมาเรื่อย มีทั้งเรื่องทกุอยางเลย แตวาในสวนที่ไลมาทุกอยางก็มีในรายละเอียดในหมวดตาง ๆ ไป  

ทั้งนี้ เกี่ยวกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรมและการใชสิทธทางศาล ก็มีรายละเอียดในหมวดตาง ๆ เหมือน 

อยางอืน่ เพียงแตวาขาดมาขมวดอยูตรงนโยบายของรัฐเทานั้น มนัก็ควรเปนสวนหนึง่ของนโยบายของรัฐ 

ที่วานี ่ซึ่งตรงนี้ก็ถกูวพิากษวิจารณโดยนกัการเมืองวา รัฐธรรมนูญเราเขียนนโยบายของรัฐใสไว อีกหนอย 

เวลาพรรคการเมืองจะเอานโยบายแทบจะหายากแลว เพราะมนัเปนนโยบายอยูในรัฐธรรมนูญแลว 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อันนีน้ักการเมืองก็พูดไปครับ สําหรับประเดน็นีท้านที่มี

รัฐธรรมนูญอยูอยากใหดู มาตรา ๘๐ (๓)   

มาตรา ๘๐ รัฐตองดําเนนิการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้   

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการยุตธิรรมและสามารถ 

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อันนัน้ก็เปนธรรม อันนี้เปนนโยบาย ก็สุดแลวแตครับ 

  ประธาน  :  อยูในมาตรา ๘๐ อันนัน้ไปแลว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ดอกเตอรวรชัยเสนอผมก็ตองมาอธิบายใหฟง 

  ประธาน  :  ก็เอาออกไปนะครับ มาสูเร่ืองสภา 

  มาตรา ๙๗  ผมไมมีปญหาหรอกนะครับ แตวามีปญหานดิเดียว ไปอางมาตรา ๙๙ นาจะ

ไมถูก นาจะแค มาตรา ๙๗  มาตรา ๙๘ ลองอานดนูะครบั ผมวา มาตรา ๙๙ ไมเกี่ยวกับเร่ืองนี้เลย ถาทาน

มีรัฐธรรมนูญอยู มาตรา ๙๙ พูดวา 

มาตรา ๙๙  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกาํหนดคราวละสี่ป นับแตวนัเลือกตั้ง 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                         หทัยกาญจน ๔/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร ถามีการดําเนนิการเพื่อควบรวมพรรคการเมอืงที่ม ี

สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหการควบรวมพรรคการเมืองนั้นมีผลเม่ืออายุของสภาผูแทนราษฎร

ส้ินสุดลง 

  มันไมนาจะเกีย่วกับการทีจ่ะสงสมาชกิเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งอะไรตาง ๆ ฉะนั้นนาจะ 

บอกใหเขาไปควบรวม มาตรา ๙๗ กับ มาตรา ๙๘ เทานัน้  เอา มาตรา ๙๙ ออก และเอา เหน็ ออกใน 

ขอสังเกต กอนจะไปถงึ มาตรา ๑๑๓ ผมมี มาตรา ๑๑๐ จะขอเปนความเหน็ของพวกเราดวยถาเห็นดวย 

มาตรา ๑๑๐  มีอยูนิดหนึง่ เปนเรื่องของการไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาเปน 

สมาชิกวุฒิสภา คือรางที่เขาเสนอมทีั้งการสมัครและการสรรหามาเฉย ๆ พอสรรหาก็เปนสรรหาทั้งจากการ

สมัครและนั่น แตวาในขึ้นตน  บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิไดรับ

การเสนอชื่อเทานั้นเอง ไมพูดถึงการสมคัร เราจะไมรูวาเขาจะออกอยางไรนะครับ แตก็อาจจะบอกวา ตรงนี ้

เปนผูมีสิทธิสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อ ขาดคําวา สมัคร ไป ที่ผมเสนอก็คือวาอาจจะไปบอกวา ระบบการ

สรรหาวุฒิสมาชิกยงัคงเปนอยางนี ้

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ ประเด็นที่วา วุฒิสภามาจากการสรรหา 

ที่เปนรางเดิม ซึ่งยงัไมบอกกติกาวาการสรรหา อยู ๆ คนจะไปสรรหาเองทัง้หมด หรือวาเหมือนอยางตอน

เลือก กกต. วาใหสมัครดวยก็ได ผมก็เห็นเทากบัทานประธานวา ใชคําวา สมัครหรือเสนอชื่อ  

  ประธาน  :   คอือันนี้ไมสําคญั ผมวาไมตองเสนอไปก็ได ผมไปพูดในทีป่ระชุมดีกวา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  แลวเรื่องนีก้็ยงัไมนิ่งหรอกครบัวาจะเอาอยางไร 

  ประธาน  :  ความจรงิถานิง่อยางนี้มนัก็ขาดตกบกพรองไป แตไมเปนไรชางมันเถอะ ผมวา 

เราผานอนันี้ไป  

  มาตรา ๑๑๓  อยางทีท่านเสนอก็แลวกัน อันนี้ผมสงสัยวาเราจะพูดไปอยางนัน้หรือ มัน

จําเปนจะตองพูดหรือ ขอสังเกต จะตองจบัสลากอะไรตออะไร จริง ๆ แลวก็ตองทาํ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือกราบเรียนวา กรรมการในหลาย ๆ ที่จะใชกติกาเดยีวกัน

ไหม อยางกรรมการสหกรณในหนวยงานของรัฐตาง ๆ กย็ังมวีาออกครึง่หนึ่ง อยูคร่ึงหนึง่เพื่อใหมีคนทาํงาน 

ตอเนื่อง แตวาเวทวีุฒิสภา ในอดีตที่ผานมาอายกุารดํารงตําแหนงและการพนไปในคราวเดียวกนัหมด 

ทั้งยวง  อยู ๆ เราเกิดจะเอากติกาวา มีไวคร่ึงหนึง่เพื่อใหเกิดเปนเชื้อในการทํางานตอ มันมีความจาํเปนไหม 

อยางนัน้ ผมกาํลังมองวาเวลาเรากวาจะไดมาเปนวุฒิสภาก็มาดวยความยากนะครบัพี่วรพจน กวาจะเขา

มานัง่ดวยกนั แลวอยู ๆ ตองมาจับสลากดวงไมดีออกไป มันถูกตองไหม แลวมนัมีความจําเปนตองมี

ตอเนื่องไหมประธาน ผมไมเขาใจจริง ๆ ครับ 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                         หทัยกาญจน ๔/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  อันนี้ผมวาเขาใหเราตรวจรางรัฐธรรมนูญ ตรงนี้ใครเหน็วา ไมควรมีขอสังเกต 

อันนี ้ 

  (ไมมีกรรมาธกิารยกมือ) 

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไมมีขอเร่ืองนี้ไวใน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  หมายความวา ใหคงรางเดิมวาไวมีจับสลากออก ผมกาํลัง

มองวาเมื่อมนัยังไมยุติ อยางนอยคนทีเ่ปนกรรมาธกิาร 

  ประธาน  :  เอาอยางนี้ดกีวา ถาหากวาเขายุติอยางนี ้ทานจะเห็นวาไมใหเขาจับสลากไหม 

ถาทานเหน็วา ตองมีการจับสลากออก เราก็ไมตองมีขอสังเกตอันนี้ ใครเห็นวาตองมีขอสังเกตนี้ขอใหยกมือ 

ใครเห็นดวยกบัขอสังเกตที่เสนอไป ไมจับสลากออกนะพูดงาย ๆ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอสังเกตคือวา ไมใหมีการจบัสลากออกตามดวง  

  ประธาน  :  ใครเห็นวาขอสังเกตยงัมีอยูอยางนี้ วาที่เขารางมาเขาใหออกครึ่งหนึ่งดวยการ 

จับสลาก  ใครเห็นวาที่ขอสังเกตบอกวาไมควรจะจับสลาก 

(มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนนอย) 

ประธาน  :  ใครเห็นวาควรจับสลากออกตามราง 

(มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนมาก)       

ประธาน  :  ๕ คน กับ ๔ คน ฉะนัน้ มาตรา ๑๑๓ เอาออก 

มาตรา ๑๑๙ เปนการเสนอในเรื่องของ (๔)  ในกรณีของประธานและรองประธานสภา 

ผูแทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา พนจากตําแหนงเมื่อไร ซึ่งกรณตีามที่รางนั้นเมื่อ  

ตองคําพพิากษาใหจาํคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ แตมีขอยกเวนวา เวนแตใน

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิน่ประมาท  เราไปเสนอวา ตัด 

ความผิดฐานหมิ่นประมาท ออก  อันนีท้ี่ประชุมเหน็อยางไรครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  นิดหนึ่งครับทานประธาน คอืเปนนกัการเมืองก็ตองระมดัระวัง 

ถอยคําครับ อยาไปพูดทําใหเขาเสียหาย ทาํใหถกูดูหมิน่ ถกูเดียดฉันท เมื่อพูดอะไรไปก็ตองรับผิดชอบใน

การกระทําของตัวเอง เพราะฉะนัน้เมื่อไปหมิ่นประมาทก็ไมสมควรที่จะอยูในตําแหนงครับ 

 

                                                                                                                               - ๕/๑ 

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                             จีรภา ๕/๑ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   อันนี้เราคงไมกาวล้ําการตรวจ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เปนเพียงขอสังเกตหรือขอเสนอแนะที่ทานประธานวา 

นั่นแหละ  

  ประธาน  :  ทาํเปนขอสังเกตก็แลวกัน เชญิทานนครินทร 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ผมอยูกรอบ ๒ ผม Debate เร่ืองนี้มานาน

พอสมควร ธรรมชาติของการเมืองการหมิน่ประมาทเปนเรื่องปกติ เปนเรื่องใชปาก เราหามนกัการเมือง

ไมใหพูดวิจารณคนอื่นไมได อันนี้มนัผิดธรรมชาติเลย เพราะฉะนัน้เรื่องการหมิน่ประมาทเปนเรื่องปกติที่

จะตองเกิดขึ้นในภาคการเมอืง เขาใจวาเราคุยกนัแบบนีน้ะครับ รัฐธรรมนูญที่ดีไมควรจะไปทําใหคนมันผิด

ธรรมชาติจนเกินไป 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ธรรมชาติของการเมืองกค็ือสวนหนึง่ของสังคม ก็ตอง

รับผิดชอบในการกระทําที่ไปกาวลวงละเมิดผูอ่ืน อะไรที่จะผิดกฎหมายประชาชนตองรับผิดชอบ 

นักการเมืองกต็องรับผิดชอบ เพราะฉะนัน้เมื่อเรามองแลววาคนที่มาอยูในตําแหนงตองไมมีมลทนิจากคํา

พิพากษาของศาลถึงจะอยูในตําแหนงได การไปหมิน่ประมาทเขามนักไ็มไดรับการยกเวน  

ถาหากทานไปยกเวนในเรื่องหมิ่นประมาทของนักการเมอืงได อาชีพอืน่นอกจากนักการเมืองก็ยงัมีอีก

เยอะแยะ พวกนักขาว พวกออกสื่อ พวกอะไร ก็ตองยกเวนเขาเพราะเปนอาชพีพูด เพราะเสนอขาว อันนัน้

กลับเชื่อวานาจะไดรับยกเวนมากกวาดวยซ้ํา เพราะเปนการสื่อเอาขาวไปใหผูบริโภค  

ผมถึงกราบเรยีนวาในกรณีเร่ืองหมิน่ประมาท ไมสมควรที่จะไปยกเวนใหนักการเมอืง เมื่อคุณเอาเวที

การเมืองไปพดูโดยเฉพาะวา บางครั้งคุณตอยเขาฝายเดียว เขาไมอยูดวย คุณตองรบัผิดชอบนะ 

  ประธาน  :  ผมวาเอาเปนวา ใครเหน็วาควรมีขอสังเกตนี้ คือหมายความวาตัดความผิด

ฐานหมิน่ประมาท ถาถูกจาํคุกหมิน่ประมาทก็ดาํรงตําแหนงไมได ควรเสนอไป 

  (มีกรรมาธิการยกมือ ๕ ทาน) 

  ประธาน  :  ใครเห็นวาไมควรมี  

  (มีกรรมาธิการยกมือ ๒ ทาน) 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราก็ทิง้ไวอยางนี้ เปนขอสังเกตเพิ่มขอความ ขอสังเกต  

เห็นควรไมมีขอยกเวนสําหรบัความผิดฐานหมิน่ประมาท แลวก็ขอความตอไป เพื่อให อะไรนี ่ 

  มาตรา ๑๒๐ เจตนาก็คือ กฎหมายเขาระบแุลววา เวลาประธานไมอยูให 

รองประธานมหีนาที่ตามที่ประธานมอบหมายทําหนาทีอ่ะไรตาง ๆ ทานจะมีขอสังเกตวาใหทาํหนาที ่

เปนประธานเฉพาะในการประชุมเทานัน้ ไมสามารถไปทาํหนาที่อ่ืนของประธานได จาํเปนตองมีไหม 

เพราะวามนักม็ีอยูชัด เห็นควรตัดใชไหมครับ 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                              จีรภา ๕/๒ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมไม Mind เร่ืองตัด แตวาสื่อเสียหนอย เพราะวาผมเปน

รองประธานแตบางทีเขาใหเปนประธาน ผมก็ตองมาอธบิายทําไมเขามีความคิดอยางนี้ เพราะทาน 

อยาลืมนะ 

  ประธาน  :  ตัดขอสังเกตมันก็ไมมีมาตรานีเ้ขาไป 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือส่ิงหนึ่งตรงที่วาเขาขอมีขอสังเกต เพราะวาเขากลวัคนทาํ

หนาที่ประธานในที่ประชุมไปทําหนาที่อ่ืนดวย เชนวา ขณะทําหนาที่ประธานในที่ประชุมเขาใหมาเซ็นโนน

ทํานี่ในขณะนัง่ อยูนอกเหนอืจากหนาที่ของการประชมุ เขาเลยบอกใหเปนประธานเฉพาะในเรื่องการ

ประชุมเทานัน้ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็แลวแตที่ประชุมแลวกันนะครับ ถาเผื่อที่ประชุมเหน็วา 

ไมควรจะมีเนือ่งจากวาจะไปทําอยางอืน่ไมได เชนจะไปทําหนาทีเ่ปนสามีของภรรยามันไมได 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือหมายถึงวาเขาวาจะไปเซน็ ไปเซน็เกีย่วกับเร่ือง 

งานตาง ๆ ของประธาน สมมุติวาไปอนมุตัิอะไร ไปทําอะไร เที่ยวออกบัตรอะไร ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการประชุมนี้

ไมได เพราะวาปกตคินที่เปนประธานจะมีอํานาจหลาย ๆ อยาง รวมทั้งการทําหนาที่ประชุม คนบางทีคิด

มากวาพอเปนประธานแลวไปทําอยางอืน่ดวย ไมไดหมายถงึในเรื่องสวนตัว 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับขออนุญาต โดยทั่วไปแลวการแบงหนาที่เขา

จะแบงกนัชัดเจนวาประธานมีหนาที่อะไร ทั้งประธานในที่ประชุม และประธานในการบริหารหรือ

ควบคุมดูแล รอง ๑ มหีนาทีอ่ะไร รอง ๒ มหีนาที่อะไร ไปทําหนาทีก่าวกายจากที่มอบหมาย มอบอํานาจ  

ก็ไมไดอยูแลว ไมจําเปนตองมาระบุอยูในรัฐธรรมนูญ มนัเปนเรื่องปลกียอย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ธรรมเนียมประเพณีคนทําหนาที่ประธานที่ประชุมก็รูแลววา

จะตองเกีย่วกบัเร่ืองการประชุมเทานัน้ใชไหม ผมก็เปนเพียงนาํเสนอของคนอื่น เพราะวาผมทําหนาที่วาเปน

ผูแทนของเขามา  

  ประธาน  :  คิดวาคงไมตองมีนะครับ คงไมเหน็เปนอยางอื่น 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไมมีมาตรานี ้

  ประธาน  :   ไมใช 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไมมีขอสังเกต 

  ประธาน  :   นีเ่ปนการตรวจของเราครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คงรางเดิม 

  ประธาน  :   กต็ัดออกนะครับมาตรานี ้คือที่เราตดัไมใชไปตัดเขา ตัดเราออก  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตัดเราออก คงรางเดิม 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                              จีรภา ๕/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๓๔ เฉพาะ (๒) แกจาก องคกร มาเปนตัวประธาน อันนี ้

เห็นดวยไหมครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ถูกตองครับ 

  ประธาน  :   เสนอไปนะครบั 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ครับ 

  ประธาน  :   ขอสังเกตเห็นควรปรับปรุงผูรักษาการ เปนตัวบุคคลแทนองคกร  

เอาอยางนี้ดีกวา ควรปรับปรุงผูเสนอรางพระราชบัญญตัิจากองคกรเปนตัวประธานองคกร เชิญครับ 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  คืออันนี้มีนยัที่แตกตางกนัพอสมควร คือถาเราไมให

องคกร องคกรเขาจะมีการประชุมกัน แลวเขาจะหาขอสรุป หาเปนมติ แตวาถาเราใหประธานคือแลวแต

ประธานจะเหน็นะ  

  ประธาน  :   คอืตองดูครับคําวา ซึง่เปนผูรักษาการ ผูรักษาการองคกรรักษาไมไดตองตัว

ประธาน เห็นควรปรับปรุงผูเสนอจากองคกรเปนประธานองคกรซึง่เปนผูรักษาการตามพระราชบญัญัติ

ดังกลาว ฟงคาํถูกนะครับ 

  มาตรา ๑๓๕ แกใน (๒) เวลาแกเขาชวยแกแบบสภา ขีดใตเสนหรืออะไร ออกใชแกเสีย

หนอยวา ขีดฆาออก แลวแกเปนประกาศ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมขอทางเลือกที่ ๓ คือเอาออก ออกเลย แลวก็ไมมีอะไรแทน  

  ประธาน  :   ไมมีออก 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ประกาศใช ถอยคําออกมนัคือคําพูด 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมเอาคําวา ออก ออก เปนใหใช 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ประกาศไมตองมี ใหใชเลยนะ ไมตองมีประกาศ  

  ประธาน  :   ตดัคําวา ประกาศ ออก ควรตัดคําวา ออก เปน ใหใช  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็ไมตอง เปน บอกวา ควรตัดคําวา ออก ออกไปแคนั้นเอง 

  ประธาน  :   ใหใช เปนอยางไร ควรปรับปรุงถอยคําวา ใหออกใช เปน ใหใช ก็ผานไป

มาตรา ๑๓๘  

  มาตรา ๑๓๘ แกวรรคทาย รางพระราชบญัญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชน

ทราบ ประชาชนสามารถเขาถึงรายงาน ขอมูล รายละเอยีดของรางพระราชบัญญัตินั้น 

ไดโดยสะดวก เหน็ควรแกไขคําวา เปดเผย เปน เผยแพร อันนี้เหน็อยางไรครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เผยแพร ยงัจะดีกวา 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                              จีรภา ๕/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   มนัขนาดนัน้หรอื เผยแพรเปนงานใหญ เหมอืนเราเผยแพรรัฐธรรมนูญ ผมวา

คําเดิมนาจะถกูกวา  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คําเดิมนาจะดนีะครับ เพราะ เปดเผย อยูกบัที่อยูที่สภา 

ก็เปดแลว ใครอยากดูกม็าดู แตถาเผยแพรมันจะตองออกไปนอกสภาดวย  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เผยแพรตองทาํประชาสัมพนัธดวยหรือเปลา 

  ประธาน  :   มาตรานี้กเ็อาออกนะจากเรา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คงรางเดิม 

  ประธาน  :   มาตรา ๑๔๔ เพื่อใหเขาใจมากขึ้น เติมคําวา และ เปน หรือ จําเปนไหมครับ ที่

จริงมันอานรูเร่ืองนะ คือเขาเขียนวา เขาแยกไป นับแตวนัที่วุฒิสภาสงรางคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรสําหรับ

กรณีแรก นับแตวันที่สภาไดเห็นชอบสาํหรบักรณีหลัง ฉะนัน้มันแยกอยูแลว ฉะนัน้มนัไมใชหนึ่งแลว ฉะนั้น

คงไมจําเปนทีเ่ราตองไปเสนออะไรในเรื่องนี้ ก็ตัดออกไป เชนเดยีวกับมาตรา ๑๔๘  มาตรา ๑๔๘ จะมี

ปญหาเรื่องอะไร 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเอา หรือ ออก หรือหนา หรือผูพิการ เอา หรือ ออก  

  ประธาน  :   ผมไมวา เสนอไปอยางนีน้ะครับ แตขณะเดียวกันอยาลืมมนัมีขอสังเกตวา

มาตราแรกนกึออกไหมครับ คนพิการทีว่ามันชัดแบบนี้เหมือนกัน เราปรับปรุงถอยคํา ชวยด ู

แลวกันนะครบั แลวก็ไปดูมาตรา ๑๔๙ ตดัออก ฟุมเฟอย จําเปนไหม คงไวมันเสียหายอะไรไหม  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ได ถาตัดออกมันดีไหม 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  จริงๆ ของเดิมเขากด็ีอยูแลว 

  ประธาน  :   คนที่เสนอกม็องเห็นวามันสืบเนื่องมาจากวรรคแรกซึ่งมีขอความนี้อยูแลว  

ผมเขาใจ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมอธิบายนิดนะครับ ที่เขาขอตัดอนุนี่ เพราะวาหลงัจากมีการ

เลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทั่วไป การเลือกตั้งทั่วไปมันมีอยูในทอนที่เราตัดออกก็คือวามันตองสิ้นสุด

หรือยุบสภา เพราะฉะนัน้มนัเปนอยางอื่นไมได เพราะเมื่อเปนอยางอืน่ไมไดทําไมตองไปใสเหตุผลดวย คือ

คงไวมันไมเสยี แตถาเกิดวามันฟุมเฟอยก็เอาออกเทานั้นเอง เพราะวาเลือกตั้งทัว่ไปมันไมมีกรณีอ่ืนหรอก 

คือมันไมส้ินสดุวาระมนัก็ตองยุบสภาเทานั้นแหละ  

  ประธาน  :   กจ็ะคงไวหรือ เชิญครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาคงไวตามเดิมมันจะแจมแจงกวา มนั

ชัดเจนกวา การเขียนรัฐธรรมนูญเรามีบทเรยีนมามากวาถาหากวาละไวใหเปนทีเ่ขาใจ 

ถูกตีความแหลกลาญมาแลวครับ   



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                             จีรภา ๕/๕ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้คงไวแลวกนันะครับ เจาหนาที่ตัดออกนะครับ ตัดออกจากเรา

มาตรานี ้

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือวาไมมีเหตุผล 

  ประธาน  :   ตอไปสวนที ่๘ แกชื่อสวน คิดวานาจะมีเหตุผลสมควรเทาที่อานดู  

ทานเห็นดวยนะครับ ขอแกคําวา ในขอสังเกตนะครับ จงึเหน็ควร เอา เห็น ออก ความจริงถาไมพูด 

ก็ชวยดูใหดวย 

  มาตรา ๑๕๑ เพื่อใหถกูตองตามหลกัภาษาไทย ผมวามนัเหมือนกันทกุตัว ฉะนัน้ออกนะ 

มันเหมือนกันทุกตัวเลย ที่ผมพยายามอานดูนะ  

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มาตรา ๑๕๑ บทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ ใหนํามาใช

บังคับ จริง ๆ ตองเอาใหนํามานาํกอน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ มาใชบังคับ คือในนี ้

มันขึ้นตนดวยคําวา 

  ประธาน  :   เพราะวาความเห็นอนุกรรมาธิการมนัเหมือนกนั ถาอยางนั้นพอรูเร่ือง เอา ให

นํา ไปไวขางหนา เขียนใหถกู ถาอยางนั้นคุณตองทําแบบสภา คือใหนาํเปนขอความขอความขีดเสนใต แลว 

ใหนาํ หลังนี่ขีดฆาทิง้  

  มาตรา ๑๕๓ เติมวา ในกรณีที่ จะเสนอไหมครับ  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ดีครับ ใหชัดเจนมากขึ้น 

  ประธาน  :   ผานไปนะครับ มาตรา ๑๕๔ เพื่อใหถกูตองตามหลกัการการใชภาษาไทย 

สลับที่ พูดงาย ๆ เหน็ดวยใชไหมครับ โอ.เค. ครับ อันนี้คงจะหลักเกณฑเดียวกัน เขยีนวรรคแรกแลวก็ละเอา

ไมตองไปเสียกระดาษ เสียกระดาษอีกเยอะเลยถาไปเขียนทั้งหมด  

  มาตรา ๑๕๕ เพิ่มขอความ เขาชื่อ ในบรรทัดที่ ๓ ของวรรคสอง เขาชือ่เสนอญัตติ จะเอา

ไหมครับ หรือไมจําเปน  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เขาชื่อ เติมคําวา เสนอญตัติ 

  ประธาน  :  เขาชื่อเสนอญัตติ เติมในบรรทดัที่ ๓ ของวรรคสอง เอาไปนะครับ  

การแกเขาใจใชไหมครับ  

  มาตรา ๑๕๖ สมควร เปนการเสนอ คือตามรางเขาจะทาํไดตอเมื่อตัวนายกคนนัน้บริหาร

ราชการแผนดนิมาเกิน ๒ ปแลว เขากจ็ะเปดอภิปรายใหหมด ไมวาจะเปนรัฐมนตรีหรือใคร ทานจะไปแกวา

ตัวรัฐมนตรีนัน้ตองบริหารมา ๒ ปดวยหรอื อันนี้มันคนละหลักการกบัที่เขาเสนอ สมควรจะเสนอไหม  

           

           - ๖/๑ 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                           หทัยกาญจน ๖/๑ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเขาก็มองวาบางทีรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยน แลวเขาไป

เพียง ๓ เดือน ๑ เดือน พอโดนแลวก็ควรจะดูเปนราย ๆ ไป รายทีโ่ดนมากกวา  

  ประธาน  :  ไม แลวถาเปลีย่นตําแหนงละ 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็หนี เขาเปลี่ยนตาํแหนงเพื่อหนี ทนีี้ถาคุณเปนรัฐมนตรี

เกินกวา ๒ ป พอเขาหนีปบเขาไมโดน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อันนีก้็เลยรวมไปถึงคนที่ไมไดเปลี่ยนตําแหนงดวย โดนไปดวย

เลย ติดรางแหไปดวยเลย ก็เอาครับ 

  ประธาน  :  ก็เอารัฐมนตรีเปนหลกั โอ.เค. ถาอยางนั้นเราตัดอันนี้ออกนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คงรางเดิม 

  ประธาน  :  เราไมไปพูดถึง พูดงาย ๆ  

  มาตรา ๑๕๘ ก็จะไปเพิ่มวา ของเดิม การยืน่กระทูเขาตองแจงใหประธานสภาทราบกอน 

หรือในวนัประชุม ทานไปแกวา อยางชาในวันประชมุ ผลเหมือนกนัหรอืเปลา ฉะนัน้ไมนาจะตองเขียน 

ขอเอาออกไดไหมครับอันนี้  

  นายมานจิ  สุขสมจิตร  :  อันนี้จาํไดวามีการอภิปรายกันในคณะอนุกรรมาธิการตรวจราง 

รัฐธรรมนูญบอกวา ถาเปนอยางของเดิมแจงกอนหรือในวนัประชุมนัน้ หมายความวา มาแจงเอากะทนัหัน 

  ประธาน  :  ทีแ่กนี่ไมแกอะไรเลย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือมันมีความหมาย ๒ อยางครับทาน คืออยางเดมิในรางเดิม

มี ๒ ขยกั ใหแจงกอน กับหรือ ในวนัประชมุ แตวา ๒ ขยกั จริง ๆ ไปรวมในอันเดยีวได คือ อยางชา เพราะ

กอน ก็อยู อยางชา อยูแลว เขาไมตองมีเร่ืองเวลา ๒ ขยกั เขาตองการใหอยูในเวลาเดียวกนั เพราะวาถาเกิด 

รางเดิมม ีกอน และ ในวนั มีเงื่อนเวลา ๒ อยาง แตวาถาเกิดที่ประชุมเห็นวา ใสวา กอนและ มันไพเราะกวา 

  ประธาน : เหตุผลที่ใหมนัไมใช เหตุผลที่ใหเพื่อใหเกิดความชัดเจนวาตองยืน่กอนหรือ 

อยางชาในวันประชุม ไมใชมายืน่เมื่อมกีารประชุมแลว มันไมใชเหตุผลที่ไปขอแกเขา แลวมนัก็ไมไดแกดวย  

เพราะวาถาเขามายื่นเมื่อเร่ิมประชุมแลว มันก็ในวนัประชุม ถาคุณจะแกอยางนัน้คุณก็แกกอนวนัประชุม 

ลอย ๆ เลย ซึง่มันก็จะผิดกับหลักการที่เขาวางไว  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ ถาในวันประชุมอาจจะหลังจากประชมุแลว 

นี่นะครับ มันกเ็ปนทัง้ ๒ อยาง ทั้งที่แก ไมแก มนัก็เปนทัง้ที่ยงัไมแกคือมายืน่ในวันประชุมแตหลังจากเลิก 

ประชุมแลวกค็ืออันเดียวกนั เพราะฉะนั้นแลวถาจะตองการของทาน กอนมกีารประชุม ถาทานตองการ 

อยางนัน้ ผมกไ็มเห็นดวย ผมชี้แจงของทานประธาน   

  ประธาน  :  เราจะแกเขาไหม 
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  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ :  ถาไมแกก็ไมขัดของ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้คงไว เราไมไปแตะมาตรานี้นะครับ ไปที่มาตรา ๑๕๐ ทําไมมี  

๒ อัน 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  แบบที่เสนอมาใหเลือก ถาไมเอาก็ตัด 

  ประธาน  :  เราตัดไปหมดนะครับ  

  มาตรา ๑๖๑ แยกออกอีกวรรค ขอความ เชิญครับ 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธานครับ กรณีแยก ถาเราเปลีย่นเราไมแยก  

เราเปลี่ยนคําวา และ เปน หาก ตามวรรคสอง (๒) ทีว่า  การออกเสยีงประชามติตองเปนการใหออกเสียง

เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในกิจการตามทีจ่ัดใหมีการออกเสียงประชามติ หากการจะออกเสียงประชามติใน

เร่ืองที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทาํมิได จะยงัคงเวนแบบ 

ไมตองเปลี่ยนเปนวรรคใหม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ทานวีระพล ของทานก็ได อันนีก้็ได เปนแตเพยีงวา 

อนุกรรมาธกิารที่เขาเสนอเขาเหน็วามนัเปนคนละเรื่องกนัเขาอยากจะใหอยูคนละวรรค จะไดไมตองมา

ผูกพนั คือมันเปนคนละเรื่องอยูคนละวรรคก็ชัดเจนด ี

  ประธาน  :  ทีป่ระชุมเหน็อยางไรครับ ความจริงมนัก็สามารถแยกวรรคได แยกไปอยางนัน้ 

นะครับ และไมตอง เห็น นะครับ ควร เฉย ๆ เชิญครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาจะแยกคําวา ในเรื่องนี้ขัดหรือแยง ความจริง ในเรื่องที ่

ขัดหรือแยง  

  ประธาน  :  แกคําวา เร่ืองนีเ้ปนเรื่องที่ขัดหรือแยง ความจริงของเขาถกูอยูแลวแตเขาไป 

พิมพผิด ของเดิม เร่ืองที ่

  มาตรา ๑๖๒  ความจริงตัง้ใจจะใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณใชไหมครับ จําเปนตอง 

ไปแกเขาไหม  

นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คาํบรรทัดบนเปนพระราชบัญญัติ อันนีท้ําไมเรียกกฎหมาย 

ประธาน  :   คงจะตั้งใจตรงนี้วา ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายใน 

ปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเขาแกเปนพระราชบัญญตัิ แตวาเจาหนาที่ไมไดแกให 

ในชองความเห็นของคณะอนุกรรมาธกิาร เพราะวากฎหมายกวาง ที่อาจารยอุดมหรือใครเปนคนให

ความเห็นวา งบประมาณจะออกเปนพระราชบัญญัติเทานั้น เพราะฉะนั้นก็คือวาใหตรงกับความเปนจริง 

เลยวาแกจากกฎหมายเปนพระราชบัญญตัิไปครับ ใหตรงความจรงิ 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                           หทัยกาญจน ๖/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   จะเหน็ควรไหมครับหรือวาอยางไร  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เห็นควร 

ประธาน  :  โอ.เค. ครับก็แกตามนี ้เปนขอสังเกต  

  มาตรา ๑๖๔  จะเติมคําวา ในการพิจารณาราง เหน็ควรเพิ่มไหมครับ  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ใหชัดเจน 

ประธาน  :  โอ.เค. นะครับ กค็งเอาเฉพาะวรรคนั้นไมตองไปยาวเหยยีดใหเสียกระดาษ  

  มาตรา ๑๖๗   อันนี้เปนหลักการของเขาเลย เราจะไปวุนของเขาหรือ 

   นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อันนี้จาํไดวาถาหากเขียน ๒ อยางแลวก็จะสบัสน นาจะเอา 

อยางใดอยางหนึง่วาไมใหอยูเกนิสองวาระ หรือวาไมใหอยูแปดป อันนี้นาจะเอาใหชัด 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราอยาไปเขียนอยางนี้ไดไหม เราจะไปกําหนดวาสองวาระหรือ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือจะบอกเขาวาใหเลือกเอาอยางหนึ่งอยางใดดีกวาจะได 

ไมสับสน 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เปนขอเสนอไปวา ขอสังเกต นาจะกําหนดใหดํารงตําแหนงไมเกิน 

สองวาระหรือไมเกินแปดปอยางใดอยางหนึ่ง ใชไหมครบั 

  นายเสริมเกียรต ิ วรดิษฐ  :  ถูกตองครับ อยางใดอยางหนึ่ง 

  ประธาน  :  คือผมไมรูอันนี้ แตผมเชื่อวาเทาที่เราฟงกันมาจะยืนราง 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผมคิดวายนืตามเดิมนาจะดูดกีวา 

เพราะวาอนันีเ้ขามีนัยอยู คือการดํารงตําแหนงติดตอกัน นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง

วาระ อันนี้มิได แลวก็ หรือเกินกวาแปดปมิได เพราะวาบางครั้งการดาํรงตําแหนงสองวาระ วาระสอง  

เขาอาจจะดาํรงตําแหนงแค ๕ เดือน เขาอาจจะไมถงึ ๘ ป แตก็ถือวาเปนสองวาระแลว หรือบางทานก ็

ดํารงตําแหนง ๘ ปเต็ม ๆ เลยเพราะอยูยนืครบทั้ง ๘ ป กใ็หเอาทั้ง ๒ อยาง ผมวาของเดิมชัดเจนดี 

  ประธาน  :  ผมเรียนนิดเดียวที่เราไปแกเขา ของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี มนัไมมี 

วาระของนายกรัฐมนตรีถาเอาเขาจริง ๆ กย็ังพูดกันที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเลย สองวาระ 

ไมมีหรอก มีแตวาระยุบสภา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แลวถาเขาไปใสมาตรานี ้

  ประธาน  :  เขาก็มองเหมือนกันวานายกรัฐมนตรีขณะนี้กาํหนดวามาจาก สส. ฉะนั้นวาระ

ของสภาเหมือนกนั ตัวนายกรัฐมนตรี 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือประเด็นในเรือ่งนีท้านประธาน เขียนไมชดั เขียนใหศรีธนญชัย 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                           หทัยกาญจน ๖/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

มาตีความไดหลายอยาง เพราะฉะนัน้กน็าจะเขียนใหชัด คือเขาใจเจตนารมณดีวาไมอยากใหนัง่นาน 

รากงอก  

  ประธาน  :  อันนี้เราก็เสนอไปวา นาจะกาํหนด ผมวาแปดปนะพอเอาจริง ๆ ไมใชสองวาระ 

จุดใหญที่เขามองคือแปดป 

  นายเสริมเกีรติ  วรดิษฐ  :  ก็เอาอยางใดอยางหนึง่ 

  ประธาน  :  ขอสังเกตอันนี้  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ :  ทานประธานครับ แตวา ๘ ปนี่เขาอาจจะอยู ๕ วาระ 

ก็ไดนะครับ  

  ประธาน  :  เปนไปได อันนีก้ฎหมายที่เขียนไวก็เปนไดครับ แลวแตระยะเวลาไหนยาว 

กวากันเขาเขียน  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  : เรามิประสงคจะใหอยูเกนิสองวาระ 

  ประธาน  :  ทีค่ณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขายนืยนัคือตรงจดุนี้ครับ ดูตอนทาย 

นะครับ สุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอนัไหนยาวกวากัน 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  นาจะเปนวา สุดแตระยะเวลาไหนจะสั้นกวากัน 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  จะสัน้ไมไดยาว 

  ประธาน  :  เพราะถาเราจะเสนออยางนัน้ก็เสนอไปได 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมก็อยากจะใหเสนอกลาง ๆ วาใหเขียนใหชัดเจน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือการเปนนายกรัฐมนตรีก็เปนสิทธิอยางหนึง่ เขาบอกวา 

สิทธิถกูจํากัดควรจะใหยาว ผมดูเขานะครบั แตถาวาถาเราจะจํากัดที่ส้ันกวา สิทธิเขาก็ถูกจาํกัดเยอะหนอย 

  ประธาน  :  ขณะนี้เสียงวพิากษวิจารณมาวาขัดหลักรัฐธรรมนูญ หลกัประชาธิปไตยที่

กําหนด แปดป อะไรตออะไร เชิญครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมวาเรื่องของนายกรัฐมนตรีอะไรนี่ 

เรานาจะคํานงึถึงผลประโยชนของประเทศชาตินะ เราชอบหรือที่จะใหมีรัฐบาลลมลุกคลุกคลาน ๕ เดือน 

๖ เดือน ๗ เดือน อยางนี้ ออกไปทีหนึ่ง ชอบหรือ เราไมตองการรัฐบาลที่มีความมัน่คงแลวกท็ําโครงการ

พัฒนาประเทศที่ตอเนื่องหรือ การจาํกัดอยางนี้เราไมตองการมืออาชีพบริหารประเทศหรือ มืออาชีพเกิดขึ้น

ไดอยางไร ตองเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณในการทํางาน คนมาเปน ๕ เดือน ๖ เดือน ออกไป  

๕ เดือน ๖ เดือน ออกไป ประเทศไทยไมใชเคกที่มาแบงกันกนิ เราตองการคนซึง่มีฝมือในการบรหิาร

ประเทศชาต ิอยางนัน้ไมใชหรือครับ  

  ประธาน  :  เชญิทานมานิจครับ 
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  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาประเด็นของเรา เรามาดวูาถอยคําที ่

กรรมาธิการยกรางมามนัจะมีปญหาหรือไมดวยนะครับ คือการไปแกของเขาคงจะไมใชหนาที่ของเรา หนาที่

ของเราคือทําใหเกิดความชัดเจนในรัฐธรรมนูญนี้ไมใหมีการตีความ เพราะฉะนั้นผมถงึเสนอวา หลกัการก ็

อยางวาคือไมอยากใหอยูนาน รากจะงอก แตวาควรจะเขียนใหชัดเจนไมใหมีการตีความกันไปคนละอยาง 

สองอยาง 

  ประธาน  :  ก็เปนขอสังเกตไปไหมครับ คืออยาไปแตะเขาวาอนันี้เปนอยางไร เราบอกวา 

ควรบัญญัติใหชัดเจนเพื่อไมใหตองมกีารตีความ ตรงนีแ้คนี้ ขอสังเกต ควรบัญญัติในเรื่องระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีใหชัดเจนมิใหตองมกีารตีความ แคนัน้ 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ คอืสาระของวรรคนี้ สาระใหญคือเขา

ปองกนันายกรัฐมนตรีรากงอก ปองกันการที่นายกรัฐมนตรีจะดํารงตาํแหนงยาวนานเกนิไป แลวจะเปน

ปญหาวา ก็ผูกขาดอํานาจ แลวก็มีปญหา เขาก็เลยใหจาํกัดวาใหเพียงแคสองวาระหรือไมเกินแปดป สอง

วาระนี้ตองติดตอกันดวยนะครับ ติดตอกันสองวาระ ถาเขาแยกกนัเขาก็อาจจะเปนไดเกิน  

  ประธาน  :   เชิญครับทาน 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขอนิดเดียวครับ คือคําที่จะใชในกฎหมายนี้ตองเปนคําทีม่ี

ความหมายนะครับ คําวา วาระ มนัไมมีความหมาย เพราะฉะนัน้ผมวาเปลี่ยนคําวา วาระ เปน คราว ไดไหม

ครับ  

  ประธาน  :  ก็ไมรูครับ เสนออยางนี้ไปดีกวาวา ขอสังเกต ไมมีวาระการดํารงตําแหนงของ 

นายกรัฐมนตรี ฉะนัน้นาจะแกไขถอยคําวา วาระ เปนถอยคําอื่นที่เหมาะสม ขอสังเกตขอแรกนะครับ 

ขอสังเกตขอที ่๒ ก็คือ การกาํหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีควร 

กําหนดใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดปญหาการตีความในภายหลงั 

 

                                                                                                                                          - ๗/๑ 
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  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ผมเขาใจวาในระบบรัฐสภาวาระของ

นายกรัฐมนตรีอยูที่พระบรมราชโองการ  

  ประธาน  :  คือไมมีใครบอกไดวาวาระ วาระมันตองมวีา ๒ ป ๓ ป อยางนั้นไมใชวาระครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ   :  ไมมีกําหนดในกฎหมาย  

  ประธาน  :   อันนี้ปลอยไปดีกวา ใหเขาไปคิดเอา  

      รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน   :  เพราะวาในหลักการของสภา สภาเปนคน

เสนอชื่อผูที่สมควรเปนนายกรัฐมนตรี แลวอํานาจของสภาจะตองไปหลอมรวมกับอํานาจ  

  ประธาน  :  แตสภาก็ไมไดบอกวานายกรัฐมนตรีนี้อยู ๓ ปนะ สภาไมไดบอกเลย  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ตองดูคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีครับ คุณสมบัติของ

รัฐมนตรี 

  ประธาน  :  และถาเผื่อเปลีย่นนายกรัฐมนตรีกลางทาง ถาสภาอกี ๖ เดือนหมดก็อยูแค  

๖ เดือนเหมือนกนั ผมวาเราแกเปนขอสังเกต ๒ ขอนัน่แลวกัน ไปมาตรา ๑๗๘ ครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ทานประธาน ปญหามนันาจะอยูทีว่าเมื่อครบแลวรักษาการ 

  ประธาน   :  เขา ๑๐๐ เปอรเซ็นตครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  นับรวมดวยหรือเปลา      

  ประธาน   :   ปลอยใหเปนปญหาตีความไปเถอะครับ  

     มาตรา ๑๗๘  ก็จะเอาความผิดฐานหมิน่ประมาทออกอกี เมื่อสักครูนี้เราเอาไวใชไหมครับ 

ประธานสภา รองประธานสภา ก็คงจะตองเอาไว โดยเขยีนเชนเดียวกนัวา ไมควรมขีอยกเวน อยางที่เมื่อ

สักครูนี้พูดเพือ่ใหอะไรนี่ ใชถอยคําเดียวกนั 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  หมายความวาอยางไร ไมตองไปแกใชไหมครับ   

 ประธาน  :   แกสิครับ เพราะวาเมื่อสักครูนีท้านแกใหประธานสภา รองประธานสภา ไป

แลววาไมควรมีขอยกเวนสําหรับความผิดฐานหมิน่ประมาท เพื่อใหเขาออก พูดงาย ๆ ฉะนั้นอนันีก้็

เหมือนกนั เมือ่สักครูนี้ใหเหตุผลไวแลวก็ใหเหตุผลเดยีวกัน  

 ผมขอยอนกอนมาตรา ๑๖๗ นิดหนึง่ มนัมีเร่ืองถอยคาํการพิมพจากรางนี่มนัจะกระโดด 

พิมพไมจบบรรทัดแลวโดดไปอีกบรรทัดหนึ่ง มีเทาที่ผมตรวจพบอยู ๖ มาตรา เร่ิมจากมาตรา ๑๖๔ ถาทาน

มีรางอยูชวยดดูวย มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ฝายเลขานุการชวยไปดู ผมจะบอก

วรรค แตผมจะไมบอกบรรทดั เวลาไปเขียนคุณอาจจะตองบอกวรรคหนึ่ง บรรทัดที่เทาไร ตองเขียนติดกับ

วรรคสอง กับบรรทัดที่เทาไร มันจะมีมาตรา ๑๖๔ อยูวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม ทีม่ีการโดด เดี๋ยวจะดู

ไปเปนตัวอยางก็ได มาตรา ๑๖๔ อันนี้นาจะเปนการตรวจของเราดวย มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึง่ บรรทัดที่ ๑  
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เลย ประจําปงบประมาณ แลวโดดไป รางพระราชบัญญตัิ แลว รายจาย กย็ังไมจบเลย โดดไป 

สภาผูแทนราษฎร วรรคสองก็เหมือนกันมันยงัไมจบ วรรคสามก็เหมอืนกนั  มาตรา ๑๖๕ จะมีอยู 

วรรคหนึง่ในบรรทัดที่ ๔ และบรรทัดที่ ๕ ที่ปลายบรรทดัโดด  มาตรา ๑๘๐ วรรคสาม  มาตรา ๒๐๒  

วรรคทาย  มาตรา ๒๐๖ วรรคสาม  มาตรา ๒๖๘ วรรคสอง มนัโดด  ตรงที่มาตรา ๑๖๔  เราเขียน 

มาตรา ๑๖๔ วรรคอะไร แลวตอไปก็บอกวามาตราอื่น ๆ ที่เรียงมาดวย ไวดวย เชิญครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อยางนี้ไดไหมครับ เขียนรวม ๆ ไปโดยไมระบุมาตรา เพราะ

เนื่องจากวาในชั้นพจิารณาของกรรมาธิการยกราง เดี๋ยวนี้เขามาถือเลมนี้แลวนะครับ 

 ประธาน   :   ไมครับ ไดตกลงกนักับทานสมคิดวาในการตรวจเราใชนี ่และเขาตองใชนี่

เพราะวาเขาไมสามารถสงนัน้ไปพิมพได เขาตองสงอนันีไ้ปพิมพ  

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  แตเวลาประชุมกันเห็นหยิบเลมนี้ข้ึนมา 

 ประธาน  :   ใช แตวาไดตกลงกับทานเลขานุการยกรางแลววาในการตรวจรางของเรา 

เราจะใชฉบับโรเนียวเปนหลกั  

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ซึ่งเลมนี้มันเรียงถูกตองแลว มันไมไดแบงบรรทัดที่มันผิด  

ผมถึงเสนอวาผมเหน็ดวยในหลักการ 

 ประธาน   :   ไม ก็บอกเราไดตรวจจากฉบบัโรเนียว เราไดตรวจจากฉบับนี้ ไมใชฉบับพิมพ 

เพราะตามที่ตกลงกรรมาธิการยกรางนัน้ตรวจอยางนี ้เพราะไดตกลงกนัจริง ๆ วาใหใชฉบับนี้เปนหลัก  

ถาอยางนั้นเราก็ผาน ตอไปมาตรา ๑๙๓ จะเติมคําวา จะ คําเดียว จาํเปนหรือ ผมวาความหมายใชได 

อยูแลว ไมตองไปยุงกับเขา เปนกรณีทีก่ระทบกระเทือน มันก็รวมไปถงึเรื่องนั้นอยูแลว อยาเอาเลยนะครับ

มาตรา ๑๙๓   มาตรา ๒๐๑ เราจะไปยุงกบัเขาหรือ  

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมขอเสนอที่เปนผิดอยางฉกรรจเลยนะครับ คือใน (๓) ของ

มาตรา ๒๐๑ (๓) ตอนทายเรื่องของทนายความ เคยเปนทนายความทีป่ระกอบวิชาชพีอยางสม่าํเสมอและ

ตอเนื่องไมนอยกวาสามสบิปนับถงึวนัที่ไดรับการเสนอชื่อ ถาไดนับถงึวนัที่รับการเสนอชื่อมันก็ไมมีคําวา

เคย มนัตองเปนทนาย แลวกค็วามเปนทนายนี่ไมตองหามเพราะเหตวุาเขาใหเวลา ๑๕ วันตามมาตราตอไป 

ใหเวลา ๑๕ วนั ที่จะไปเลิกอาชีพนั้นเสยีกอน เพราะฉะนัน้ควรจะตดัคําวา เคย ออก เพราะถาไมเชนนั้น 

บทนี้จะเปนหมันเลย  

 ประธาน  :   มนัเคยมาหมด ไมใชเฉพาะทนายครับ 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  แตสําหรับทนายนี ่
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 ประธาน  :   ไมครับ มันเคยมาหมด ตุลาการรัฐธรรมนูญในศาลสูงสุด กรรมการการ

เลือกตั้ง เหลานี้เขาเขียนไวหมดเลย เคยรับราชการไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนง 

มันเคยหมดครับ  

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ถาอยางนั้นตดัคําวา นับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ ออก มาเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบป กพ็อแลว ใหนับถึงวนั นี่ครับ ใหนับถึง เอาออก สามสบิปนี่กน็าจะพอ  

 ประธาน  :   ทีผ่านมามนัเปน เคย ไหมครบั ทนายความที่ผานมามันเคยเปนทนายความ

ไหม มนัก็เคย เพราะฉะนัน้กย็ังเปนอยู 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ถามีคําวา เคย ตองตัดคําวา นับถงึ ออก ครับ  

 ประธาน  :   ไม ถาจะถามวาเคยไหม เคย มันก็เคยจนถงึวนันับถึง  

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  แตมันแสดงความเปนอดีตเทานั้น ปจจุบนัไม 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ   :  แตมันตองดูวาเคยถงึวนัไหน 

 นายมานจิ  สุขสมจิตร   :   ก็เชนเดยีวกนั มันก็จะตองเลอืกเอาอยางใดอยางหนึง่ 

หมายความวาใหเปนติดตอกันมา หรือวาเคยเปนมาแลวก็หยุดอาชีพไป นับได ๓๐ ป แลวก็เขาหยุด  

นับได ๔๐ ปแลวเขาหยุด  

 ประธาน   :   ก็ยังได  

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กย็ังได เพราะฉะนัน้ก็ไมตองมา นับถงึวนัไดรับการเสนอชื่อ 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เอาคําวา นับถงึ ออกก็ไดครับ  

 ประธาน  :   ถาอยางนัน้เราก็เสนอไปอยางนี้ดีกวาในสวนนีว้าไมจาํเปนตองมีคําวา นับถงึ 

แตมันก็วุนเหมือนกนันะ ถาไปตัดเขาออก 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คือไมอยางนัน้มันจะรูไดอยางไรวา ๓๐ ปแลว ถาไม 

นับถงึวนั  

 ประธาน  :   เขาตองตีความวาทานเปน ไมมีใครมาโวยวายตรงนี้ เพราะทัง้นั้น ถาจะเสนอ

รองอัยการสงูสุดมา คนปจจุบันเขาก็เสนอมาได เพยีงแตเขาไดรับเลือกแลวตองลาออก มนัก็อยูทีค่ําวา  

เคย เหมือนกนั  

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  มันเขาลกัษณะตองหามนะครับ ถาไมใช เคย  

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมเขาใจวาที่ใชคําวา เคย ก็เพราะตองการจะบอกวา

คุณสมบัติของคนที่จะเปนไดมันจะดาํรงตําแหนงเพื่อทําหนาที่ทนายไมได ก็เลยใชคําวา เคย แตทีนีท้ีต่อง

บอกวา นับถึง ก็เพราะวาไมรูวา ๓๐ ป เอาถึงเมื่อไร 
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 ประธาน  :   ไมเปนปญหา มันผานมาก็ใชอยางนี้มาตลอด ตุลาการรัฐธรรมนูญทีผ่านมา 

ก็ใชอยางนี ้สําหรับคนอ่ืนนะครับ ตองถือวาเคยทั้งนัน้  

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไมมีคําวา นบัถึง นะครับ สําหรับคนอ่ืนไมมีคําวา นับถงึ นี่มนัมี

คําวา นับถึง  

 ประธาน   :   ผมวาไปสูในสภาดีกวาอนันี ้ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตขอความรูทานประธานกับทานกรรมาธิการยกราง

สักนิดหนึง่ คือในคุณสมบัติของคนเปน ปปช. เขาไดปรับแกในเรื่องของอัยการทีจ่ะเปน ปปช. ลดดกีรีจาก 

รองอัยการสงูสุดเปนระดบัเดียวกับพลเรือน คือเปน ซ ี๙ หรืออะไรประมาณนี ้ทนีี้คณุสมบัติของการเปน

ตุลาการหรือเปนศาลรัฐธรรมนูญ ก็ยังใชคําวา รองอัยการสูงสุดอยู  ไมปรับแกใหมนัหยอนลงมา ผมก็เลย

หารือทานประธาน ทานกรรมาธิการยกรางวา อธิบดีอัยการหลายคนเกง ๆ ผมก็ไมคดิวาผมเกงนะครับ  

แตผมก็เปนคนหนึ่ง เกิดวันหนึง่อยากจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ แตผมไมไดเปนรองอยัการสูงสุด แลวอยางผม

พอที่จะขอเสนอชื่อไปบางไมไดหรือครับ ก็อยากจะหารือทานวาทาํไมถงึตีวงไมใหผมเขาไปครับ 

 ประธาน  :   ทานวิจิตรจะตอบไหม 

 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  เรียนทานประธานครับ ก็พยายามคุยกันวาองคกรอิสระ

ทั้งหลายอํานาจหนาที่ของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญจะสูงกวาองคกรอิสระอื่น เพราะคําวนิิจฉัยก็เปน 

บรรทัดฐานใชบังคับกับทุกองคกร เพราะฉะนัน้คุณสมบัติอันนี้จงึสูงกวา จะเหน็ซึ่งอยางที่คุณสมเกยีรติวา 

ปปช. หรือ กกต. มนัจะลดลงนอยกวาศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งแรกผมก็ทวงติงเหมือนกันวา แลวทาํไมไมใหผม

เขาไปบาง แตพอมาถึงบางออแลวก็รู แลวผมไปหาชองทางเขาทางอืน่เอา  

 นายเสริมเกียรติ  วรดษิฐ  :  คืออยางนี้ทานวิจิตร ทานตองไปดูตรงอื่นดวยวาของอัยการ 

ก็เหมือนกนั แตวาอธิบดี อธบิดีอ่ืนได ผมกย็ังไมเขาใจวาอธิบดีอัยการจะนอยกวา 

 ประธาน  :   ขออนุญาตครับ อธิบดีอ่ืนจริง ๆ ได ถามาดูนะครับ ผมจะบอกวาอธบิดีศาล 

ก็ไมไดอยางนี้ เขาใชคําวา อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการที่มีอํานาจบรหิารเทยีบเทา

อธิบดี นี่เขาตองการอธิบดีจริง ๆ ไมใชอธบิดีอัยการหรืออธิบดีศาล 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธาน คือผมไม Mind แตวาอธิบดีศาล อธิบดีอัยการ

แตกําลังจะมองวาที่ไมไดเปนอธิบดีของนติิบุคคลกรมหนึ่ง แตวาจากการทีท่านไดเห็นวาคุณภาพของ 

อธิบดีศาล อธบิดีอัยการ มนัมีคุณภาพพอที่จะเสนอตัวเขาไปดํารงตําแหนงตรงนี้ไหม ถาเกิดมนัมพีอมันก็

ควรจะเปดกวางใหคนที่มีคณุภาพมีโอกาสเขาไป สวนจะไดหรือไมไดนี่ ไมใชวาทุกคนจะเสนอไปแลวจะได  
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ทุกคน ถงึเวลาก็ตองไปดูวาคนไหนเหมาะกวา มนัก็มีตวัเลือกมากกวา อาจารยนครนิทร แลวถาวนัหนึ่งเกิด

เสริมเกียรติจะเกงไดทกุอยาง แตมาติดขัดวาติดวาไมไดเปนรองอัยการสูงสุดนาเสียดายนะครับ 

ที่ไมเอาผมไปใช 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ คอืเร่ืองนี้ถาจะอภิปรายก็ยาว

พอสมควร เพราะวาในวงการไดมีเสียงวพิากษวิจารณอยูมากพอสมควรวา คุณสมบัติที่กําหนดนี้เปนการ

จํากัดสิทธิของผูคนคอนขางจะมาก แลวกห็ลายฝายก็มองกันวาสวนมากแลวก็จะเปนอดีตขาราชการ 

เสียสวนใหญ แมนักวชิาการก็ยังตองระดับศาสตราจารย อันนี้ผมก็ไมเห็นดวยมานานแลว ไดมีการอภิปราย

หลายครัง้ หรืออาจจะไมต่ํากวา รองศาสตราจารยก็ยงัดี ก็ยงัมีมากกวา เพราะศาสตราจารยทัว่ประเทศ 

มีสัก ๑๐๐ กวาทาน อันนี้เปนตน หรือทนายก็ตองเปนตั้ง ๓๐ ป ซึง่มนัยาวนาน แตก็ยังดีทีท่านเปดใหทนาย 

เพราะทนายยงัเปนประชาชน เหลืออันเดยีวทีเ่ปนประชาชนทั่วไป อันนี้ความจริงนาจะอภิปรายวานาจะเปด

ใหกวางขวางขึ้น  

 ประธาน  :   ขออภัยนิดหนึ่งครับ ตรงนี้ไมใชการอภิปราย ตรงนี้เปนเรื่องของการตรวจราง

รัฐธรรมนูญที่เขาสงมาใหเราตรวจวามนัถกูผิดตรงไหน ขอความมนัขัดแยงกับมาตราอื่นอยางไร สวนนัน่

เปนเรื่องถาหากใครยังไมเหน็ดวยก็ไปใชสิทธิอภิปรายในสภา  

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คือก็เขาใจทีท่านประธานเรียน แตอันนี้คือเรียนใหทราบ

วาเปนประเดน็หนึ่งที่สาธารณชนเขามองวาเปนแตอดีตขาราชการเยอะ เพราะฉะนั้นองคกรอิสระทัง้หลาย 

ก็จะไดผูบริหารที่เปนอดีตขาราชการคอนขางเยอะครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เมื่อสักครูนี้ใชคําวา ขอความรู เพราะรูวาไมใชเร่ืองที่ผม

จะตองมาทาํ ขอความรูเฉย ๆ 

 ประธาน  :   เชิญทานประสงคครับ 

 นายประสงค  พิทูจกจิจา  :  ผมขออนุญาตหารือนิดหนึง่ทานประธานครับ เคยนี่จริง ๆ  

มันไมใชภาษาหนงัสือ มนัเปนภาษาพูด ทนีี้เราใชกนัมาตลอดก็เลยโดยอนุโลมใชในกฎหมาย นาจะใชคําอื่น

ไดไหมครับ ในฐานะเราเปนกรรมาธกิารตรวจราง เชน เคยเปนตําแหนงนั้นมา ตําแหนงนีม้า ก็ไมตองใช 

คําวา เคย คือเปนตําแหนงนีต้ําแหนงนัน้มานานแลวไมนอยกวา ๓๐ ป  

 ประธาน  :   ถาไปเปลี่ยนคาํที่เขาใชกนัมาตลอดมันวุนนะครับ เคย นี่มนัชัดเจน คือตรงนี้

อยางทีท่านอดุมพูด เขาเปนคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามในขณะที่จะเปนตลุาการ ทานเปนผูวา  

ผูวาผมไมรูจะวาอยูในตําแหนงอธิบดีหรือเปลา ทานเปนผูดํารงตําแหนงการบรหิารในสวนราชการที่มี

อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดีแลว ทานอาจจะมีสิทธิสมคัรโดยที่ทานเปนอยู แตพอจะโปรดเกลาฯ ทานตอง 
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เคยเปน ทานเปนไมได เปนมาแลว ทานเปนแลวพนไปสมัครได หรือทานยงัเปนอยูก็อาจจะสมัครไดผมไมรู 

นั่นคือความหมายของคุณสมบัติตองหาม ------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๘/๑ 
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คราวนี้กลบัมาเรื่องของเราดีกวาครับ เร่ืองของเราตรงนีท้ี่เขาเสนอมานี่มีอะไรผิดในแงของขัดแยงกับ 

มาตราอื่นอะไรตออะไรตาง ๆ นานา ถามนัไมผิดจะเอาอยางไร  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็คงไวอยางรางเดิมไมมีความเห็น 

  ประธาน  :  ตรงศาลนี่ผานไปนะ (๓) (๔) ทีนี้เหลืออยูนดิเดียว ตรง (๖) จะไปเติมคําวา 

ไมเปนหรือเคยเปน เติมคําวา ไม  ไมเปนหรือไมเคยเปน ผมวา ไมเปนหรือเคยเปน คาํวา ไม อยูคําหลัง 

อยูแลว ไมนาจะตองไปเติมเขาอีก  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือไมรูนะครับ ถาทานประธานบอกวา ไมเปนหรือเคยเปน 

ไม  มาขยายได ๒ อยางไหม ผมยงัคิดวาบางทีเกิดปญหาโตแยงได แตถาเกิดทานประธานเติมคําวา  ไม 

ไวดวย มันไมตองโตแยงเลย ไมเปน อยางหนึ่งก็ได หรือ เคย ใชไหม ทานลองดูใหดี  

  ประธาน  :  เดีย๋วศาลรัฐธรรมนูญไมมีงานทํานะ ปลอยใหเขามงีานบางแตผมคิดวาตอง

อานวา ไมเปนหรือไมเคยเปน อยูแลว  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ใชคําพูดยงัคลองกันเลย ไมเปนหรือไมเคยเปน  

ประธาน  :  ผมวา มนัตองอานอยางนัน้อยูแลว ในความหมายอานตองหมายความ 

อยางนัน้อยูแลว ที่เขียนไวอยางนัน้ ฉะนัน้อันนีน้าจะผานไปไดนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไมขัดของครับ แตผมบอกใหฟงวามนัไพเราะกวาอนันี ้

  ประธาน  :  อันนีน้าจะผานไปไดนะครับ เห็นดวย ไพเราะเราไมพูดกนันะครับ สํานวนของ

ทานไพเราะจริง ๆ ของเขาไมไพเราะแตวาใชได 

  มาตรา ๒๑๔  จําเปนตองไปแกเขาหรือ ผมวาอานก็เขาใจอยูแลว   จริง ๆ แลวผมวา 

ไมจําเปน อานความหมายชัดเจนอยางทีต่องการอยูแลว  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเร่ืองที่ข้ึนศาลฎีกาคนละสวนกนั ทอนบนเปนเรื่องพพิากษา 

คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญญตัิใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง นี่เปนสวนหนึ่ง สวนที่วาอุทธรณ 

ฎีกาคําพพิากษาของศาลเปนเรื่องบทบัญญัติศาลที่ทางกระบวนการยตุิธรรมที่มีอยูเดิมอยูแลว ก็แยกสวน 

แตถาทานประธานเหน็วาไวที่เดียวกนัได ก็ไมมีปญหาอะไรครับ 

  ประธาน  :  ไมใชผมวา ทีป่ระชุมเหน็อยางไรครับ อยางเกาก็ใชไดอยูแลวใชไหมครับ  

ถาอยางนั้นเราผานไปนะครบัมาตรานี ้ 

  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  มีขอสังเกตวา โดยทั่วไปองคกรอิสระมี ๒ ประเภท  องคกร 

วินิจฉัยตัวเอง  องคกรเสนอความเห็น ควรบัญญัติไวรวมเปนสวนเดยีว จะเปนอยางไร ขณะนี้เขาแยกเปน 

องคอิสระตามรัฐธรรมนูญกบัองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนญู แตวาขอสังเกตทํานองวาจะใหเปนอยางเดียว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ดีแลว ก็ผานไป อันนี้ใหมาดูเฉย ๆ  
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  ประธาน  :  โอ.เค. ถาอยางนัน้ตัดขอสังเกตออกไปนะครับ  

  มาตรา ๒๓๗  เปนขอสังเกตตามพระราชบญัญัติ ที่ใหตรวจสอบองคกร 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตอภิปรายนิดนะครับ คือ ผูตรวจการแผนดินของ 

รัฐสภาที่ไปอยูใน (ค) วา ใหไปตรวจกระบวนการยุติธรรม กระผมขออนญุาตใหทานกรรมาธิการพิจารณา 

นิดวา กระบวนการยุติธรรมเร่ิมตนตั้งแตการรองทุกขกลาวโทษ สอบสวนของพนักงานสอบสวน แลวก็การ 

พิจารณาอรรถคดีของอัยการ และการพจิารณาคดีของศาล นี่คือกระบวนการยุตธิรรม ถาผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาเขาไปตรวจสอบในขั้นตอนที่ผมกราบเรียนมา  

อันที ่๑ กระบวนการยุติธรรมทุกขัน้ตอนกเ็กิดความลาชาชะงกังนั มันก็ตองเสียเวลามา 

ชี้แจงบาง เอาสํานวนออกมาบาง แลวสาํนวนเกิดติดขัดอยูถึงเวลานดัมันก็ตองเลื่อน กระบวนการลาชา

ชะงักงัน    

อันที ่๒ ทุกแหง ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ คนถูกตรวจสอบจะรูเปาหมายคนตรวจสอบวา 

จะไปทางฝายไหน ผูเสยีหายหรือฝายผูตองหา ปกติเวลาตรวจสอบมักจะรูทิศทาง ก็จะทําใหผูปฏิบัติคือ 

พนกังานสอบสวน อัยการ และศาล อาจจะแกวงไปตามทิศทาง เพราะวาถาไปตามทศิทางคอนขางจะ

ปลอดภัย ผมถึงกราบเรียนวา ถาหากวาใหตรวจสอบอยางนี้จะเปนผลรายกับกระบวนการยุติธรรม แลวผม

ก็กราบเรียนวา ถาเกิดจาํเปนตองตรวจสอบจริงก็ควรจะตรวจสอบเมื่อคดีถึงที่สุด ก็ไมลาชา บางคนบอก 

เอะ พอถึงที่สุดแลวเกิดคดีเปลี่ยนเสยี ถาเกิดใครที่ไดรับความเสยีหาย เมื่อคดีถึงที่สุดก็มีการยกพจิารณาคดี

ใหมไดตามกฎหมาย แลวกม็ีการชดใชได ดังนัน้ถาหากเห็นวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะมา

ตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมจริง ๆ ผมกไ็มวา แตควรใหมันนิง่ คือใหมันถงึที่สุดเสยีกอน ถาใหทาํในชั้น

ตั้งแตเร่ิมตนมนัจะทําใหเกิดชะงักงันแลวมนัจะไปชี้ทิศทางของผูทํางานได ของพี่ประสงคครับ  

  ประธาน  :  เชญิครับ ทานผูใดจะแสดงความคิดเหน็ไหมครับ เชญิครับทานวัชรา 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมไดอภิปรายไวในครั้งที่แลวตามรายงานการประชมุนีน่ะครับ 

บอกวาประธานศาลฎีกาเขามีองคกรตรวจสอบคือ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มี กต. กอ. อยูแลว 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  มิไดครับ ในรัฐธรรมนูญนีน้ะครับ ก็รัฐสภาใชไหมครับ แตวา 

องคกรอ่ืนนี่มอีงคกรของเขาคือ กต. หรือ กอ. ตรวจสอบอยูแลว เพราะฉะนั้นก็ไมจาํเปนที่จะตองให 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเขาไปเกี่ยวของ 

  ประธาน  :   เชิญทานวรพจน 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานครับ ผมสงสยัเหลอืเกินวาการกาํหนดหนาที่

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้นมาใหม สงสัยวาจะเอาจากคาํภาษาไทยวา ผูตรวจการแผนดิน ก็เลย 
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ตรวจมันทั่วทั้งแผนดินเลย ความเปนจริงนัน้ Ombudsman หนาที่คือตรวจการวากฎระเบียบกฎหมายใด 

ซึ่งแมปฏิบัติถกูตองตามกฎหมายเหลานัน้แลว ก็ยงัสรางความเดือดรอนไมเปนธรรมใหแกประชาชน แลวก ็

นําเสนอตอสภา เพื่อใหแกไขกฎหมายระเบียบเหลานัน้โดยทางนิติบัญญัติ หนาที่ของ Ombudsman คือ 

หาวากฎหมายระเบียบที่มีอยูนัน้มันสรางความไมเปนธรรม สรางความเดือดรอนอยางไร แลวเสนอใหมีการ

แกไขกฎหมาย ไมใชเทีย่วไปตรวจเขาทัว่ทั้งแผนดินอยางนี้ครับ 

  ประธาน  :   เชิญครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ ความหมายใน (ค) ผูตรวจการแผนดินของ 

รัฐสภาไปตรวจสอบการละเลยการปฏิบัตหินาทีโ่ดยไมชอบ องคกรในกระบวนการยตุิธรรมคงไมไดหมายถึง 

ศาลกับอัยการเทานั้นนะครบั ถาจะเนนไปที่ราชทัณฑหรือวาสาํนกังานตํารวจซึ่งเปนองคกร แตถาศาลกับ 

อัยการแลวเขาไปลวงลกู ไปตรวจทุกเรื่องก็จะยืน่สอดเขาไป การดําเนนิการพิจารณา ทานตองการจะตรวจ

คดีก็จะลาชาหรือมือยาวเขาไป อันนี้ผมไมเหน็ดวยใน ๒ องคกร แตอีก ๒ องคกรนั้นเหน็ดวย  จะบัญญัติ

อยางไรใหชัดเจน  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  แตวาอันนี้เขาเขียนกระบวนการยตุิธรรมเทากบัเขา

ตรวจไดหมด เทากบัรวมทั้งอัยการและผูพิพากษาดวย 

  ประธาน  :  จะใหมีขอสังเกตในทํานองไหนครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เปนขอสังเกตวา กระบวนการยุติธรรมทีผู่ตรวจการแผนดิน 

ของรัฐสภาไปตรวจควรจะยกเวนกระบวนการของอัยการและศาล  

  ประธาน  :  ไมมีปญหาหรอกครับที่จะเสนอ แตวาถอยคําตาง ๆ ที่ใชเหตุผลอะไรตาง ๆ  

ตองม ี

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เหตุผลก็คือวาเพื่อไมใหกระบวนการยุติธรรมของอัยการและ 

ศาลชะงกังนัลาชาและอาจจะถูกชีน้ําได  

ประธาน  :  เขาก็จะบอกวาเขาไมตรวจสอบตอนคดียังไมถึงที่สุด 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ    :  ก็ถงึที่สุดไดนะ  

  ประธาน  :  คือเขาก็บอกวายังไมตรวจสอบตอนที่คดียงัไมถึงที่สุด 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  ก็เราใชคําวา ยกเวนกรณีถึงที่สุดแลว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็ใช ยกเวนเมือ่คดีถึงที่สุดแลว 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  มีองคกรอ่ืนตรวจสอบอยูแลว 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานอีกนิดไดไหมครับ เขียนเปนขอสังเกตใน (ค)  
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บอกวา ถาเขยีนอยางนี้แลวหมายความถึงการเขาไปตรวจในขณะทีค่ดียังไมถึงที่สุดในระดับอัยการและ

ระดับศาลใชหรือไม 

  ประธาน  :   ผมเหน็ดวยทํานองนี้ การบญัญัติใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจ 

หนาที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที ่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรใน

กระบวนการยตุิธรรมนั้น  ตอนะครับ ถงึแคนั้น กอนที่จะ หากใหมีการตรวจสอบ  หากมีความหมายรวมไป

ถึงการตรวจสอบการทาํงานของพนกังานอัยการและศาลดวยนัน้ ในขณะที่คดียังไมถึงที่สุดนัน้จะเปนการ 

สมควรหรือไม  แคนัน้ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือการไปตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอยัการ 

และการพิจารณาพพิากษาคดีของศาลในขณะคดีที่ยังไมถึงที่สุดจะเปนการสมควรหรือไม  

  ประธาน  :   กม็าสูอีกขอหนึง่ในวรรคสองที่มาเติมคําวา หาขอเท็จจริงเพื่อใหสอดคลองกับ 

วรรคหนึง่ นี่จาํเปนไหม วรรคหนึง่ (๑) พิจารณาเราสอบสวนก็สอบสวนก็คือหาขอเทจ็จริง จาํเปนจะตองเติม 

คําวา หาขอเทจ็จริง นี้ไหม หรือจะเสนอไป โอ.เค. ครับ มาตรา ๒๓๘  แกคําวา โดยไมชักชา เปน โดยเร็ว 

ความหมายเทากัน  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ   :  โดยทนัท ี

  ประธาน  :   ไมไดครับ โดยทันที  เพื่อใหถกูตองตามภาษากฎหมายคงไมใช ตามกฎหมาย 

เขามีโดยไมชกัชาเหมือนกนั  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เคยมีที่ไหนโดยไมชักชา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  มพีระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดไีด 

กําหนดไวแลววา งานแบบไหนควรใหเวลากี่วนั ๆ ผมวาในนัน้บัญญัติไวแลว 

  ประธาน  :  คือจะแกวาโดยไมชักชาหรือโดยเร็ว 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือมีอนุกรรมาธิการเขาเห็นวาคําพูดวา ไมชักชา ไมใชเปน 

ภาษาที่ใชบัญญัติในกฎหมาย โดยเรว็ เวลาอัยการสั่งสอบเพิ่มกจ็ะบอกพนักงานสอบสวนใหสงผลสอบสวน

โดยเร็ว ไมมีบอก โดยไมชกัชา มนัเปนคําพูดปฏิเสธครับ 

  ประธาน  :   เอาเปน โดยดวน ไหม  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือ โดยไมชักชา เปนคําปฏเิสธ 

  ประธาน  :   โดยไมชักชา มใีนกฎหมาย ฉะนัน้คงปลอยไปนะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็แลวแต 

  ประธาน  :   ถดัจากนัน้ (๑) (๒) โดยเร็ว นีค่งไมตอง ก็เหลือ (๒) ซึ่งจะใชคําวา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เปนผูจะไดมีความชัดเจน 
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  ประธาน  :   และ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี่ไมเอา ไมไปแกเขาตาม 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนะครับ  พอมาถงึ พระราชบัญญัติธรรมดา แกเปนคําวา กฎหมาย หรือ  

ปลอยเขาไปไหม โอ.เค. ครับ ถาอยางนัน้ตรงนี้เราก็ไมเอานะ มาตรา ๒๓๘  

  มาตรา ๒๓๙  เติมเปนผู  ตรงนี้ผมกําลงัดอูยูวาอานมาจากขางบนตลอดเลยไหม  วรรค

สองกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาตติองเปนผู ตาง ๆ  หรือเปนผู ก็ตามลงมาอยูทีน่ี่ได

ไหม หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติตองเปนผู ถาอานกันจริง ๆ มนัตามลงมาตรงนี ้

มันคงไมตองมาเติมอีกทีหนึ่งนะครับ ฉะนั้นคงไมตองแกกระมงั  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้นะครับทาน เปนผู ของทานขางบนมนัถกูตัด

ขอความไปแลวแคจบ มาตรา ๒๐๑  

  ประธาน  :   ไม โดยเคยเปนรัฐมนตรีนี่ประกอบกันครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตอนนี้มาประกอบวาเปนเรือ่งซื่อสัตย ไมใชเร่ืองการดํารง 

ตําแหนงนะครับ 

  ประธาน  :   ไม คือทุกคนไมวาจะเปนใครตองเปนผูซึง่มคีวามซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑  อยูแลว โดยระบุคุณสมบัติหลังจากนั้น  

โดยเคยเปนสิง่เหลานี ้หรือระบุคุณสมบัติวา หรือประกอบวิชาชพี  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทีนี้ขออนุญาตทานประธานนิดวา ตรง โดยเคย เปนตัว 

ตําแหนงหมดเลยนะครับ ทานจะเห็นวาเปนตัวบุคคลโดยตําแหนงหมดเลย แตวามาเหลือสุดทาย 

ประกอบวิชาชพีไมใชตําแหนงแลว ไมใชเปนตัวบุคคลแลว ใชไหมครับ ทานลองดู ขางหนาที่เปน รัฐมนตร ี

เปนผูตรวจการแผนดิน เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

เปนตําแหนงหมดแลว แตพอมา ประกอบวชิาชีพ มนัไมใชตําแหนง มันถึงตองมีคาํวา เปนผู  

  ประธาน :  ทานเหน็อยางไรครับ เติมไหมครับ ใครเห็นวาตองเติม เปนผู ตรงนี ้

  (มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนมาก) 

  ประธาน  :   ใครเห็นวาไมจาํเปนตองเติม 

  (มีกรรมาธิการยกมือเปนสวนนอย) 

  ประธาน  :  โอ.เค. ก็ใสไปแลวกัน ไปเสนอเขา สวนเขาจะเอา ไมเอาอีกเรื่องหนึง่นะครับ 

 

                                                                                                                                        - ๙/๑ 
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  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ในมาตรา ๒๐๑ นี่นะครับไมใชมีแตเร่ืองการเคยเปนตาํแหนง

ตาง ๆ ดงักลาวนะครับ มันยงัมีคุณสมบัติเร่ืองมีสัญชาตไิทยโดยกาํเนดิ มีอายุไมต่ํากวา หรืออะไรอื่น ๆ  

อีกดวย เพราะฉะนัน้คําวา โดย มันจะผลักออกเลยวาคณุสมบัติอ่ืนไมเอา โดยมาตรา ๒๐๑ โดยเคยเปน

รัฐมนตรี คําวา โดย หมายถงึจํากัดมาตรา ๒๐๑ วาเฉพาะโดยเคยเปนอะไรนี่เทานัน้ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 

(๗) มันจะไมถกูหลัก ถาเติมใหเต็มเสียไมดีหรือครับวา ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗)  และเคยเปนรัฐมนตรี อะไรนี่ ทานดมูาตรา ๒๐๑ คือถาไมมีอยางนี้มันถูกจาํกัด 

  ประธาน  :  ลักษณะตองหามทั้งหมดของมาตรา ๒๐๑ เอามาใชหมด ใชอยูแลว บวกดวย

การเคยเปน 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  คําวา โดยเคยเปน มันหมายความวาจาํกัด มาตรา ๒๐๑ นี้ใช 

  ประธาน  :  ไมจํากัดครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ตองตีความ 

  ประธาน  :  มนัตองตีความทั้งนั้นแหละครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  และเคยเปน หรือวา โดย แรกเปน และ มากกวา คือไม

ตองหามดวย และเคยเปนดวย มันสองอยาง 

  ประธาน  :  เปน ๓ และ แลว  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  และ แรก เอาออก 

  ประธาน  :  ใชคําวา ซึ่ง จะดกีวา ซึ่งเคยเปน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ซึ่งก็คือคลาย ๆ กับวาดีนะ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ซึ่ง ดีกวา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ซึ่ง ดีกวา เอา จะไดจบ ๆ  

  ประธาน  :  แกไปเลย เอาคําวา เห็นควรแกไขคําวา โดย เปน ซึ่ง สวนเหตุผลทาน 

มานิจชวยแถลงหนอยนะครับ  

  รอยตรี  วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ผมขออนุญาตถามวามาตรา ๒๐๑ มนัจะแยกเรื่องคุณสมบัติ

กับขอตองหามบอกไวนะครับ คุณสมบัติกค็ือ (๑) (๒) (๓) จะตองมีคณุสมบัติประกอบดวย สัญชาติไทย 

อายุ แลวก็ประสบการณ สวนขอ ๔ ลงไปเปนขอหาม ขอหาม เปนตนวา บา ใบ วิกลจริต ถูกขังอะไรนี่เปน

ขอหาม มันตองประกอบดวยคุณสมบัติและไมตองหาม จึงจะมีสิทธทิีจ่ะไดเปนบุคคลตอไปนี้  

  ประธาน  :   คอืเขาพูดแลว และไมมีลักษณะตองหาม เขาเนนอยูแลว คือเขาจะมองอยาง

นี้วา คือคุณสมบัติก็จริง แตถาเราจะดูคุณสมบัติของ (๓) ระบุถึงตวับคุคล ตรงนี้ตางกนั คือเขาเอา

คุณสมบัติใครเกิดอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ นี่เอา แตพอ (๓) เขาไมเอา เขามาเขียนชัดเจน โดยเคย 
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เปนอะไร ซึง่ความจรงิจะ โดย หรือ ซึ่ง ผมวาไมตองแกหรอก คงของเขาไวเปนแกเปน ผู อันเดียวเถอะ  

ทานลองดูใหดีเขาตองการคุณสมบัติ (๑) (๒) คุณสมบัติ (๓) เขาไมตองการ เขามาระบุไวชัด ลักษณะ

ตองหามทัง้หมดเขาเขียนไวหมด ใหเขาไปตีความบางนะครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ซึ่ง นี่มนัสวย 

  ประธาน  :   ไม มาดูอีกทีแลวไมใช เขาตองการตัด (๓) ออกหมด ตองการ (๓)  

ที่กําหนดตัววาเคยเปนอะไรไวทั้งหมดมาเขียนอันนี้แทน เยอะเลยนะครับ ไมใชเฉพาะอันนี้อันเดียว เปนเรื่อง

ขอมูลสารสนเทศ  

  มาตรา ๒๔๒ จะเติมเวลาคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามทจุริตแหงชาต ิ

ทั้งคณะไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหมีคณะบคุคล ผมวาเราอยาไปกําหนดเลย คือผมเห็นดวยนะ  

แลวรูสึกวาในที่ประชุมทานมานิจอาจจะมีการพูดอนันีไ้วเปนการนอกรอบก็ไดวาอาจจะตองมีคนมาทํา

หนาที ่มีการพดูเหมือนกัน แตวาถาเราจะไปเสนอวาใหใครทําหนาที่ ผมวาเราเสนอวานาจะมีคณะบุคคลมา

ทําหนาที ่แตไมเสนอใครเลย 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตรงใจกับพวกเรา เรายกตุกตาขึ้นมาเฉย ๆ วามีคณะบคุคล 

และเราตองการใหทานไปดกูันวาจะเปนใคร แตวาถาไมเขียนตุกตาเลยเดี๋ยวจะใหไปวา 

ไมเสนอมาเลย อันนี้ตรงใจเลยครับ เอาอยางทีท่านประธานวา  

  ประธาน  :   ใหมีคณะบุคคล แลวก็ประกอบดวย จุด ๆ ปฏิบัติหนาที่ดงักลาวแทน  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แลวแตเขา 

  ประธาน  :   เอาอยางนัน้ดกีวา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เสนอเปนหลักการไวครับ  

  ประธาน  :   ผมเหน็ดวย โอ.เค. เราเหน็ดวยนะครับ ทานเสนอดีมาก  

    มาตรา ๒๔๘  ผมเหน็ดวยวาควรจะเสนอเขาอยูแลววาใหพิจารณาเชนเดียวกัน  

คือเขียนแบบเดียวกับผูตรวจการแผนดิน เชนเดียวกนั ฉะนัน้ ทั้งนี้ตามกฎหมาย ขอแก ใน (๒) ขอแกกลับไป

เปน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิ ก็เหน็ดวย แลวมีอะไรอีกไหมครับ หมดแลวใชไหมครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธาน แลวที่แกมาตรา ๒๔๘ ทาํไมบอกวา 

ใหวนิิจฉัยโดย ทาํไมไมใชวา โดยไมชักชา  

  ประธาน  :   ขอดูผูตรวจการเขาเขียนอะไร ถาเขาเขยีน โดยไมชักชา กข็อกลับไปโดยไม

ชักชา นะ 

นายอรุณ  ลายผองแผว  :  โดยเร็วครับ 
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  ประธาน  :  โดยเร็วอยูแลวหรือ เอาคําใหมนัเหมือนกัน ๒ อัน ก็ขอบคุณสําหรับอันนี ้

นะครับ ทีนี้มนัจะมีอีกเยอะแยะเลย พอดงีานเราของขอมูลตัวรางรัฐธรรมนูญ โอ.เค. ทาํเสนอหนังสือนําสง

แลวผมจะเซน็วันนี้ พรุงนี้ อยางที่กลาว ตัง้ใจจะเสนอ เราเปนคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญเราก็

จะเสนอสภารางรัฐธรรมนูญ แตวาโดยที่มนัเกีย่วกับยกราง ความจริงสภารางรัฐธรรมนูญก็ตองสงไปกิจการ

สภา ไปอะไร กวาจะไปถึง กเ็ลยจะสําเนาถึงยกรางโดยแจงเขาไปดวยวาสาํเนา  

  คราวนี้กจ็ะมาสูของขอมูลสารสนเทศ ซึง่ไดทํามาหลายอัน แลวก็เดี๋ยวจะไปถงึของทาน

วิจิตร ขอขอมูลสารสนเทศกอนวาเราหลายเรื่องทีท่ํามีขอมูลที่จะตองสงเขาเร็วเหมอืนกนั เพราะตองให

คณะกรรมาธกิารยกรางพิจารณา เชน เร่ืองความคิดเหน็จากการรับฟงความคิดเหน็ที่เขาเสนอมาเราตอง

สรุปให อันนี้ถาไปชาก็จะไมเปนประโยชน รวมทัง้อะไรทีท่านไดทําในการสัมมนา ในการอะไร ในการขอ

ขอมูล ซึ่งมนัจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารยกรางในการรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ เรานาจะเสนอไปโดยเร็ว ฉะนัน้อยากจะขอให 

ทานชวยพลกิและเราดูเลยในเอกสารเพื่อจะเสนอไป และหลังจากนัน้ก็ไปสูทานวจิิตร 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ประธานครับ มีเอกสารนําอยูใชไหมครับ มีอยู

นะครับ ผมสรุปอยางนีน้ะครับ อนุกรรมาธกิารวิชาการสารสนเทศก็ดําเนินการไปแลวดังตอไปนี้ สรุปอันที่ ๑ 

ก็คือ ผมเขาใจวามีเอกสารปะหนาอยูเสร็จเมื่อวานนี ้

  ประธาน   :  ผมเซ็นใหแลว  

     รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  อันที่ ๑ ก็คือทําเว็บไซต ความจริงเรามีเวบ็ไซต

อยู ซึ่งอยูในชอง ถาเปดเว็บไซตมีรายชื่อคณะกรรมการอยู ๑๐ ทาน สวนใหญก็ม ี

อนุกรรมาธกิารของเราอยู มทีั้งผมดวย ๓ ทาน มีผม ทานวรพจน กับคุณหมอมาลนิี ที่เหลือก็เปนอาจารย

จากมหาวิทยาลัย จากศาลดวย ทานอาจารยสุรสิทธิ์มาจากศาล ส่ิงทีด่ําเนนิการไปแลวก็ทาํเว็บไซตซึ่งอยูใน

สวนหนึง่ของสภารางรัฐธรรมนูญ ก็มีรัฐธรรมนูญตางประเทศ กฎหมายเกี่ยวของอยู ผมก็ไปดูก็มีคนเขาไป

คลิกดูประมาณเกือบ ๒,๐๐๐ กวาคลกิ ถามวา ๒,๐๐๐ กวาคลิก พอใจไหม  

ก็ไมคอยพอใจ นาจะมากกวานี ้ก็มีรัฐธรรมนูญ กฎหมายตางประเทศ มีวิทยานิพนธที่รวบรวมจากหองสมุด

ตาง ๆ อันนี้เปนเว็บไซต ถามผมก็พอใจระดับกลาง ในความเห็นของผมเว็บไซตเหลานี ้

ถาสภารางรัฐธรรมนูญไมอยูแลว เว็บไซตไมนาจะทิง้ไป นาจะไปผูก ถารัฐสภาไมเอา เอาไปไวที ่

ธรรมศาสตรหรือที่แหงหนึง่กไ็ด คือเว็บไซตมันทาํแลวไมตองไปทิ้ง ไมตองไปปดมัน แมวากิจการเรือ่งการ

รางรัฐธรรมนญูเราเสร็จส้ินไปแลวก็นาจะมีสถาบนั กกต. หรือใครสักแหงที่ทาํประชาธิปไตย 

เอาเว็บไซตนี้ไปเก็บไวเลย แลวก็จะมีคนคลิกเขาไปดูเร่ือย ๆ ไมเสียเปลานะครับ  

 



วิ. วิชาการ  ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู               จีรภา ๙/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  งานที ่๒ นอกจากเว็บไซตหรือรวบรวมขอมูลกฎหมายแลว เราไดทาํสมัมนา ตั้งใจจะทํา

สัมมนาเล็ก ๆ ประมาณ ๖ ครั้ง แลวกม็ี Focus group ประมาณ ๑๐ เร่ือง และมีสัมมนาใหญ ๑ ครั้ง เรา

ดําเนนิการจัดสัมมนาไปแลว ๓ คร้ัง เร่ืองวุฒิสภา ที่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เร่ืองระบบการเลือกตั้ง สส. ที่

สมาคมนกัขาว และครั้งสุดทายเรื่องสิทธิเสรีภาพในรางรัฐธรรมนูญ กท็ี่สมาคมนักขาว เราทาํไปแลว ๓ คร้ัง 

โดยเฉพาะอยางยิง่ที่สมาคมนักขาวนั้นทีอ่ยูตรงขามโรงพยาบาลวชิระไดประโยชนมาก เพราะวาก็มีคน

สนใจ มีผูส่ือขาวมาติดตามพอสมควร เราจะทาํสัมมนาวิชาการอกี ๓ คร้ังยอย จฬุาจะรับทําให แนวคิดเรื่อง

การทาํประชามติ ทานอาจารยคณบดีนิติศาสตร จุฬา กับทานอาจารยคนึงนิจ ศรีบวัเอี่ยม จะจัดเรื่องการทาํ

ประชามติที่จฬุา อีกสักอาทติยขางหนาทานจะทําให ธรรมศาสตรกลับไปทําใหคร้ังหนึง่ แลวก็จะจัดสัมมนา

ที่มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตอีกครั้งหนึ่ง เปนสัมมนายอย ๆ แลวก็มเีราตั้งใจจะทาํสัมมนาใหญปดทาย ไม

ทราบที่ประชุมเหน็ชอบหรือไม คือหลังจากรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวทั้งฉบับ วนัที ่๔ กรกฎาคม จะวิจารณ

รางทัง้หมดทัง้วัน จะเชิญทั้งผูนําภาคสงัคม ประชาชนทัง้หลายมาวิจารณชวงเชา เราทาํรางขึน้มา เชน 

อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ อยางนี้ครับ คณุพิภพ ธงไชย มาวิจารณชวงเชา แลวก็จะวิจารณรางรัฐธรรมนูญ

ชวงบายโดยนกัวิชาการทางดานรัฐศาสตร ทางนิติศาสตร เราจะทําสัมมนาใหญในวนัที ่๔ กรกฎาคม ปด

ทายของการสัมมนาทางวิชาการ นอกจากนี้ก็จะมี Focus group ซึ่งเราทาํเปนเล็ก ๆ เราเชิญคนที่เขียน 

Paper มาชวยใหความเห็นเปนครั้ง ๆ คราว ๆ ไปจํานวนหนึ่ง  

  ประการที ่๓ ซึง่ไดขออนุมัติกรรมาธิการชุดใหญแลว เราจะทาํเอกสารวิชาการ  

๑๐ เร่ืองดวยกันที่เกี่ยวของกับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ตอนนี ้๕ เร่ืองเรียบรอยแลว กเ็ลยติดตอมี 

 บางทานเขยีนมาแลว อาจารยมานิตย จมุปา จากนิติศาสตร จุฬา เขยีนเรื่องวุฒิสมาชิกใหเรา  

มีเอกสารเขามาแลวดวยครับ แมวายังไมเสร็จสมบูรณแตเห็นเคาโครง ทานอาจารยมานิตยเสนอใหใชระบบ

สรรหา สว. กอน แลวก็ไปเลือกตั้ง สว. ทหีลัง ซึ่งผมเขาใจวาก็เปนขอเสนอที่ในทายที่สุดกรรมาธกิารยกราง

ตองกลับไปพจิารณาเรื่องการสรรหา สว. ๒ ระบบนะครับ ถาเปนระบบสรรหาแลวกเ็ลือกตั้งผมคิดวาทาน

อาจารยมานิตย จุมปา ที่นิตศิาสตร จุฬา ทานไมไดเปน สสร. แตทานเปน 

นักกฎหมายมหาชน ก็เปนขอเสนอทีน่าสนใจ ทานอาจารยกิตติศักดิ์ ปรกติ ที่ธรรมศาสตร เขียน Paper ให

เราเรื่องระบบสัดสวน ทานเสนออยางนีน้ะครับวาถาเราจะคงระบบสดัสวนไว ทานขอใหเรากาเบอรเดียว 

แลวก็ ๘๐ คน คิดเปนสัดสวนอยางแทจริง คือกาเบอรเดยีวจาก ๓๒๐ ถาสมมุต ิสส. มี ๓๒๐ กก็าเบอรเดียว

จาก ๓๒๐ แลวก็ ๘๐ คน กค็ิดตามสัดสวนที่เปนจริง ไมใชใหกา ๒ เบอรนะครับ เพราะฉะนั้น ๘๐ คน ถา

พรรคใดไดสัดสวนครบแลวก็จะไมได ๘๐ อีก คิดตามสัดสวนตามความเปนจริง เอาสัดสวนเปนตวัตั้ง แลวก็

ตัว ๘๐ เปนตัวมาชดเชยมาทบใหทีหลงั กเ็ปนความคิดของทานอาจารย ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ชวยกรุณา

เขียน Paper เร่ืองระบบสัดสวนใหเรา หลงัจากนี้ก็ไดทาบทาม ทานอาจารยคณิต ณ นคร ที่จะเขียนให 
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เร่ืองระบบการตรวจสอบอํานาจของศาลทั้งหมด ทานรบัปากเราแลว ทานอาจารยคนึงนิจจะเขยีนบทความ

เร่ือง แนวคิดการทําประชามติในรางรัฐธรรมนูญ แลวก็ในตางประเทศ นอกจากนี้เรามีบทความเอกสาร 

อ่ืน ๆ อีกประมาณ ๑๐ เร่ือง ซึง่จะเกี่ยวของกับรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ทั้งสิน้ บางสวนก็คงจะเสร็จได 

บางสวนเสร็จแลวนะครับ บางสวนยงัอยูในกระบวนการดําเนนิการ  

  ประการที ่๔  อนุกรรมาธกิารไดขอความกรุณาพวกเรากนัเองทําขอสรุปเอกสาร 

รับฟงความคดิเห็น ก็จะมีเอกสารรับฟงความคิดเหน็มา ๒ ชุด ชุดหนึง่ก็เปนชุดจากภาคประชาชนทัว่ไป  

คนที่เขียนวเิคราะหใหเราคือทานอาจารยคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม จากจฬุา กบัเอกสารวิเคราะห 

รับฟงความคดิเห็นจากประชาชนภาคสวนตาง ๆ ก็แบงกัน ๒ สวน จากประชาชนทานอาจารย 

คนึงนิจดําเนินการให จากองคกรทานอาจารยวีระวัฒนจากธรรมศาสตรชวยวเิคราะหให แลวก็เปนเอกสาร

วิชาการที่แนบเขามาในที่ประชุมนี ้ 

  กลาวโดยสรุปก็ดําเนนิการกจิกรรมไปใน ๔ ลักษณะ คอื ๑. เวบ็ไซต  ๒. ทําสัมมนา  

๓. ทําเอกสารวิชาการ แลวก ็๔. วิเคราะหขอมูลที่ชุดรับฟงความคิดเหน็ไดรวบรวมมา 

  ประธาน   :   ขอบคุณครับ เราก็จะตองดวูาอะไรที่เราจะตองเสนอ คือตอนนี้จะตองเสนอ

งานของคณะกรรมาธิการ ซึง่รวมถงึของอนุกรรมาธกิารขอมูลสารสนเทศกับอนกุรรมาธิการตรวจราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูไปยังสภารางรัฐธรรมนูญวางานเราไดดําเนนิไปแคไหนเพยีงไร อยากจะนิด

หนึง่วาทีท่านยังจะทําตอไปไมเปนไร เอาที่ทาํไปแลว ทีเ่ราจะเสนอใหกับสภารางรัฐธรรมนูญทราบ ซึ่งรวม

ไปถึงกรรมาธกิาร สําเนาใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กม็ีบางเรือ่งที่เขาควรจะเอาไปดูประกอบการยก

รางรัฐธรรมนญู ซึ่งกระชบัเขามาเหลือเวลาไมกี่วนัเขาตองเสร็จ  

ไมทราบไดแจกตารางใหหรือยัง ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                - ๑๐/๑ 
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คือจริง ๆ แลวเขาจะตองเสรจ็ภายในไมกีว่นันี ้วนัที ่๗ มถิุนายน เปนวนัเสร็จ ก็อยากจะเสนองานใหหมดไป 

ที่ทานทํามา ทีไ่ปสรุปวิเคราะหการรับฟงความคิดเหน็ประสานการมีสวนรวมของประชาชน และการรับฟง 

ความคิดเหน็ขององคกรตามรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ รวมทั้งเอกสารทีท่านทําเกี่ยวกับอํานาจหนาทีวุ่ฒิสภา 

ระบบการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ กน็าจะตองสงใหกรรมาธกิารและสภารางรัฐธรรมนูญแลว คราวนี้อยากจะให

พวกเรากรรมาธิการไดดูวาเห็นชอบไหมกบัส่ิงเหลานี ้เพราะวาจะสงไปตองไดรับความเห็นชอบของ

กรรมาธิการ ทานจะเสนอ รวมทั้งวาทานไดสัมมนาเรื่องอะไรไปแลวผลเปนอยางไร ขอเริ่มดวยเอกสารที ่

ทุกทานมีอยูแลวนะครับ เร่ืองสรุปผลการวเิคราะหการรับฟงความคิดเห็นเปนอยางไรครับ ของประสานการ

มีสวนรวมของประชาชนทุกภาค ทานมีอยูขางหนาแลว อันนี้เปนการสรุปผลที่คณะอนุกรรมาธกิารทํา 

ใชไหมครับ  

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ยกตัวอยาง อยางเชน บทสรุปการรับฟง 

ความคิดเหน็จากภาคประชาชน ทานอาจารยคนึงนิจทีจ่ฬุาทานไดรับมอบทําให ทานก็สรุปมาส้ัน ๆ   

เหลอื ๕ หนา ทานก็จะวิเคราะหสรุปมานะครับ แตตัวจริงจะยาวกวานี้นะครับ นีท่านสรุปเปน ๕ หนา  

ในความเหน็ผมก็เอาที่สรุปวเิคราะห ๕ หนา เสนอไดครับ  

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับเทาทีผ่มดู คราวนี้สรุปผลการวิเคราะหการรับฟงความคิดเหน็ 

และประสานการมีสวนรวมประชาชนทุกภาค ถูกไหมครับ หวัขอ นีห่มายถึงของคณะกรรมาธิการหรือของ

อะไรครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ก็คือการรับฟงความคิดเหน็ประสานการม ี

สวนรวมของประชาชนทุกภาคที่เปนเอกสารที่สงมาใหเราวิเคราะห 

  ประธาน  :  อันนี้เปนของคณะกรรมาธิการใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ใชครับ  

  ประธาน  :   ฉะนัน้ตรงนี้สรุปผลการวิเคราะหการรับฟงความคิดเหน็และประสานการม ี

สวนรวม ถอยคําไมใชอยางนี ้

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานครับ ผมเขาใจวาอนันีก้็คือสรุปผลการวิเคราะหจาก 

ผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทีค่ณะกรรมาธกิารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

  ประธาน  :   ฝายเลขานุการจดทันนะครับ เพราะตรงนี้อานแลวไมรูเร่ือง ชวยแกหนอย 

สรุปผลการวิเคราะหการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนที่คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของคณะ 

อนุกรรมาธกิารของเรา ตรงนี้ตองเปนของคณะกรรมาธกิารวิสามัญกระมังเวลาเราเสนอ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  การสรุปนี่เปนงานของเรา  
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  ประธาน  :  ไม ผมกาํลังคิดถึงใบปะหนาที่เราจะสงไปสภารางรัฐธรรมนูญ มนัตองไมใช

ของคณะอนุกรรมาธิการแลว มนัตองเปนของเราแลว ฉะนัน้เราไปตามนี้ไดเทานัน้เอง แตวาแกใบปะหนา 

ถาอยางนั้นมาถึงรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ อันนีม้าจากไหนครับ ทานนครินทร 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ในเอกสารชดุนี้มีคณะกรรมาธิการชุดหนึ่ง 

ไปฟงมาแลวกส็งใหเราวิเคราะห กระผมไดขอใหทานอาจารยวีรวัฒนจากธรรมศาสตรเปนคนวิเคราะหให 

ผมเขาใจวาชดุนี้คนไปฟงมา เราไมไดเปนคนไปฟงนะครบั  

ประธาน  :  เขาบอกวาขอสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเหน็ของ 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ เร่ืองสรุปผลการดาํเนินงานในหนา ๒ ฝายเลขานุการ หนาที่เรานี่ไปถงึองคกร 

ตามรัฐธรรมนญูไหม ถาไมมเีราไมตองสง 

  นายอรุณ  ลายผองแผว  :  ขออนุญาตครับ คืออํานาจหนาที่ของเราในขอ ๓ บอกวา  

รับฟงความคดิเห็นเสนอแนะทางวชิาการเกี่ยวขอมูลที่ไดรับจากกรรมาธิการประสานการมีสวนรวมและ 

การประชามติ กลั่นกรอง คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมประชาชนทกุภาค 

ก็คือ ๔ ภาค  และคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเหน็และประสานการมีสวนรวมจากจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

และอันสุดทายคือ คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเหน็ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :   สรุปแลวมีใชไหมครับ  

 นายอรุณ  ลายผองแผว  :  มีครับ 

            ประธาน  :  ฉะนัน้เราก็ดูเร่ืองนี้ไปวาเปนอยางไร 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ อยากเสนอเพื่อไมใหเกิดการสับสน ตรง 

กระดาษแผนปะหนาอยากจะใหบอกวา เอกสารของคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ อะไรตออะไรบอกไว 

ปะหนาทั้งหมดเลย แลวก็คอยมาบอกขางในตัวเลก็อีกทีวา ศึกษาจากรายงานของคนโนน ศึกษาจาก

รายงานของคนนี้ไป เพื่อไมใหมันสบัสน และขณะนี้มีเอกสารมากมายกายกองเหลือเกิน 

  ประธาน  :   เขาใจครับ เอาใหเหน็วาทานวาในใบปะหนาใบแรกนี่  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เอกสารของคณะกรรมาธกิารวิสามัญวิชาการ ตรวจราง

รัฐธรรมนญู และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เร่ือง แลวบอกวาศึกษาจากรายงานของใคร ๆ  

  ประธาน  :   เชิญทานวรพจน เชิญครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ ขางหนาจะตองเขียนดวยไหมคะวา 

นําเสนอใคร 

  ประธาน  :   มนัจะมหีนังสือนําสงจากประธานไปถงึประธานสภารางรฐัธรรมนูญครับ 

ทีนีก้็เหน็ดวยนะครับ คราวนี้ศึกษาจากอะไรทานมานิจ 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางประกอบรัฐธรรมนูญ                                   หทัยกาญจน ๑๐/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กบ็อกแตละเรื่อง ศึกษาจากรายงานของคณะกรรมาธิการ 

คณะโนน คณะนี ้

  ประธาน  :   กไ็ปปรับคําใหนะครับ คราวนีอั้นนี้เปนอยางไรครับ ผมก็ยังไมคอยไดอานเลย

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เร่ืองขององคกรตามรัฐธรรมนญูขณะนี้เรายงัไมไดรับอยางเปน 

ทางการเลย แมกระทัง่ สสร. เองกย็ังไมไดรับเปนทางการ  

  ประธาน  :  ไม เขามีคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเหน็ขององคกร เขาไปจริง ๆ ไมใช 

ความคิดเหน็ที่สงมาเปนทางการครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คงจะตองเขียนแยกกัน เพราะวาอนันัน้กจ็ะมาอีกวันที่ ๒๕  

  ประธาน  :  แตเราคงไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตามอันนี้ใชไหม หมายถงึที่

กรรมาธิการคณะนั้นเขาไปรับฟงมา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อยากจะบอกใหชัดเจนวาไปรับฟงที่ไหน อยางไร เพื่อไมใหไป 

ปนกับวันที่ ๒๕  

  ประธาน  :  ในนี้เขาก็บอก กุมภาพนัธ ถงึ มีนาคม ทานมีอยูแลวใชไหมครับ ผมก็ยงัไมได 

อาน ทานประธานคณะอนุกรรมาธิการไดอานแลวใชไหมครับ  

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  คือผมก็เชื่อใจทานอาจารยวีรวัฒนจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรครับ  

  ประธาน  :   คอืในรายงานอนันี้เราลําบากอยางหนึ่ง เพราะวาเกิดใชคาํวา ไดมอบหมาย 

ใหผมทาํมา ผมทําอยางนัน้ อยางนี้ ก็เลยเวลาเราจะสงไปเราเดือดรอน แตไมเหมือนฉบับทีท่านทาํซึ่ง 

สงไดเลย เชิญทานอุดมครับ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมคิดวาถาจะสงคงตองมา Edit กันใหม เพราะวา 

ขอความนี้เปนความคิดเหน็สวนตัวเยอะ ซึ่งลักษณะถาทําในรูปของคณะกรรมาธิการ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้อยางนี้ไดไหมครับ ฉบับนี้เรายังเก็บไวกอนเราไมสง คือที่ผมต้ังใจ 

จะสง ภายในอาทิตยนี้ผมจะสงใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ขอสงอันสรุปของผูมีสวนรวม อยางนอยให

เห็นวาเราไดทาํงานอนันี ้สวนอันนี้เก็บไวกอนแลวก็ขอมอบใหทานนครรินทร ทานอดุมชวยไปดูวาจะ Edit 

อยางไร แลวกจ็ะใชในโอกาสหลังหรือเปลา  ตอไปของทานกม็ีเอกสารที่มาอาํนาจหนาที่วุฒิสภาทีเ่หมาะสม 

นี่ของมานิตย จุมปา ใชไหมครับ อันนี้เราจะเสนอไปในลกัษณะไหนหรอืไม จะถามทานวา เราควรจะเสนอ

สภาไหม เสนอเปนเอกสารประกอบไปวาเราไดอยางไร ในลกัษณะไหน 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางประกอบรัฐธรรมนูญ                                   หทัยกาญจน ๑๐/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  เรียนทานประธานครับ เนือ่งจากคณะ 

อนุกรรมาธกิารชุดผมนี่นะครับ เราเชิญนกัวิชาการมาพูดคุย นอกจากพดูคุยแลวเรากข็อรองทานวาอยาพูด 

อยางเดยีว ใหทานเขียนมาดวย เพราะฉะนัน้ทานก็รับปากไปเขียนมาใหเรา ผมก็คิดวาเปนขอเสนอทาง 

วิชาการ  

  ประธาน  :  ฉะนัน้เราจะเขยีนอยางไร จะสงอันนี้ คือจากเราถึงสภารางรัฐธรรมนูญเราจะ 

เขียนอยางไร ที่เราสงอันนี้ไป เชิญครับทานวรพจน  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมคิดวาเราตองเขียน Version ของเราสรุปเอาจากของ

นักวชิาการนี ้แลวก็มันเปนถอยคําของเรา สรุปอยางนี้เพื่อนาํเสนอ 

  ประธาน  :  อันแรก คือผมหวงจงัเลยวามนัทนัไหม เอาอยางนี้ดีกวา นี่กําหนดจะบอก 

คราว ๆ นะครบั แตถือวาเปนในวาระอืน่ ๆ ซึ่งจะเกี่ยวพนักับเร่ืองที่เราจะนัดประชุมคร้ังตอไป คืออะไร 

ตออะไรดวยนะครับ ตารางแจกทุกทานแลวใชไหมครับ ทานจะเหน็ไดวาการทาํงานของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ตัง้แตวนัที ่๒๙ วันที ่๓๐ พฤษภาคม เขากจ็ะพจิารณาความเหน็ขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญ และความเหน็จากการรับฟงประชาชน  วันที ่๑ มิถนุายน เขาจะดูคําแปรญัตติ แลววันที่ ๔ ถงึ 

วันที่ ๗ มิถนุายน เปนชวงที่เขาดูเปนรายละเอียดเลย แลวก็เปนรางสุดทายแลว พอจบในวนัที ่๗ วนัที ่๔ 

ถึงวนัที่ ๗ เปนเรื่องแตละมาตราที่เขาทาํไป และวนัที ่๘ ถึงวนัที่ ๙ เฉพาะฝายเลขานุการเขาจะมาดูถอยคํา 

จบ แลววนัที่ ๑๒ เปนวนัอาทิตย ๑๒.๐๐ นาฬิกา เลขานุการของคณะกรรมาธกิารจะเสนอรางทีป่รับ 

เรียบรอยแลวใหแกประธานสภารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญจะเริ่มประชุมในวนัที ่๑๑ ถึงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน เทาที่ทราบในวนัจนัทรถงึวนัศุกรทุกวนัไมมวีันหยุด ไมมเีวนเลย จะถึงวันเสารอาทิตยดวยหรือไม 

ยังไมทราบ คอืสภานิติบัญญัติแหงชาติเขาจะงดประชมุในเดือนมถินุายนเพื่อเปดให สสร. แลวสิ่งที ่

เกี่ยวของกับเราในฐานะคณะกรรมาธกิารวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญกค็ือวา เราก็คงตองมาชวยเขาดูรางสุดทายเหมือนกนั กอนหนานัน้เรากค็งจะมีประชุมนะครับ 

แตวารางสุดทายที่ดกูันไวกค็ือเราคงจะทาํอะไรลําบาก อาจจะระหวางวนัที ่๔ ถึงวนัที ่๗ เราอาจจะขอ 

ประสานเปนการภายในดูรางที่เขาทาํเปนรายวนั แตวาจริง ๆ แลวรางเขาไมนิ่งจนกระทั่งเยน็วนัที ่๗ หรือ 

จนกระทั่งวันที ่๘ วนัที่ ๙ เทาที่คุยกันไวคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญจะมีการประชมุในวนัที ่๘ 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ใชไหมครับทานมานิจ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ใชครับ คณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญจะประชุม 

๒ คร้ัง ประชุมวันที่ ๘ มิถนุายน เวลา ๑๓.๐๐ นาฬกิา และก็วนัที ่๙ มถิุนายน เวลา ๐๘.๓๐ นาฬกิา 

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญมาประชุมอีก เพื่อที่จะเสนอตอคณะกรรมาธิการชุดนี้ใน 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางประกอบรัฐธรรมนูญ                                   หทัยกาญจน ๑๐/๕ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  วนัที ่๙ เราคงตองดูใหเขา เพราะวาวนัที ่๙ นั้นเองเราตองเสนอใหตรวจราง

รัฐธรรมนูญใหได ฉะนั้นตัง้ใจวาอาจจะตองขอความกรุณาพวกเราเสยีสละวนัเสารสักวันหนึ่งในเชาวนัเสาร

ที่ ๙ มิถนุายน มาประชมุ ๐๙.๓๐ นาฬกิา เพื่อดูตรวจรางรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอเขาเยน็วนันัน้ เพราะวา 

เขาตองแกใหเสร็จภายในวนัที่ ๙ มิถนุายน วนัที ่๑๐ มถินุายน เขาเสนอแลว  อันนีก้ค็ือในเรื่องของ 

รางรัฐธรรมนญู ซึ่งรางรัฐธรรมนูญที่เสนอไป นอกจากทีเ่ราเสนอตรวจราง อาจจะตองดูบทความตาง ๆ  

ของเราเพื่อไปประกอบดวย ฉะนัน้ตรงนีท้ีผ่มเปนหวงวา เวลาทีท่านไปทําอนันี้รวมทัง้ที่เราจะมาประชุม

เสนอขอสรุปไปใหเขามนัจะทันไหม เชิญทานนครินทรครับ 

 

                                                                                                                                        - ๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                           จีรภา ๑๑/๑ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยนครินทร   เมฆไตรรัตน  :  ผมเรียนทานประธานวาทีต่ั้งใจทําคงไมทันกับ

กรรมาธิการยกรางทุกเรื่อง แตเร่ืองที่ทนัแลว อยางเชน เร่ืองวุฒิมนัทนัแลว เพราะมนัเสร็จแลว เร่ืองระบบ

สัดสวนมนัเสรจ็แลว เร่ืองบางเรื่องที่เสร็จทนั โดยเฉพาะอยางยิ่งอยางที่ทานประธานพูดชัดวารางมันไมนิง่ 

ผมยังคิดวาเรือ่งวุฒกิับเร่ืองระบบเลือกตั้งเราเสนอไปไดเลย  

  ประธาน  :   ผมขอเอาเอกสารหนอย เร่ืองวุฒิ เร่ืองเลือกตั้ง อันไหนที่เสร็จแลวขอดูนิดหนึง่ 

๒ อันนี้ใชไหม มันสรุปอยางไรครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ เร่ืองของวฒุิเทาที่อานทัง้หมดของอาจารย 

มานิตยนีน่ะคะ อาจารยเตรยีมการดีมากเลย เอาเปรียบเทียบกับประเทศที่เห็นเดนชดั อยางประเทศฝรั่งเศส 

ญี่ปุน อะไรนีน่ะคะ ซึ่งอนันี้เปน Fact เปนความจริง อันนี้ไมมีขอสงสยัที่เราจะสงไดเลย แตวาการเสนอ

ความคิดเหน็นั้นวาจะมีแนวทางซึง่เหมาะสมกับประเทศไทยอยางนี ้ตรงนั้นเปนส่ิงที่พวกเราจะตองมาสรุป

กันวาเราเหน็ดวยไหมกับอาจารยมานิตย หรือวาเราจะพูดเปนทํานองวา ทั้งนี้แลวแตการพิจารณาของ สสร. 

  ประธาน  :   นัน่ใช เพื่อประกอบ คือมันตองอยางนี้ครับ เราจะสงนี่ไป แตวาเราคงไปบอก

อะไรเขาไมได มันมีตัวอยางอันหนึ่งซึง่คณะกรรมาธกิารยกรางหลักเกณฑและวิธกีารออกเสียงประชามต ิ

ไดสงมาทีเ่รา ความจริงสงทกุกรรมาธกิาร สงมาถึงผมในฐานะประธานคณะกรรมาธกิาร แลวผมก็เสนอ

คณะกรรมาธกิารเพื่อทราบ เขาใจวาคงจะได เปนบทความที่ไดจากการประกอบการสัมมนาทีทู่ตสวิตส 

รวมดวย คงจะเทน็ แลวทานลงทาย ซึง่ผมคิดวาอันนี้อาจจะเปนขอความที่เราสงประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญไดเหมือนกนั คือในการนี้คณะกรรมาธิการพจิารณาแลวเหน็วาบทความดังกลาวมีสารประโยชน

สมควรเผยแพรเปนเอกสารประกอบการพิจารณาในการออกเสียงประชามติวาจะใหความเหน็ชอบหรือไม

กับรางรัฐธรรมนูญ เราอาจจะปรับถอยคาํ พจิารณาแลวในกรณทีี่เปนบทความ คณะกรรมาธิการเราก็

พิจารณาแลวเห็นวาอนันีเ้ปนประโยชน อาจจะเปนประโยชนแกการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือยกรางกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญก็ตาม จึงเสนอประธานสภารางรัฐธรรมนูญมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

ขณะเดียวกนัก็สําเนาไปใหยกรางไปเลย ถอยคําในทาํนองนี้ทานเหน็ดวยไหม ถาเห็นดวย เร่ืองของวุฒิสภา

ก็เปนเรื่องของอาจารยมานิตยใชไหมครับ ก็เปนเรื่องบทความที่ทานอาจารยมานิตยเขียน แลวเราดูแลว 

เราเหน็วาเปนประโยชน ในขณะเดียวกนัระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนนี่คืออะไร เอกสารนี่คืออะไร  

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  เอกสารนี่เขียนโดยอาจารย ดร. กิตติศักดิ ์

ปรกติ คือเวลาเขียนเอกสารเราเรียกทานมาคุยกอน วธิีการทํางานของเราไมใชไปโทรศัพทบอกใหทานเขียน

เลย ๑. เราเรียกทานมาคุย หลังจากคุยกนัแลวเราก็ขอใหทานกลับไปเขียนมา  

  ประธาน  :   ทัง้ ๒ บทความใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ทั้ง ๒ บทความครับ 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                            จีรภา ๑๑/๒ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   อันนี้เราตองคิดถึงวธิีการที่จะเสนอเรื่องตอประธานสภารางรัฐธรรมนูญวา 

เปนอยางไรบทความนี ้ 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  คือเราสามารถนําบทความนีม้าอางอิงในทางเชงิวิชาการได 

  ประธาน  :   เขาใจครับ  

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  อันนี้ไมใชบทความนะทานประธานคะ อันนี้เปนการประชุม

ของอนุกรรมาธิการชุดนี ้แลวม ีConsensus วานาจะเปนเชนนี ้แลวใหอาจารยมานติยไปเขียนตามที่เรา 

ไดมีขอตกลงไวอยางนี ้แตทัง้นีก้็ไมไดหมายความวาเปนการชี้นาํ แตวาเปนทางที่นาจะเปนไปไดทีใ่หไว

พิจารณา ไมใชบทความคะ 

  ประธาน   :   นั่นส ิเราจะเสนอสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะอะไร มันตองคิดอยางนั้น 

เพราะเราเปนกรรมาธิการวชิาการ เราจะเสนอบทความนี้ เชิญครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมอยากใหชัดเจนอยางนีว้าเรื่องวุฒิสภา 

อาจารยมานิตย จุมปา เขียน  เร่ือง สส. อาจารยกิตติศักด์ิ เปนผูเขียน เขียนในนามของคณะอนุกรรมาธิการ

วิชาการ เพราะฉะนัน้ถาหากอนุกรรมาธิการวิชาการเขาเห็นดวยกับบทความอันนี้ เขาก็มาเสนอตอคณะ

ใหญที่ประชุมวันนี้ ถาคณะเราเหน็ดวยอนันี้เรากน็ําเสนอไปเลย มันก็เปนลําดับอยางนี้แหละครับ  

  ประธาน  :   ใช ผมกก็ําลงัมองลักษณะอยางนั้น  เราเสนอไปลอย ๆ หรือเราบอกวา 

เราเหน็ดวย  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาเราเห็นดวยเราก็บอกเราเหน็ดวย ถาเราไมเหน็ดวยเราก็บอก

วาคณะนี้เขาไปทํามาแลว แตผมคิดวาเรานาจะดูวาเราเห็นดวย เราถงึไดเสนอขึ้นมา แตวาการที่เขาเสนอ

ข้ึนมานั้นไมใชความเห็นสวนตัวของอาจารยมานิตยหรืออาจารยกิตติศกัดิ์ ทัง้ ๒ ทานนั้นไดนาํมารับฟง

ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการวิชาการแลว ถึงไดทาํเสนอขึ้นมาตามลําดับอยางนี้  

  ประธาน  :   ของอาจารยมานิตยดูแลวมีขอสรุปตอนทายซึ่ง โอ.เค. อาจจะถือวาเปน

ขอสรุปของกรรมาธิการอะไรก็ตาม ผมยังไมเหน็เรื่องสัดสวน สัดสวนของอาจารยอะไรก็ตาม ซึ่งคงจะตอง

บอก หรือจะไมบอก ในนี้ไมมีเขียนนะครับ ของอาจารยมานิตยเขาบอก 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็อยูในกระดาษปะหนาไดวาอนุกรรมาธกิารวิชาการเหน็ดวยกับ 

ที่อาจารยกิตตศิักดิ์ทําข้ึนมา เพราะวาไดคยุกันแลว 

  ประธาน  :   สรุปแลวลงทายเปนอยางไร สรุปส้ัน ๆ นิดหนึ่งของอาจารยกิตติศักดิ์นี ่

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :   ลงทายก็คือระบบสัดสวนของเยอรมัน 

นี่นะครับ ในเยอรมันม ี๒ ระบบใหญ คือ ๑. ระบบลง ๒ เบอร กับระบบที่ ๒ คือลงเบอรเดียว พูดอยางรวบ

รัดคือทานอาจารยกิตติศักด์ิแนะนาํใหเราใชระบบลงเบอรเดียว ไมใชลง ๒ เบอร 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                            จีรภา ๑๑/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   อันนี้ตรงกับทีเ่คยเสนอไปครั้งหนึง่แลวใชไหมครับเร่ืองระบบสัดสวน ขอเสนอ

ทางวิชาการทีเ่ราเคยเสนอไปที วาระบบสดัสวนประชาชนออกเสียงได ๒ ทาง เคยเสนอไปครั้งหนึ่งแลว 

ใชไหมอันเดียวกันใชไหมครบั 

  นายอรุณ  ลายผองแผว   :  อันเดียวกันครบั 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร   :  ทานประธานครับ ของอาจารยกิตติศักดิ์นะครับก็จะไป

สอดคลองกับขอเสนอของอาจารยเกริกเกยีรติที่เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการยกราง หลักการอันเดยีวกนั  

  ประธาน  :   โอ.เค. ครับ นี่คอืเอกสารประกอบคราวนัน้ใชไหม  

  นายอรุณ  ลายผองแผว   :  ใชครับ 

  ประธาน  :   คณุอรุณจับความไดนะวาจะออกไปในรูปไหนสาํหรับ ๒ อันนี ้ทนีี้ ๒ อันนีก้็จะ

เสนอประธานสภารางรัฐธรรมนูญในรูปแบบที่วา แลวมีอะไรอีกไหมครับ ผลการสัมมนาจะเสนอไหมครับ

หรือจะอยางไร มันมีประโยชนอะไรไหมทีเ่สนอผลการสัมมนาของทานที่ผานมา ๒ – ๓ คร้ัง  

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ความจริงเรื่องสัมมนาเรายงัสรุปไมทันใชไหม 

  ประธาน  :   ถาอยางนัน้เอาเฉพาะ ๒ เร่ืองนี้สงไปกอน มอีะไรไหมครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  สัมมนานี่เราก็ไดประโยชนมาก 

  ประธาน  :   ครับ แตวาตองเรงสรุป เพราะวาถาเราชามนัก็ไมมีประโยชนแลวสําหรบั

กรรมาธิการยกราง และก็ไมมีประโยชนสําหรับสภารางรฐัธรรมนูญ เพราะมันเลยเวลาที่เขาแปรญัตติ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมกําลงัจะเสนออยางนี้เหมือนกนัวา การสมัมนาอะไรเกดิขึ้น

หลังจากรางรัฐธรรมนูญรางสองออกมาแลวคงจะไมเกดิประโยชน นอกจากวาจะเปนการสัมมนาเพื่อใหคน

เขาใจในรางรัฐธรรมนูญทีม่นัออกมา นาจะเปนอยางนัน้มากกวาครับ  

  ประธาน  :   สําหรับสัมมนาที่ผานมา ถาจะใหเปนประโยชนแกสภา ผลตองเรงเร็วทีสุ่ด

อยางที่ผมใหกาํหนดเวลาวา กรรมาธิการเองเขาสามารถแกรางเขาไดโดยไมผูกมัดกบัเร่ืองการแปรญัตติ 

แตตัว สสร. ทีจ่ะแปรญัตติเราคงทาํไมทนั เพราะวันสุดทายวนัที่ ๒๘ ทีเ่ขาจะแปรญัตติได แตกรรมาธิการ 

ถาเห็นดวยกับเรายังไปแกรางของตัวเองไดจนถงึวนัที ่๑๐ ฉะนัน้ผมอยากจะออกรางขอเสนอของทาน  

ผลยุติจากสัมมนาไปถงึเขาภายในวนัที ่

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  วันที ่๗ มถิุนายน มนัจะ Final แลว   

  ประธาน  :   กช็าอยูแลว ผมกําลังจะดู คือเห็นใจคนทาํ แตขณะเดียวกนัอันนี้ คือวนันี ้

เราจะออกไปเรื่องหนึง่ ตรวจรางรัฐธรรมนญู แลวก็คงจะออกเรื่อง ๒ อันนี้ไป แลวเดีย๋วจะพูดของทาน  

ในขณะเดียวกนัเรื่องของทานที่เกี่ยวกับการสัมมนา รวมทั้งสัมมนาของทานดวย มันจะตองออกไปใหเกิดผล  

 



วิ. วิชาการ  ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู              จีรภา ๑๑/๔ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ฉะนัน้ก็อยากจะกําหนด เราคงจะตองประชุมอีกครั้งหนึง่เพื่อดูของทานนิดหนึ่ง ผมอยากจะใหออกใหได

ภายในวนัที่ ๑ ชาไปไหม ออกจากเรานะครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เอกสารของตรวจรางใชไหมครับ 

  ประธาน  :   ตรวจรางจบแลวนะครับ ผมไมพูดถงึตรวจราง ผมกาํลังพดูถึงขอมูล

สารสนเทศ การสัมมนาครับ ผลของการสัมมนาอะไรตาง ๆ เพื่อไปประกอบเขา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือถาทาํไดเร็วเทาไรมันก็จะเปนประโยชนมากแคนัน้ ถาหากวา

เอกสารนัน้มีคณุคาเราตองรบีเสนอไปดวยใหเขาปรับรัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :   ของทานก็เหมือนกนั เร่ืองพรรคการเมือง มนัมีสวนเกีย่วพันอยูเหมือนกันวา

เขาจะทาํอะไร  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คืออยางนี้นะครับ มีพูดกนัวาบางอนัอยากจะใสไวในรัฐธรรมนูญ

เลย บางประเด็นที่สําคัญ เพราะวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนัน้สภารางรัฐธรรมนูญไมไดเปนผูออก 

สภานิติบัญญัติเปนผูออก เพราะฉะนัน้บางทีเขาอาจจะไมเอาตามที่เราเหน็วามันมคีวามสาํคัญกไ็ด ถาเห็น

วาประเดน็ไหนเปนเรื่องสําคัญก็ควรจะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ  

  ประธาน  :   กอ็ยากจะขอรองนิดหนึง่วาเหน็ใจ แตวาขอสรุปส้ัน ๆ เพื่อเสนอ เราคงจะตอง

มาประชุมอีกครั้งหนึง่กอนหนานัน้แลวก็เตรียมเสนอเลย สักครั้งหนึง่ ฉะนัน้ขอขีดเสนตาย หนังสือตองออก

จากเราวันที ่๑ มิถนุายน ทัง้ ๒ ทานนะครับ ในเรื่องของการสัมมนา เพราะไมอยางนัน้ไมมีประโยชนแลว

เพื่อประกอบของการนี้ ส้ัน ๆ อยาเอายาว ส้ัน ๆ เลย ฉะนั้นของทานจะไมมีอะไรอีกแลวใชไหมครับ  

ทานนครินทร 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ใจผมยังอยากจัดสัมมนาคางอยูอีกสัก ๓ คร้ัง 

แมวาจะรางเสร็จแลวก็ตาม รวมทัง้สัมมนาปดทายซึ่งประมาณเดือนกรกฎาคม แมวาจะรางเสร็จแลวแตใจ

ผมอยากใหเปนประโยชนตอคนขางนอกดวย 

  ประธาน  :   มนัไมเปนประโยชนตอสภา ผมเหน็ใจ แตมนัไมเปนประโยชนตอสภา เราทํา

ใหสภา เราไมไดทําใหประชาชน  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อยางนี้ไดไหมครับ งานที่อาจารยนครินทรเตรียมไวเพื่อไมใหมนั

เสียหายไป เพราะการสัมมนาหลงัจากรางรัฐธรรมนูญออกมาแลวนาจะเปนการทาํความเขาใจกบัประชาชน

ในเรื่องรางรัฐธรรมนูญอันนัน้ เพราะจะเปนประโยชนแกการลงประชามติ 

  ประธาน  :   ดงึไปเขาสูประเด็นของทานไดนี ่

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ปรับเลย 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                          จีรภา ๑๑/๕ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   มนัก็จะเปนประโยชน ทานนึกออกไหม มนัคงสามารถดึงรางรัฐธรรมนูญไป

เขากับเร่ืองทีท่านจะพูดได  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือทานจะมาบอกวาเรื่องเลือกตั้งมนัไมตรงกับประชาธิปไตย  

ไมตรงกับประเทศโนน ประเทศนี้ คงจะไมไดแลว นาจะพูดวานี่รางรัฐธรรมนูญออกมาอยางนี้แลว 

เพราะฉะนัน้โปรดเขาใจวาเปนอยางนี้ ๆ มันจะสอดคลองกันไป  

  ประธาน  :   แตก็คงจะพูดไดเหมือนกันวาที่อ่ืน ๆ เขาเปนอยางไร อะไรตออะไรอยางนี ้ 

แตวาตองถือรางเปนหลกั เชญิทานประวทิยครับ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ กรอบเวลาทีท่านประธานสรุปถูกแลว 

เพื่อประโยชนของเราสะทอนออกไป ที่คณะอนุกรรมาธิการไปทาํมาทั้งหลายทัง้ปวง บางอันกเ็ปนคําพูด  

ผม ผม เปนของเฉพาะตัวอยู อะไรอยู ถาเราสงไปโดยไมมีการวิเคราะหสรุปเปนภาพรวม เปนองครวมของ

กรรมาธิการมนัหยาบครับ มบัหยาบเกนิไป มันไมเหมาะวาเราวิชาการ 

  ประธาน  :   ตรงนัน้ครับ ตัดออกไปแลวครับ  

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ผมเคยพูดวา ณ วันนี้อยากเสนอวาคณะอนุกรรมาธกิาร 

เอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะตัง้แตวันพรุงนี้ได ๒ – ๓ วัน ๔ วนันีว่ิเคราะหเปนองครวม แลวก็สงไป เพราะหลาย

อยางใชได แตหลายอยางผมดูแลวมันสับสน หมายความวาเดก็ทาํวทิยานพินธหรือเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อใหมนั

เปนระบบนี่ คณะทีมงานมีไหมครับ ของทานสัก ๙ คน ๑๐ คนมานัง่วเิคราะห แลวกท็ี่ฝายวิชาการทํามา

ทั้งหลายทัง้ปวง แลวเอาของที่เขารับฟงมาดวย ผมดูแลววาเขาทาแตวากระจัดกระจายทําใหเปนระบบ 

เร่ืองเดียวกันเสีย จะดีครับ  

  ประธาน  :   กค็งจะอยางที่ทานเสนอ ก็คงจะตองทาํคณะอนุทัง้ ๒ ทาน แตสําหรับของ

ทานขอมูลสารสนเทศนั้นในขณะนี้ขอสรุปอยางนี้วา เร่ืองของการรับฟงความคิดเหน็ประชาชนจากภาค  

เทาที่เขาสรุปมามนัสงไดแลว ฉะนั้นก็จะขอสงอันนั้นไปอันเดียว สวนบทความเราไดคุยกันแลว บทความ 

ก็สงไดแลว ๒ บทความนี ้โดยสรุปอยางทีว่านี่ก็สงไปพรอมกัน สงไดแลวนี่บทความ ๒ อันนั้น สวนผลของ

การสัมมนาบวกดวยเรื่องของอาจารยกิตติศักดิ์ ถาจะเสนอตอไปขอไปปรับเสีย เร็ว ๆ นี้เราจะมาประชุมกัน

เพื่อผานอันนี้ เชนเดียวกับของทานวิจิตรในเรื่องของ พรบ. ประกอบพรรคการเมือง ๓ อัน ซึ่งความจริง 

สวนใหญจะเกี่ยวกับรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แตบางสวนอยางทีท่านมานิจพูดมนัจะเกี่ยวกับตัว

รางรัฐธรรมนญูโดยตรง เพราะวาอะไรทีป่ลอยไป ดีไมดีคนที่ออกกฎหมายจริง ๆ ไมใชสภารางรฐัธรรมนูญ 

คือ สนช. เขาจะไมเอาดวย ถาเราตองการบังคับใหเอาดวยตองเขียนไวในรัฐธรรมนญู ของทานนครินทร 

คงไมมีอะไรแลว แตวาสาํหรับที่จะเสนออาทิตยนีน้ะครับ ฉะนัน้ขอผานไป 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                            จีรภา ๑๑/๖ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  เร่ืองสัมมนาที่เราตั้งใจจะทําตอไป 

ทานประธานไมเหน็ดวย ถาผมจะเดินหนาไป คิดวาถงึประมาณเดือนกรกฎาคม 

  ประธาน  :  อันนี้ขอความเหน็ที่ประชุมดีกวาครับ  

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน   :  ควรทําหรือไมควรทํา 

  ประธาน  :   ขอความเห็นทีป่ระชุมวาอยางไรครับ  

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ปรับรูปแบบหนอย ทําแตวาปรับรูปแบบหนอย ใหเขากบั

สถานการณทีจ่ะเปนไปได 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมคิดวานาจะไดปรับเพื่อใหเขากับ

สถานการณ นั่นก็คือวาเมื่อรางรัฐธรรมนญูเราออกมาแลว แตทางวิชาการก็อาจจะมีการสัมมนาเพื่อใหทํา

ความเขาใจกบัผูคนในเรื่องรางรัฐธรรมนญู แลวผมอยากเรียนอยางนี้นะครับวาคณะทํางานวชิาการของ

ทานอาจารยนครินทรนาจะมงีานอีกอันหนึง่ซึ่งจะชวยเกือ้หนนุงานของรางรัฐธรรมนญูได นั่นก็คือวามี

คณะกรรมาธกิารอีกคณะหนึ่งซึง่เพิ่งตั้งจากสภาเพิ่งตัง้ไป นั่นคือคณะกรรมาธกิารเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ  

 

           - ๑๒/๑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                       หทัยกาญจน ๑๒/๑ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

อันนี้คณะกรรมาธิการนัน้อาจจะขอความรวมมือมาใหชวยทําสรุปเนื้อหาสาระในบางเรื่อง ซึ่งเปนที่นาสนใจ 

ในรัฐธรรมนูญนี้ในเชงิวชิาการ อาจจะชวยยอยรางรัฐธรรมนูญและทาํความเขาใจกับประชาชนเพื่อที ่

คณะกรรมาธกิารเผยแพรรางรัฐธรรมนูญนั้นจะไดเอาไปทําสื่ออีกทางหนึ่ง ขณะนีก้ก็ําลังมองหาอยูวาจะได

ใครมาชวยในเรื่องนี้ ถาเผื่อสะดวกทําไดก็จะเปนเรื่องด ีถาไมสะดวกอาจจะแนะนําใครตอใครใหมาชวยทํา

ในเรื่องนี้ดวยนะครับ เพราะวาคณะกรรมาธิการเผยแพรรางรัฐธรรมนญูนั้นกาํลงัตองการอยางมากทีเดียว

วาสาระของรางรัฐธรรมนูญอนันี้จะไปเผยแพรกับประชาชนกอนที่จะมีการลงประชามติ คือคณะโนนจะ

ทํางานหลงัจากรางแรกออกมาแลว ก็จะเริม่ทํางานครับ 

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ขออีกเรื่องครับทานประธาน คุณหมอเตอืน 

ผมวาการเขียนเอกสารวิชาการ ๑๐ เร่ือง ซึ่งตอนนี้อยูในกระบวนการ ๕ เร่ือง บางเรื่องเสร็จเขามาแลว  

บางเรื่องก็อยูในกระบวนการที่จะดูใหเรียบรอย อนุกรรมาธิการเราไดสัญญาที่จะใหเงินคนเขียนดวย  

เพราะวาคือไมใชใหมาพูดอยางเดยีว แลวผมเชื่อวาเอกสารทีท่ําไมใชเอกสารเด็ก ๆ ครับทานอัครวิทย 

ผมคิดวาเขาทาํในระดับที่ผมเช่ือวาไมงายนะครับ แมกระทั่งผมอยูในมหาวิทยาลยัเรื่องหลายเรื่องตองใช 

เวลาพอสมควร เชน เร่ืองวฒุิสภา เร่ืองเลอืกตั้งทาํมาดพีอสมควร เพยีงแตวาเราสงเขามากอน แลวเลือกตั้ง 

ที่สงมาก็ปรับปรุงไปมากพอสมควร ไมใชสงมารุนแรกแลวก็ใชเลย เราก็เชิญทานมาคุย พบกับทานอาจารย 

กิตติศักดิ์หลายรอบ เชิญไปรับประทานอาหารดวย ทําอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้นก็ตองขออนุญาตทีป่ระชุม 

  ประธาน  :  กค็งไมมีปญหา คงทาํไปนะครับ แตวาจังหวะมนัอาจจะนั่นไปนิดหนึ่ง 

เชิญทานมานจิครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ เนื่องจากเวลาจํากัด ผมคิดวาการที่จะหาคน 

มา Edit อีกทหีนึง่คงจะกนิเวลา ถาเผื่อทําอยางนี้คือเปนการ Endorse คณะอนุกรรมาธิการคณะนี้เขา 

เห็นชอบดวยแลว แลวที่นีเ่ราเห็นชอบดวยแลว แลวก็สงไปบอก เราเหน็ชอบกับที่คนคนนีท้ํา แมวาจะใช 

ถอยคําวา ผมอยางโนน ผมอยางนี้ ก็อยาไปดูตรง ผม ดเูร่ืองเนื้อหาสาระของมันที่เขาทาํขึ้นมาจะไดไหม 

  ประธาน  :  ตรงเมื่อสักครูคงไปปรับไดนะครับ เชิญครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ กอนที่จะผลิตเอกสารออกมานี่เราม ีFocus 

group นะคะ ซึ่งเปนคณาจารยมานั่งกอน คุยกนักอน รับประทานอาหารกอน เอาจนกระทั่งไดขอสรุปแลว 

เราจึงใหอาจารยไปคนเพิ่มเติมใหลึกลงไปอีก แลวก็เอามาเขาประเดน็ อันนี้เราไดพิจารณาแลวให  

Incentive อาจารยไปหาเดก็นักศกึษามาชวยดวย เคสละ ๔๐,๐๐๐ บาท เรียนใหทราบคะ  

  ประธาน  :  เชญิครับ 

 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                       หทัยกาญจน ๑๒/๒ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาเนื้อหามนั โอ.เค. แตวารูปแบบซึ่ง 

จะนาํเสนอยังไมเหมาะสมนกั ถาหากเหน็ดวยในเนื้อหา ผมคิดวาคณะเราควรจะทําสรุปแตละเรื่อง ๆ แนบ 

ปะหนา แลวสวนเอกสารนีเ้ปน Reference สําหรับที่จะอางอิง 

  ประธาน  :   หมายถงึอนัไหน ขอโทษทีครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทัง้ ๒ เร่ือง อยางระบบการเลือกตั้งแลวก็เร่ืองวฒุิสภา 

  ประธาน  :   ยงัสงไมไดหรือครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  ผมวาสงดีกวา สงอยางที่ประธานตัดสนิ 

เมื่อสักครูทานพูดวาเอกสารนี้เราพิจารณาแลวมีประโยชน ประโยคทีท่านประธานพดูสักครูนี้ ผมวาใช 

แบบนี้ดีกวา 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาอยางนัน้ผมขอความกรุณาทานประธานทําหนงัสือปะหนามา 

  ประธาน  :   มคีรับ มีหนังสือปะหนาแนบ ก็อยางที่ผมเรียนเมื่อสักครูวาจะออกไปในรูป

ที่วา อยางของทานสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมาธิการยกรางสงเอกสารประกอบบทความของสาํนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งไปใหสภารางรฐัธรรมนูญ ทานประธานเรานี่นะครับ วาพจิารณาแลวเหน็วา

บทความนีม้ีสาระประโยชน คือคณะกรรมาธิการนี้อาจจะบรรยายวาใหใครทํามาแลวก็เห็นวามปีระโยชน 

นาจะเปนประโยชนแกการยกรางรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ จงึเสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา เทานั้นเอง 

เราไมวาอะไร อาจจะเปนประโยชน เร่ืองของทานก็คงจบอยางที่วา เดี๋ยวคอยวากนัวาจะประชุมคราวหนา

เมื่อไร กรณีนีข้อทานเถอะครับวา สําหรับทานขณะนีท้านเสนอผลการพิจารณาของพระราชบัญญตัิ ๒ ฉบับ 

คือพระราชบญัญัติปจจุบันที่วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งกับพรรคการเมือง สองอันนี้เราจะเสนอไป 

ไดไหม เอกสารที่ประกอบผมเหน็แลว ผมก็อานคราว ๆ แลว ทานเหน็อยางไรครับ  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  กราบเรียนทานประธานครับ คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณา 

โดยรอบคอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันและถกูยกเลิกไป ก็คอืเกี่ยวกับเร่ือง 

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึง่ไดทําขอสังเกต

เสร็จแลว แลวบางมาตราตองไปบัญญัติอยูในรัฐธรรมนญู เปนตนวา การจัดสํานักงานเลขาธิการใหข้ึนตอ 

ประธาน แตวาขณะเดียวกนัก็มีอยูในกฎหมายทีว่า ใหออกพระราชบญัญัติรองรับนะครับ ก็มีปญหา  

เพราะฉะนัน้เมื่อเทียบเคียงกับองคกรอิสระอ่ืน เชน ศาลรัฐธรรมนูญ กจ็ะบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญเลย ระบ ุ

ไปเลยวา ใหมสํีานักงานซึง่เปนหนวยงานธุรการสนับสนนุ กจ็ะเปนประโยชนในการทํางานไมกาวกายกัน 

หรือประเด็นวาดวยอาํนาจหนาที่ของ กกต. ซึ่งระบทุัง้ในรัฐธรรมนูญและก็ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ก็ควรกําหนดใหชัดเจนในเรือ่งอํานาจหนาที่ของ กกต. ในเรื่องการสืบสวน สอบสวน  และประเดน็ที่เกีย่วกับ

อํานาจ กกต. ในการใหใบเหลืองใบแดง กพ็ูดกันมากวารัฐธรรมนูญควรจะกําหนดจาํกัดอํานาจ กกต. 



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                       หทัยกาญจน ๑๒/๓ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

  

ในการใหใบเหลืองใบแดงเฉพาะเมื่อกอนประกาศผลการเลือกตั้ง หลังจากนั้นจงึไปสูระบบของศาลเมื่อหลัง

เลือกตั้ง ก็เปนเรื่องเกี่ยวพนัที่จะตองพิจารณาใหทนัในรัฐธรรมนูญฉบบันี้ เพราะฉะนั้นทั้งสองอันที่คณะอนุ

กรรมาธิการไดนําเสนอคณะกรรมาธกิารแลวก็มีความสมบูรณในสวนที่จะพิจารณาใหสภารางรฐัธรรมนูญนี้

ที่มีหนาที่ในการปรับปรุงยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทัง้ ๒ ฉบับนั้น ไปเพื่อประกอบแนวทางในการ

พิจารณาไดครับ 

  ประธาน  :   ผมคิดวาคงจะสงไปใหเขาประกอบการพิจารณาไดนะครับ  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานครับ มีอยูอันหนึ่งทีท่ําไดแลวก็คณะอนกุรรมาธิการไดไป 

ประชุมสัมมนาผูที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคมนีน้ะครับ แลวก็ไดทอดแบบสอบถามไปก็ไดมาประมาณ 

๙๐ เปอรเซน็ต แลวก็เปนประโยชน ทางคณะอนุกรรมาธิการก็ไดทาํการสังเคราะหแลว ตามเปอรเซ็นต 

ความเห็นตาง ๆ อันนี้ก็เปนสมบูรณแลวทีส่ามารถนําเสนอทานวันนี้แลวครับ สรุปผลการวิเคราะหแบบ 

สอบถามการสัมมนา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทัง้ ๓ ฉบับ วาควรเปนอยางไร อันนีโ้ดยสอบถาม 

ความเห็นทีน่ําเสนอทานวนันี้ครับ คณุสโรชาเอาใหทานประธานอกีอนั แบบสอบถามอันนี้เปนภาค

ประชาชนและนักการเมืองทีเ่ขามามีสวนรวมประชุมสัมมนาเมื่อวนัที ่๓ พฤษภาคม ที่โรงแรม 

รามาการเดนส แลวหลงัจากนัน้ก็ไดมาถอดเทปแลวก็เอามาสงัเคราะหในประเด็นตาง ๆ วาผูเขารวม 

ประชุมสัมมนานัน้ไดใหความคิดเห็นอยางไร มีเปอรเซ็นตอยางไร อะไรนะครับ ในกฎหมายทัง้ ๓ ฉบับ 

อันนีก้็ครบถวนสามารถที่จะนําเสนอไดแลวครับ  

  ประธาน  :   ทางฝายเลขานกุารจับใจความไดนะ เชิญทานมานจิครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมมีนิดเดียวครับทานประธาน เนื่องจากเอกสารของเรามมีาก 

นะครับ เอกสารที่ออกไปจากเรานาจะมีหมายเลขออกไปหนอยหนึ่ง เพื่อสะดวกในการที่จะอางอิง พวกเรา 

จะพูดกนัเองดวย แลวเราตามไปดูดวย นาจะอยูตรงทายวา เอกสารของคณะกรรมาธิการคณะนี ้

หมายเลข นาจะแบงเปน ๓ กลุม กลุมวิชาการ กลุมตรวจรางรัฐธรรมนูญ กลุมตรวจรางกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :   กไ็ด จะใชหมายเลขคนละหมายเลขหรือ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อาจจะเปน ๑ ๑/๑ ๑/๒ ๑/๓ หรือ ๒/๑ ๒/๓ ๒/๓  ๓/๑ ๓/๒ ไป 

  ประธาน  :   ฝายเลขานุการเห็นอยางไร ทําไดไหมครับ  

  นายอรุณ  ลายผองแผว  :  เห็นดวยครับ  

  ประธาน  :   คอืตอไปนี้เราจะทําเสนอไปเลย เสนออยางที่ผมเรียน ประธานสภาราง 

รัฐธรรมนูญ และสําเนาใหประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญู แลวก็เอกสารนั่นดวย  คราวนี้ระบบ 
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สัดสวนไมเปนไร เพราะระบบสัดสวนก็จะมีเอกสารไป กอ็ยางที่ผมเรียนไววาอยากจะขอแยกหนังสือนําสง

เร่ืองของการตรวจรางไปฉบบัหนึง่ กําลังคิดอยูในใจวา ๒ ทานนี่จะรวมกันไหม รวมกันไดไหม 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ถาแยกผูรับจะไมสับสน 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  แยกไปแลวใสหมายเลข 

  ประธาน  :   หมายเลขใช แตวาหนงัสือนาํสง ถงึประธานสภาคนเดยีวกัน จากประธาน 

คณะกรรมาธกิารเดียวกัน ทําไมหลายฉบับ สําหรับอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญไมเปนไร  

แยกออกไป หรือไมก็ลงคนละวันที ่

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  หนังสือนําสงทานก็บอกวา ส่ิงที่สงมาดวย ๑.  

  ประธาน  :  เขาใจ เห็นอยางไร    

  นายอรุณ  ลายผองแผว  :  ผมวานาจะรวม 

  ประธาน  :   ตรงอนุกรรมาธกิารตรวจรางรฐัธรรมนูญนี่รวมไมได อนุกรรมาธิการตรวจราง 

รัฐธรรมนูญไมควรจะรวม ควรจะแยกไปเลย แตวา ๒ อันนี้เขารวมได เอกสารของ ๒ คน ๒ คณะนี้ แตวา

เวลาบรรยายคุณตองบรรยายใหด ีเพราะวาเอกสารของทานจะสงไปในเรื่องของบทความ ๒ อัน ตองเขียน

ใหดีแนวที่วา ของทานนี้ไมใชบทความ ของทานนี้ก็มวีิเคราะหดวยก็อาจจะตองเขียนเหมือนกนั เพราะของ

ทานขึ้นแรกกม็ีการวิเคราะหประมวลความคิดเห็น แลวก็บทความ ๒ อัน ของทานนีก้็มีสรุปผลการสัมมนา

ของพระราชบญัญัตติปจจุบัน พระราชบัญญัติเกี่ยวกบัพรรคการเมืองกบัการเลือกตั้งปจจุบันเพื่อประกอบ

ในการพิจารณาของการยกรางใหม  แลวก็ขณะเดียวกันทานมีผลการวิเคราะหของการสอบถามการสัมมนา 

ฉะนัน้คุณตองสรุปความเปนมาใหเขาใจ จะอยูในฉบับเดยีวกนัก็ได แตวาไมเกีย่วกับเร่ืองของตรวจราง

รัฐธรรมนูญ อันนัน้แยกไปเลย โอ.เค. ครับ  

รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  สําหรับกฎหมายฉบับที ่๓ คือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

วาดวยการเลอืกตั้ง สส. สว. นัน้ วันนี้บายก็จะประชุมอีก ก็คิดวาวนันีจ้ะเสร็จ แลวกอนสิ้นเดือนนีก้็จะ

เรียบรอย ฉบับนี ้

  ประธาน  :   อันนัน้ทานอาจจะยาก เพราะวาผลจะเปนอยางไร เลือกตั้งอยางไร อะไรตอ

อะไรมันไมนิง่  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  คอืเราวิเคราะหสภาพปญหาที่ผานมาสงไปใหเขาประกอบ 

  ประธาน  :   โอ.เค. ไมมีปญหา ก็เรียนวาสิง่ทีท่านคางอยูทั้ง ๒ คณะนี้นะครับ  

ตรงสรุปผลการพิจารณาที่ผานมาของทานดวยนะครับ แลวก็อะไรที่คัง่คางอยู เพื่อประโยชนในการที่เรา 

เรียนกนัแลว คงจะตองอยางทีว่านะครับ ผมขอลงนามในหนังสือสงใหสภาในวนัที ่๑ อยางชาที่สุด ฉะนัน้ 

เราคงจะตองมาประชุมดูเร่ืองนี้กนัอีกครั้งหนึง่ในคราวหนา ซึ่งอยากจะเรียนวา อาทติยหนาจะมีวนัที ่๒๘ 
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วันที่ ๒๙ วนัที ่๓๐ เทานัน้เอง ซึง่ถานัดวนัที่ ๒๘ ก็จะเร็วไปสําหรับทาน วันที่ ๓๐ ไหวไหมครับ แตวา

ทั้งหมดนีจ้ะมปีระชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูหมดนะครบั ฉะนัน้ก็ตองเปน ๐๘.๓๐ นาฬิกา 

๑ ชัว่โมงจะทนัไหมครับ แตความจริงถาทานทําสรุปส้ัน ๆ มาดูกนัก็คงจะไหว เพราะไมมีอะไรแลว 

ตรวจรางรัฐธรรมนูญก็ไมมีแลว วนัที่ ๓๐ ไหวไหมครับ ถาเซ็นหนังสือออกไดเลยผมกเ็ซ็น ขอเปนวนัพุธที ่

๓๐ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ชวยแจงทานกรรมาธกิารที่ไมไดมาดวย ตองรบกวนทานวชัรานะครับ 

ผมเรียนอีกทวีา เราคงไมประชุมอีกจนกระทั่งวนัที ่๙ มถิุนายนที่เรานดักัน ตองรบกวนวันเสารที่เรียนเมื่อ

สักครูนี้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬกิา ที่เราทํามานี้เราไมเคยทําตามมติเดิมเลยที่บอกวาประชุมวนัศุกร ฉะนัน้ 

ขอเปลี่ยนมตขิองที่ประชุมวา เราถือวาการประชุมของเราจะกาํหนดในวันนัดประชมุ สสร. เวลา ๐๘.๓๐  

นาฬิกา เปนหลัก แลวกเ็วนแตจะมีเหตุทีจ่ะทําใหประชุมวันอืน่ สวนวันศุกรนั้นเลกิไปเลย ไมอยางนัน้ 

กลายเปนเรานัดวนัประชุมแลวไมเคยประชุมเลย ทานอื่นมีปญหาอะไรไหมครับที่จะยกขึน้มาพดูในวันนี ้

เชิญทาน 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ผมฝากนิดเดียว ฝากทานเรือ่งพรรคการเมือง คือทีป่ระชุม 

โรงแรมรามาการเดนสแลวกท็านสรุป ฟง ๆ ดูแลวก็เปนความเห็นของพรรคการเมือง นักการเมืองเปนเรื่อง

ใหญ ๒ ประเด็นที่ผมขอฝากใหชวยวิเคราะห 

  ประเด็นที ่๑ เร่ืองเวลา  เวลาที่รายงานผลประจําป บอกวาภายในเดือนมีนาคม แตเขา

ตอไป ๑๘๐ วนั คือผลประโยชนของพรรคการเมือง ไมใชผลประโยชนของประชาชน อันนี้นะครับ เพราะเขา 

บอกลวงหนาแลว ๑ ป คุณตองสง แลวเลือ่นไปอีกทาํไม เร่ืองที ่๑ 

  ประเด็นที ่๒ ถาพรรคการเมอืงทาํผิด บอกวาใหปลดกรรมการบริหารพรรค อะไรตอมิอะไร 

ซึ่งความจริงการปลดมันสับเปล่ียนกนัไดครับ ปลดคนนีแ้ลวเอาพีเ่ขาไป อะไรเขาไป ผลทายที่สุดจะเสีย  

ฝาก ๒ ประเดน็ครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ไมตองกลัวหรอกครบั รัฐธรรมนูญจะเขียนวา พรรคการเมอืงไหน

ถูกยุบแลวหามผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคมาสมัครภายในหาป  

  ประธาน  :  เราก็คงไมมีอะไรสําหรับวนันีน้ะครับ มีขาวนิดหนึ่ง อยาเพิ่งรีบกลับครบั 

มีอาหารกลางวันเลีย้งหนาหองประชุม ตอนนี้เที่ยงตรงอยาไปรับประทานที่อ่ืนเลย 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  วันที่ ๙ เวลาอะไร 

  ประธาน  :  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  เพราะวาเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการ

เขาจะมาทาํหนาที่กอน เราก็มา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  เพราะวาผมมีงานคางอยู สัมมนาอีก ๓ คร้ัง 

ทานประธานคิดวาเราดําเนนิการตอไปไหมครับ  



วิ. วิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                       หทัยกาญจน ๑๒/๖ 

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :   กน็าจะทาํ แตวาทานสามารถปรับรูปแบบไดนิดหนอยนะครับ ใหสอดคลอง 

กับที่ ๒ – ๓ ทานไดพูดมากจ็ะเปนการดี แตถาปรับไมไดก็ชวยไมไดนะ ผมขอปดประชุมครับ  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

  

 

 

 

   

 

 

   

   


